
เปดโตะเจรจาหยาศึก

คาดมี.ค.โควิดเร่ิมขาลง

จอเรียก5คนบนเรือจับเท็จ

‘ไฮโซปอ’ขอบวชใหแตงโม

กลุมนักทองเที่ยวชาวยูเครนและชาวรัสเซียประมาณ 80 คน  เปนชาวยูเครน 90% ชาวรัสเซีย 10% รวมตัวที่บริเวณสํานักงานชั่วคราวสถานกงสุลรัสเซีย ประจําจังหวัด

ภูเก็ต  โดยจัดทําปายเขียนขอความและตะโกนเรียกรองใหยุติสงครามในยูเครน จากนั้นยุติกิจกรรมเม� อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ก.พ.
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‘ปู’ไลฟสดออนยังหวงใยปชช.

ถาม‘บิ๊กตู’ถาเจอกลาคุยไหม

ยูเครนจ้ีรัสเซียถอนทหาร

‘ปูติน’ส่ังเตรียมนิวเคลียร!

กรุงเทพฯ • “ผบ.ตร.” ประชุมชุดคลี่คลาย

คดีดาราสาว “แตงโม” จมน้ําเสียชีวิต จอ

เรียก 5 คนบนเรือเขาเคร� องจับเท็จ พรอม

ยกกองพิสูจนหลักฐานตรวจเรือสปดโบต

อีกรอบ คลําหาดีเอ็นเอบนเคร� องยนต ตร.  

เรียกเพิ่ม “โบ ทีเค-ฮิปโป” สอบปากคําหลัง

โผลในคลิปอูเรือ ขณะที่ “ไฮโซปอ” โอดถูก

สังคมตีตราเปนฆาตกร เตรียมตัวบวชอุทิศ

ใหเพ� อน  ประกาศล่ันพรอมดูแลแมดาราสาว

ใหดีที่สุด 

เม� อวันจันทร ที่หองประชุมชั้น 5 กอง

บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.อ.   

สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหง                                                              

ชาติ (ผบ.ตร) เรียกประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียว                                                          

ของในคดีการเสียชีวิตของดาราสาว แตงโม-

นิดา พัชรวีระพงษ  พรอมดวย พล.ต.ท.   

จิรพัฒน ภูมิจิตร ผูบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 1 พล.ต.ต.ไพศาล วงศวัชรมงคล

กรุงเทพฯ • “ยิ่งลักษณ” โผลไลฟสด                                                    

เฟซบุกครั้งแรก ออนสาวกบอกมาอยูยูเออี                                                        

4 ปแตยังหวงพี่นองประชาชน ถาม  “ประ 

ยุทธ” ถาเจอหนายังกลาคุยกันไหม พรอม

อบรมเปนนายกฯ ตองใจเย็น เปดชองใหคน

รุนใหมไดพูดคุยแลกเปลี่ยน รับสุดทาทาย

นั่ง รมว.กลาโหม เพราะไปสั่งตรงๆ  ไมได 

เม� อวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ น.ส. 

ยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง

หนีคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง ในคดีทุจริต

โครงการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี)                                 

ที่ไดพิพากษาจําคุก 5 ป ไปพํานักอยูที่ประ                     

เทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) ไดไลฟ

สดผานเฟซบุกแลกเปลี่ยนความเห็น และ

ตอบทุกคําถามคาใจแฟนเพจเปนครั้งแรก

วา ไดติดตามมาโดยตลอด แมมาอยูนี่เกือบ                    

4 ป แตใจยังหวงพี่นองประชาชน ยังคง                                            

อานขาวสารอยูตลอด ไมวาเปนเร� องเศรษฐ 

กิจ ราคาขาวของสินคาที่แพงขึ้น แตเงิน

ในกระเปาหรือรายไดประชาชนไมขึ้น และ

ชวงลําบากยังเจอโรคระบาดโควิด-19 ซ้ํา

เติม รูวาประชาชนไมมีทางออก 

เคียฟ/มอสโก • ยูเครนและรัสเซียสงตัว

แทนเจรจากันคร้ังแรกท่ีเบลารุสเม� อวันจันทร 

ยูเครนตั้งเง� อนไขใหรัสเซียหยุดยิงและถอน

ทหาร “เซเลนสกี” เรียกรองอียูรับยูเครน

เปนสมาชิกทันที ขณะ “ปูติน” ออกคําสั่ง

ใหกําลังรบนิวเคลียรเตรียมพรอมขั้นสูง                       

“บิ๊กตู” เรียกถกหน�วยงานที่เกี่ยวของ หวง 

ศก.ไทยไดรับผลกระทบหากยืดเย้ือ ส่ังเตรียม

แผนรองรับสถานการณน้ํามัน อัตราแลก

เปลี่ยน  การคาการลงทุน “ดอน” ยันไทยไม

เลือกขาง “ธปท.” ประเมินแซงกชันรัสเซีย

ไมกระทบระบบการชําระเงินไทย มั่นใจนัก

ธุรกิจรับมือได

รายงานความคืบหนาเก่ียวกับการพบ                                                     

เจรจากันเม� อวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 

2565 มีออกมาในวันเดียวกับที่สํานักงาน

ขาหลวงใหญเพ� อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ

เปดเผยวา มีผูลี้ภัยจากการสูรบในยูเครน

เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเป็นมากกว่า 

500,000 คนแลว ขณะที่กระทรวงกลาโหม

รัสเซียอางวาทหารสามารถยึดเมืองขนาด

เล็กในแควนซาโปริซเซีย ทางภาคตะวันออก

เฉียงใตของยูเครนไดเพิ่มอีก 2 เมือง แต

ความพยายามบุกเขายึดกรุงเคียฟ และเมือง

คารคิฟ เมืองใหญอันดับสองของยูเครน ยัง

เผชิญการตานทานจากทหารยูเครน

เอเอฟพีและรอยเตอรกลาววา หลัง

จากปฏิเสธการนัดพบท่ีเบลารุส เพ� อนบาน                                                                 

ทางเหนือท่ีเปดทางสะดวกใหทหารรัสเซีย

ทําเนียบรัฐบาล • โควิดเริ่มขาลง มีผูติด

เชื้อใหม 2.2  หม� นราย เสียชีวิต 42 ราย 

ปลัด สธ.เผยเดือนมีนาคม กราฟการติดเชื้อ

จะเขาสูระดับทรงตัวและคอยๆ ลดลง  ดาน 

“อนุทิน” ยันยาฟาวิพิราเวียรไมขาดแคลน 

ไมเช� อหมอจะเช� อใคร

เม� อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 พญ.                  

อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                           

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 22,311 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

22,148 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 21,958 ราย มาจากการคนหาเชิง

รุก 190 ราย มาจากเรือนจํา 27 ราย เปนผู

เดินทางมาจากตางประเทศ 136 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 17,470 ราย อยูระหวางรักษา 

213,645 ราย อาการหนัก 980 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 280 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย เปนชาย 23 

ราย หญิง 19 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 29 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 11  ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

2 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

จับเว็บพนันออนไลน

เงินหมุน 30 ล.

ชีวิต ‘ตลกราย’ ของ

ปธน.เซเลนสกีแหงยูเครน

บินไทยอวดกําไร 

5.5 หม� นลาน

ไทยโพสต • “สภาพัฒน” เปดขอมูล

ไตรมาส 4/64 ภาพรวมการจางงาน 37.9 

ลานคน วางงาน 6.3 แสนคน ลดลงจาก

ไตรมาสกอน หลังโควิดคลี่คลายจับตาแนว

โนมหนี้ครัวเรือนยังเพิ่ม โฆษกรัฐบาลเผย

ยอดใชจายจากโครงการลดคาครองชีพของ

รัฐพุงแลวกวา 4.8 หม� นลานบาท

เม� อวันจันทร น.ส.จินางคกูร โรจน                                                        

นันต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน 

เปดเผยถึงภาวะสังคมไทยในไตรมาส 4/2564 

วา สถานการณแรงงานไตรมาส 4/2564

สนามบินน้ํา • ป.ป.ช.สรุปคดีไตรมาสแรก

ป 65 ชี้มูลระดับ “บิ๊ก” เพียบ  ฟน “ผวจ.

กาฬสินธุ” จัดซื้อผาหมกันหนาวกินสวนตาง 

1.6 แสนบาท เชือด  “ฉัตรณรงค” ร่ํารวย

ผิดปกติ 52.49 ลาน คดี “นริศร” เสียบ

บัตรแทนกัน “ดํารงค พิเดช” ขน จนท.

รวมม็อบแดงถึงมือ อสส. ชี้มูล “จารุพงศ 

เรืองสุวรรณ” เม� อครั้งเปน รมว.มหาดไทย 

รับประโยชนจาก “อีสท วอเตอร” เปนตั๋ว

เคร� องบินไป-กลับ ตปท. ฟน 6 สํานวน

ทุจริตเงินทอนวัดเสียหาย 39 ลาน จอแจง

ขอกลาวหา “อดีต ผวจ.สมุทรปราการ-

นายก อบต.ราชาเทวะ” ปม “เสาไฟกินรี”

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 15
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อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9239

อิสรภาพแหงความคิด

วางงาน6.3แสน

หน้ีครัวเรือนเพ่ิม

รัฐฟุงกระตุนศก.

ป.ป.ช.ฟนแหลก

ผูวาฯกาฬสินธุ

แกงเสาไฟกินรี
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

คาด มี.ค.

ยืนยันต้ังแต่ปี 2563 จำ�นวน 2,891,927  ร�ย 

มียอดห�ยป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำ�นวน  

2,655,349 ร�ย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี  

2563 จำ�นวน 22,933 ร�ย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวัน

ท่ี  27 ก.พ. 106,340 โดส ยอดฉีดสะสมต้ังแต่วัน

ท่ี  28 ก.พ.64 จำ�นวน 123,568,670 โดส ขณะ

ท่ีสถ�นก�รณ์โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 435,984,567 

ร�ย ผู้เสียชีวิตสะสม 5,697,986 ร�ย 

พญ.อภิสมัยกล่�วว่� ในจำ�นวนผู้ที่อยู่

ระหว่�งก�รรักษ� เป็นก�รรักษ�อยู่ ในโรง

พย�บ�ลถึง 38,479 ร�ย  และจำ�นวนกว่� 

98% เป็นผู้ป่วยอ�ก�รสีเขียว ปัจจุบันผู้ป่วย

เกิน 90% เป็นก�รติดเชื้อโอมิครอน กระทรวง

ส�ธ�รณสขุจงึเนน้ย้ำ�ใหผู้ม้อี�ก�รนอ้ยรกัษ�ตวั

ทีบ่�้น  สงวนเตยีงใหผู้ป้ว่ยอ�ก�รสเีหลอืงและ

แดง หรอืทีม่คีว�มจำ�เปน็จรงิๆ ทัง้ผูส้งูอ�ย ุผูม้ี

โรคประจำ�ตัว ผู้ที่ต้องท�นย�กดภูมิ คนกลุ่มนี้

แมอ้�ก�รจะนอ้ยแตก่อ็�จกระทบกบัโรคหลกัได ้

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�กที่สุด 

ได้แก่ กทม. 2,779 ร�ย, ชลบุรี 1,275 ร�ย, 

นนทบุรี  1,0951 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 1,068 

ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 957 ร�ย, นครร�ชสีม� 

717 ร�ย, ภเูกต็  652 ร�ย, นครปฐม 605 ร�ย, 

สมุทรปร�ก�ร 585  ร�ย และปทุมธ�นี 577 

ร�ย สว่นคลสัเตอรต์�่งจงัหวดั พบทีร่�้นอ�ห�ร

ใน จ.มห�ส�รค�ม, ขอนแก่น และสงขล� 

คลัสเตอร์บุคล�กรท�งก�รแพทย์พบที่ชลบุรี

และปัตต�นี  คลัสเตอร์ โรงเรียนพบที่ร้อยเอ็ด

และสกลนคร คลัสเตอร์ตล�ดพบที่ร้อยเอ็ด

และหนองบัวลำ�ภู คลัสเตอร์พิธีกรรมพบที่

อำ�น�จเจริญ, สระแก้ว, ก�ฬสินธุ์, สกลนคร, 

เลย และ ศรีสะเกษ ขณะที่ ใน กทม.พบ

คลัสเตอร์ โรงเรียนถึง 18  คลัสเตอร์ด้วยกัน

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ. 

เกยีรตภิมู ิวงศร์จติ  ปลดักระทรวงส�ธ�รณสขุ 

แถลงสถ�นก�รณ์ว่� ปัจจุบันอัตร�ครองเตียง

อยู่ที่ร้อยละ 59 โดยกรมควบคุมโรคได้จัดทำ�

ฉ�กทัศน์ หรือรูปแบบจำ�ลองก�รค�ดก�รณ์

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ในเดือน มี.ค. ซึ่งกร�ฟ

ก�รติดเชื้อจะเข้�สู่ระดับทรงตัวและจะค่อยๆ 

ลดลง ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วต้องใส่ท่อช่วย

ห�ยใจ ค�ดก�รณ์จะลดลงถึง 400-500 ร�ย  

ขณะท่ีผู้เสียชีวิตของไทยวันน้ี 42 ร�ย ยัง

คงเป็นผู้ป่วยอ�ยุ 60 ปีข้ึนไป 29 ร�ย หรือคิด

เป็นร้อยละ 69 ผู้ท่ีมีอ�ยุน้อยกว่� 60 ปี แต่มีโรค

เร้ือรัง 11 ร�ย คิดเป็นร้อยละ  26 รวมท้ังปัจจัย

เส่ียง เช่น โรคมะเร็ง, โรคอ้วน, โรคไต  และผู้

ป่วยติดเตียง  นอกจ�กน้ียังพบผู้ป่วยรุนแรง ภ�วะ

ปอดอักเสบสะสม 980 ร�ย เพ่ิม 25 ร�ย ส่วนใส่

ท่อช่วยห�ยใจสะสม 280 ร�ย เพ่ิมข้ึน 12 ร�ย

นพ.เกียรติ ภูมิ ยังกล่�ว อีกว่�  สำ�หรับข้อมูล

สถ�นก�รณ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย 

เข็มแรก ฉีดไปแล้วร้อยละ 77 เข็มท่ีสอง ฉีดไป

แล้วร้อยละ 71.5 เข็ม 3  ข้ึนไปฉีดไปแล้วร้อย

ละ 29.2 ขณะท่ีก�รสำ�รองย�ฟ�วิพิร�เวียร์ 

ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขยืนยันว่�ย�มีเพียง

พอ  โดยองค์ก�รเภสัชกรรม (อภ.) มีอยู่ 65,200 

เม็ด กระจ�ยไปยังเขตสุขภ�พท่ี 1-12 จำ�นวน 

13,343,882 เม็ด เขตสุขภ�พท่ี 13 คือกรุงเทพฯ 

กระจ�ยไปแล้ว 3,495,636 เม็ด  รวมท้ังหมด 

16,904,718 เม็ด  ท้ังน้ี องค์ก�รเภสัชกรรมมีแผน

จัดห�และผลิตย�ฟ�วิพ�ร�เวียร์รวม 87.6 ล้�น

เม็ด  ซ่ึงได้มีก�รเตรียมไว้จนถึง เม.ย.น้ี 

ด้�น นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม

ก�รแพทย์ กล่�วถึงกรณีก�รรักษ�ผู้ป่วยโควิด-19 

รูปแบบผู้ป่วยนอก ว่� ข้อมูลถึงวันท่ี 25  ก.พ.พบ

ว่�มีผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีอยู่ในระบบรักษ�ตัวท่ี

บ้�นกว่�ร้อยละ 56.36 และทำ�ก�รรักษ�ในโรง

พย�บ�ลท่ีอยู่ในเตียงระดับหน่ึง คือเตียงผู้ป่วยสี

เขียว ร้อยละ 36.10 ทำ�ให้เห็นว่�ก�รระบ�ดรอบ

น้ีผู้ป่วยโควิด-19  เกินคร่ึงเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 

ไม่มีอ�ก�ร หรืออ�ก�รน้อยม�ก ส�ม�รถรับย�

และทำ�ก�รรักษ�ตัวท่ีบ้�นได้ และส�ม�รถเข้�รับ

ก�รรักษ�ได้ท่ีคลินิก ท�งเดินห�ยใจของแต่ละโรง

พย�บ�ลได้  ซ่ึงก�รรักษ�โควิด-19 รูปแบบผู้ป่วย

นอก (OPD) จะเป็นก�รรักษ�เสริมกับระบบก�ร

รักษ�ตัวท่ีบ้�น (HI) และในศูนย์พักคอย (CI) หรือ

ในฮอลพิเทล หรือในโรงพย�บ�ลสน�ม

ทั้งนี้ ห�กประช�ชนที่ติดเชื้อเข้�รับก�ร

รักษ�แบบ OPD ยังคงต้องแยกกักตัวที่บ้�น 

จ่�ยย�ต�มอ�ก�ร โทร.ติดต�มอ�ก�รครั้ง

เดียว คือภ�ยใน 48 ชั่วโมง จะไม่มีอุปกรณ์

ตรวจประเมิน แต่จะมีระบบส่งต่อเมื่ออ�ก�ร

แย่ลง   ส่วนก�รเข้�รักษ�ตัวที่บ้�น จะยังคงให้

แยกกกัตวัทีบ่�้น  จ�่ยย�ต�มอ�ก�ร มกี�รโทร.

ติดต�มอ�ก�รทุกวัน มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน 

และมีระบบส่งต่อเมื่ออ�ก�รแย่ลง  รวมถึงจะ

มีบริก�รอื่นๆ เช่นนำ�ส่งอ�ห�ร

ขณะที ่นพ.โอภ�ส ก�รยก์วนิพงศ ์อธบิดี

กรมควบคุมโรค กล่�วว่� ก�รระบ�ดของไทย

ที่ผ่�นม�เป็นส�ยพันธุ์ โอมิครอน ซึ่งข้อมูล

ในต่�งประเทศจะพบก�รระบ�ดสูงสุด 1-2  

เดือน และจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ

ประเทศไทยที่พบก�รติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นใน

ช่วง 2 สัปด�ห์ที่ผ่�นม� อ�ก�รเด่นๆ ที่พบใน

ผูป้ว่ยโควดิชว่งนีค้อื พบผูป้ว่ยทีม่อี�ก�รเจบ็คอ

ม�กขึ้น  สำ�หรับแนวท�งสำ�หรับผู้สัมผัสใกล้ชิด

เสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แนะนำ�ให้กักตัว

ที่บ้�น 7  วัน และให้สังเกตอ�ก�รตนเองเพิ่ม

อีก 3 วัน โดยตรวจ  ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 

หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้�ย และ

ตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้

ติดเชื้อครั้งสุดท้�ย

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐ 

มนตรแีละรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ 

ให้สัมภ�ษณ์ถึงกรณีที่ นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

หัวหน้�ผู้ เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งด้�นไวรัส

วิทย�คลินิก ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ คณะ

แพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ระบุ

จำ�นวนผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงว่� เป็นข้อมูล

เชิงวิช�ก�ร โดยคณะแพทย์ทั้งหล�ยทั้งจ�ก

มห�วิทย�ลัยหรือสถ�บันต่�งๆ ของกระทรวง

ส�ธ�รณสุขได้ประชุมร่วมกันตลอดเวล� โดย

ม�ตรก�รและวิธีก�รต่�งๆ ที่ออกม�ไม่ได้ออก

ม�จ�กก�รพิจ�รณ�ของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่�ย

ใดฝ�่ยหนึง่ แตเ่ปน็คว�มเหน็รว่มกนั ทีจ่ะทำ�ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภ�คส่วน 

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� มีโอก�สที่จะปรับให้                  

โควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ่นได้เร็วขึ้นหรือ

ไม่ รมว.ส�ธ�รณสุขตอบว่� เป็นเรื่องท�ง

วิช�ก�รก�รแพทย์และวิทย�ศ�สตร์ ส่วนฝ่�ย

นโยบ�ยคือรัฐบ�ล รัฐมนตรี และกระทรวง

ส�ธ�รณสุข  พร้อมให้ก�รสนับสนุนข้อเสนอที่

บุคล�กรก�รแพทย์ และบุคล�กรส�ธ�รณสุข

ขอรบัก�รสนบัสนนุทกุรปูแบบอยูแ่ลว้ ซึง่ปฏบิตัิ

เช่นนี้ม�ตลอด เพื่อดูแลประช�ชนให้เข้�ถึง

ย�และวัคซีน รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รสถ�น

พย�บ�ลให้ส�ม�รถรองรับสถ�นก�รณ์ก�รติด

เชื้อปัจจุบันได้

น�ยอนุทินยังกล่�วถึงกรณีชมรมแพทย์

ชนบทระบุย�ฟ�วิพิร�เวียร์ข�ดแคลนว่� 

เรื่องย�ต้องเชื่อท�งก�รแพทย์  ส่วนคนที่ ไม่

เกี่ยวข้องจะม�ให้คว�มเห็นก็ไม่ได้อยู่หน้�ง�น  

แต่ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นผู้ที่รับผิด

ชอบส�ธ�รณสุขทั้งประเทศ และยังรับผิดชอบ

ก�รจัดซื้อจัดห�เวชภัณฑ์ เพื่อที่จะม�รักษ� 

และตนได้ตั้งให้เป็นประธ�นคณะกรรมก�ร

องค์ก�รเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโรงง�นผลิตย�ของ

กระทรวงส�ธ�รณสุขที่ใหญ่ที่สุด ได้ร�ยง�น

ตลอดว�่มปีรมิ�ณย�ทีเ่พยีงพอ ห�กไมเ่ชื่อหมอ

แล้วจะเชื่อใคร

“เข�เป็นชมรมแพทย์ชนบท เป็นเพียง

ตัวแพทย์ แต่ละคนถือว่�เป็นข้�ร�ชก�รของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข ต้องรับนโยบ�ยของ

กระทรวง ถ้�ออกม�เป็นคว�มเห็นชมรม ก็

ต้องไปพิสูจน์กันว่�ที่ออกม�บอกว่�ย�ไม่เพียง

พอ ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นคว�มจริงในทุกวันนี้ ทุก

คนมีสิทธิ์แสดงคว�มคิดเห็นได้ แต่ต้องเชื่อคน

ที่ทำ�ง�น คนที่อยู่หน้�ง�น” น�ยอนุทินกล่�ว.

ป.ป.ช.ฟันแหลก

871 ล้�น  

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ต ิ(ป.ป.ช.) วนัที ่28 

กมุภ�พนัธ ์น�ยนวิตัไิชย เกษมมงคล เลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�ร ป.ป.ช.พร้อมด้วยน�ยภูเทพ 

ทวี โชติธ�กุล รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร  

ป.ป.ช.และน�ยนิติพันธุ์ ประจวบเหม�ะ ผู้ช่วย

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร ป.ป.ช.ร่วมกันแถลง

ผลง�นคดีทุจริตไตรม�สแรกปี 2565 โดยน�ย

นิวัติไชยกล่�วว่� ก�รร้องเรียนกล่�วห�เข้�สู่

สำ�นักง�น ป.ป.ช.ประจำ�ปีงบประม�ณ  2565 

ตั้งแต่ ต.ค.64-ม.ค.65 พบว่�มีจำ�นวนทั้งสิ้น  

2,656 เรื่อง แบ่งเป็นคำ�กล่�วห�ที่ร้องเรียน

ม�ยังสำ�นักง�น ป.ป.ช.โดยตรง 1,835 เรื่อง 

(ร้อยละ 69.09)  รองลงม�เป็นคำ�กล่�วห�จ�ก

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  389 เรื่อง (ร้อยละ 

14.65) และสำ�นักง�น ป.ป.ท. จำ�นวน 296 

เรื่อง (ร้อยละ 11.14) ต�มลำ�ดับ โดยคำ�กล่�ว

ห�ม�กที่สุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องก�รปฏิบัติ

หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่/และใช้อำ�น�จใน

ตำ�แหน่งหรือหน้�ที่ โดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

2,031 เรื่อง, จัดซื้อจัดจ้�ง 393 เรื่อง และ

อื่นๆ เช่น ร่ำ�รวยผิดปกติ, ก�รขัดกันระหว่�ง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม, ฝ่�ฝืน

ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม จำ�นวน 232 เรื่อง

ขณะเดียวกัน คำ�กล่�วห�ร้องเรียนพบ

ว่� หน่วยง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยง�นที่ถูกกล่�วห�ม�กที่สุด 655 เรื่อง 

(ร้อยละ 24.66) รองลงม�เป็น กระทรวง

มห�ดไทย 536 เรื่อง (รอ้ยละ 20.18) กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร 146 เรื่อง (ร้อยละ 5.49) และเป็น

ส่วนร�ชก�รอื่นๆ จำ�นวน 1,319 เรื่อง (ร้อย

ละ  49.66)

น�ยนิวัติไชยกล่�วว่� สำ�หรับก�รชี้มูล

คดีสำ�คัญในปีงบประม�ณ 2565 เช่น กรณี

กล่�วห�น�ยนริศร ทองธิร�ช ส.ส.สกลนคร 

พรรคเพื่อไทย จ�กเหตกุ�รณเ์สยีบบตัรแทนกนั 

และกรณีกล่�วห�น�ยดำ�รงค์ พิเดช เมื่อครั้ง

ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์

ป่� และพันธุ์พืช  (ปัจจุบันเป็นหัวหน้�พรรค

รักษ์ผืนป่�ประเทศไทย) ปัจจุบัน 2 คดีนี้อยู่

ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของอัยก�รสูงสุด (อสส.) 

เรื่องอื่นๆ เชน่ กรณกีล่�วห�น�ยภชุงค ์โพธกิฎุ

สัย เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ก�ฬสินธุ์ กับพวก ทุจริตโครงก�รจัดซื้อผ้�ห่ม

กันหน�วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน (ภัยหน�ว) ปีงบประม�ณ  2558 โดย

มีพฤติก�รณ์ตั้งเรื่องจัดซื้อผ้�ห่มกันหน�วกับ

เอกชนแห่งหนึ่ง ผืนละ 2 ร้อยบ�ท กว่� 4 พัน

ผืน แต่เมื่อทำ�เอกส�รเบิกเงินกลับเขียนว่�ไป

ซื้อจ�กวิส�หกิจชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีตัวตน

อยู่จริง และลงร�ค�ว่�ผืนละ 240 บ�ท ทำ�ให้

มีส่วนต่�งร�ว 1.6 แสนบ�ท

ส่วนคดีร่ำ�รวยผิดปกติ พบว่�มีก�รชี้มูล

คว�มผิดน�ยฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ เมื่อครั้งดำ�รง

ตำ�แหนง่ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รบรรษทับรหิ�ร

สินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน กรณีมีพฤติก�รณ์

ร่ำ�รวยผิดปกติกว่� 52.49 ล้�นบ�ท โดยพบ

ว่�เป็นทรัพย์สินที่ ไม่พึงวิสัยจะมีได้เมื่อเทียบ

กับร�ยได้ช่วงระหว่�งดำ�รงตำ�แหน่ง จึงชี้มูล

คว�มผิดเพื่อส่งฟ้องต่อศ�ลอ�ญ�คดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดินต่อไป

น�ยนิวัติไชยแถลงอีกว่� เมื่อวันที่ 2                                                              

ก.พ.65 คณะกรรมก�ร ป.ป.ช.ได้มีมติช้ีมูล

คว�มผิดน�ยจ�รุพงศ์ เรืองสุวรรณ เม่ือคร้ัง

ดำ�รงตำ�แหน่ง รมว.มห�ดไทย กับพวก กรณี

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันไม่ควรได้ต�ม

กฎหม�ย โดยปร�กฏข้อเท็จจริงว่� เมื่อปี 55 

น�ยจ�รุพงศ์กับพวกเดินท�งไป-กลับ กรุงเทพฯ-

ปักก่ิง ประเทศจีน ด้วยส�ยก�รบินไชน่�แอร์ไลน์ 

ช้ันธุรกิจ ตกร�ค�ท่ีน่ังละ 39,000 บ�ท ต่อม�

ปี 56 เดินท�งไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวล�ลัมเปอร์ 

ม�เลเซีย ด้วยส�ยก�รบินม�เลเซียแอร์ไลน์ ช้ัน

ธุรกิจ ตกร�ค�ท่ีน่ังละ 20,000  บ�ทเศษ รวม

มูลค่�ท่ีได้รับไปเกือบ 6 หมื่นบ�ท

จ�กก�รไต่สวนพบว่� น�ยจ�รุพงศ์กับ

พวกมีก�รเรียกเก็บค่�ตั๋วจ�กบริษัท จัดก�ร

และพัฒน�ทรัพย�กรน้ำ�ภ�คตะวันออก จำ�กัด 

หรืออีสท์ วอเตอร์ ทั้งที่น�ยจ�รุพงศ์ไม่มีคว�ม

เกี่ยวข้องหรือคว�มสัมพันธ์ โดยตรง หรือ

ควบคุมดูแลบริษัทดังกล่�ว รับฟังได้ว่�น�ย

จ�รุพงศ์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน

กว่� 3 พันบ�ท ต�มระเบียบหรือประก�ศของ 

ป.ป.ช. มีมูลคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ป.ป.ช. ม�ตร� 

103 มีโทษสูงสุดจำ�คุก 3 ปี ปรับ 3 หมื่นบ�ท  

หรอืทัง้จำ�ทัง้ปรบั โดยคว�มคบืหน�้ขณะนี้ไดส้ง่

สำ�นวนไปยังอัยก�รสูงสุดเพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร ป.ป.ช.กล่�ว

ว่� ยังมีอีกอย่�งน้อย 2 คดีที่มีคว�มคืบ

หน้� ภ�ยหลัง ป.ป.ช.ชี้มูลคว�มผิด ได้แก่  

1.กรณีก�รชี้มูล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  อดีต

น�ยกฯ กรณีโยกย้�ยน�ยถวิล เปลี่ยนศรี อดีต

เลข�ธกิ�รสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิ(สมช.) โดย

มิชอบ มีก�รตั้งคณะทำ�ง�นร่วมพิจ�รณ�ข้อ

ไม่สมบูรณ์ระหว่�งฝ่�ยอัยก�รและฝ่�ย ป.ป.ช. 

ขณะนี้ อสส.มีคว�มเห็นควรสั่งฟ้องแล้ว  และ 

2.กรณีก�รชี้มูลน�ยกิตติรัตน์ ณ ระนอง  เมื่อ

ครั้งดำ�รงตำ�แหน่ง รมว.พ�ณิชย์ กับพวก คดี

ปรับปรุงข้�วส่งออกไปยังอินโดนีเซีย เอื้อ

ประโยชน์บริษัท สย�มอินดิก้� จำ�กัด หรือคดี

ข�้วบลูอ็ก (bulog) ขณะนี ้อสส.มคีว�มเหน็ควร

สั่งฟ้องเช่นเดียวกัน

เลข�ธิก�ร ป.ป.ช.แถลงถึงผลก�รชี้

มูลคว�มผิดกรณีกล่�วห�น�ยนพรัตน์ เบญจ

วฒัน�นนัท ์เมื่อครัง้ดำ�รงตำ�แหนง่ผูอ้ำ�นวยก�ร

สำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แหง่ช�ต ิ (พศ.) น�ย

พนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. รวมถึงข้�ร�ชก�ร

สำ�นักง�น พศ. ในคดีทุจริตก�รเบิกเงินงบ

ประม�ณอุดหนุนก�รบูรณปฏิสังขรณ์วัดของ

สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ (คดีเงิน

ทอนวัด) จำ�นวน 6 วัด รวมมูลค่�คว�มเสีย

ห�ยทั้งสิ้น 39,000,000 บ�ท โดยคดีทั้งหมด

ส่งสำ�นวนให้อัยก�รสูงสุด (อสส.) ไปแล้ว โดย

อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของ อสส. แบ่งมูลค่�

คว�มเสียห�ยได้ดังนี้

1.วดัชมุนมุพระ ต.หนองฝ�้ย อ.เล�ขวญั 

จ.ก�ญจนบุรี ในปีงบประม�ณ 2557 มูลค่�

คว�มเสียห�ย  2,000,000 บ�ท  2.วัดดอนชัย 

ต .สันปู เลย อ .ดอยสะเก็ด จ . เชียงใหม่  

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2557 มูลค่�คว�มเสีย

ห�ย 2,000,000 บ�ท 3.วัดพระศรีเจริญ 

ต.หัวตะพ�น อ.หัวตะพ�น จ.อำ�น�จเจริญ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ 2550 ถึง 2552, ปีงบ 

ประม�ณ 2554 ถึง 2555, ปีงบประม�ณ 

2557 และปีงบประม�ณ 2559 มูลค่�คว�ม

เสียห�ย 17,000,000 บ�ท 4.วัดหันสัง ต.หัน

สัง อ.บ�งปะหัน จ.พระนครศรีอยุธย� ประจำ�

ปีงบประม�ณ 2557 มูลค่�คว�มเสียห�ย 

1,000,000 บ�ท  5.วัดร�ชบุรณะ ต.ท่�มะพล� 

อ.หลงัสวน จ.ชมุพร ประจำ�ปงีบประม�ณ 2555 

ถงึ 2557 มลูค�่คว�มเสยีห�ย 15,700,000 บ�ท  

6.วดัญ�ณเมธ ีต.ดงขยุ อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ ์

ประจำ�ปงีบประม�ณ 2558 มลูค�่คว�มเสยีห�ย 

2,000,000  บ�ท

น�ยนิวัติไชยให้สัมภ�ษณ์ถึงคว�มคืบ

หน้�ก�รไต่สวน กรณีกล่�วห�ก�รจัดซื้อเส�

ไฟฟ้�ประติม�กรรมกินรี (เส�ไฟกินรี) พร้อม

โคมไฟระบบพลงัง�นแสงอ�ทติย ์(โซล�รเ์ซลล)์ 

พร้อมติดตั้งขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

(อบต.) ร�ช�เทวะ จ.สมทุรปร�ก�ร ว�่ ในเดอืน 

ม.ีค.65 จะมกี�รแจง้ขอ้กล�่วห�แกผู่ถ้กูกล�่วห�

ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  โดยคดนีีจ้ะแบง่ก�รไตส่วน

เป็น 5-6 สำ�นวน ต�มปีงบประม�ณที่มีก�รจัด

ซือ้ ค�ดว�่จะใชเ้วล�อกีสกัระยะหนึง่ถงึจะสรปุ

ผล หลังจ�กแจ้งข้อกล่�วห�ไปแล้ว จะให้ผู้ถูก

กล่�วห�ม�ชี้แจงแก้ข้อกล่�วห� กรอบระยะ

เวล� 1-2 เดือน  โดยต้องนำ�พย�นหลักฐ�น

ม�หกัล�้ง ยนืยนัว�่ตอ้งเปดิโอก�สใหค้ว�มเปน็

ธรรมแก่ผู้ถูกกล่�วห� จะทำ�แบบรวดเร็วม�ก

ไม่ได้ เมื่อเสร็จแล้วจะสรุปสำ�นวนให้ที่ประชุม

คณะกรรมก�ร ป.ป.ช.พจิ�รณ�เพื่อลงมตอิย�่ง

ใดอย่�งหนึ่งต่อไป

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� โครงก�รจัดซื้อเส�

ไฟกนิร ีจ.สมทุรปร�ก�รทัง้หมดนัน้ มกี�รตรวจ

สอบระหว่�งปีงบประม�ณ 2556-2564 รวม

วงเงนิ 871,020,971 บ�ท โดยเปน็ก�รประกวด

ร�ค�ปกติ และก�รสอบร�ค� แบ่งเป็นปี 2556 

วงเงิน 64,760,000 บ�ท ปี 2557 วงเงิน 

2,534,519 บ�ท ปี 2561 วงเงิน 27,622,585 

บ�ท ปี 2562 วงเงิน 171,840,000 บ�ท ปี 

2563 วงเงินรวม 215,768,864 บ�ท ปี 2564 

วงเงินรวม 388,505,000 บ�ท

สำ�หรบัร�ยชื่อผูถ้กูกล�่วห� ไดแ้ก ่อดตีผู้

ว�่ร�ชก�รจงัหวดัสมทุรปร�ก�ร, น�ยกองคก์�ร

บริห�รส่วนตำ�บลร�ช�เทวะ และเจ้�หน้�ที่ที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึบรษิทัเอกชน รวมกว�่ 20 ร�ย 

โดยต�มกฎหม�ย ป.ป.ช.ระบุว่� ก�รไต่สวนข้อ

เท็จจริงดังกล่�วต้องแล้วเสร็จภ�ยใน 180 วัน.

กับ Mobility & Lifestyle เพ� อตอบสนองผูบริโภคไดอยาง

ครบวงจร อาทิ การขยายการใหบริการชารจรถไฟฟา EV 

Station PluZ ทั้งในและนอก PTT Station การเขาลงทุน 

ในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม จํากัด บริษัท อิ่มทรัพย 

โกลบอล คูซีน จํากัด และบริษัท คามุ คามุ จํากัด อีกท้ัง

ยังมีการรวมกับ บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน) จัดตั้ง 

“ORBIT Digital” เพ� อยกระดับขีดความสามารถขององคกร

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สูการเพิ่มมูลคาและสราง

โอกาสทางธุรกิจใหมๆ หรือการรวมกับ 500 Tuktuks 

ในการจัดต้ังกองทุน ORZON Ventures เพ� อสงเสริม Start-up 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคลองกับกลยุทธของ 

OR เปนตน และจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรค COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง 

OR ในฐานะบริษัทของคนไทยได

รวมเปนสวนหนึ่งในการแบงเบา

ความเดือนรอนของคนไทย โดยได

ริเริ่มโครงการเพ� อชวยเหลือสังคม

ชุมชนผานโครงการสงกําลังใจ..

สู ไปดวยกัน #ORStayStrong-

Together อยางตอเน� อง และได

ออกมาตรการชวยเหลือผูประกอบ

การที่เปนคูคาเปนจํานวนกวา 320 

ลานบาท โดยไดชวยเหลือแบงเบา

ค า ใช จ ายของผู แทนจํ าหน� าย

สถานีบริการนํ้ามัน และ LPG รวมถึง

รานคากาซหุงตม และลดการจัดเก็บ

คา Royalty Fee และ Marketing 

Fee รวมทั้งลดอัตราคาเชาใหกับผูประกอบการรานเชา 

เพ� อใหผูประกอบการ SME รักษาการจางงาน และสามารถ

ผานพนวิกฤตคร้ังน้ีไปดวยกัน  

สําหรับการดําเนินงานในป 2565 OR ยังคงมุงมั่น

ดําเนินธุรกิจโดยมุงสรางโอกาสเพ� อการเติบโตรวมกับสังคม

ชุมชน (People) และสิ่งแวดลอม (Planet) ควบคูไปกับ

ผลการดําเนินงาน (Performance) โดยการใชจุดแข็งดาน 

Physical Platform อาทิ PTT Station ราน Café Amazon 

ในทําเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศและในตางประเทศ ควบคู

กับ Digital Platform เชน ระบบ Loyalty Program 

การชําระเงินผาน Digital Payment รวมกับความเชี่ยวชาญ

ดานการตลาด การบริหารงานอยางมืออาชีพ และความ

เช� อถือทั้งจากคูคาและลูกคาที่มีตอ OR มาอยางยาวนาน 

เพ� อสงตอโอกาสใหกับผูประกอบการในทุกขนาดเติบโตไป

พรอมกัน (Inclusive Growth) โดยสําหรับกลุมธุรกิจ Mobility 

จะมุงรักษาสถานะความเปนผูนําในประเทศไทยในการ

ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ํามัน และขยายขอบเขตการ

ดําเนินธุรกิจไปเปนธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (Energy 

Solution Ecosystem) เพ� อตอบโจทยความตองการของ

ผูบริโภคโดยมุงเนนสูการใชพลังงานสะอาด สําหรับกลุม

ธุรกิจ Lifestyle มุงรักษาความเปนผูนําในตลาดรานกาแฟ 

รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรธุรกิจใหม ๆ รวมถึง Start-up 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคลองกับกลยุทธของ 

OR เพ� อสรางทางเลือกสําหรับการดําเนินชีวิตที่ครบวงจร

เพ� อตอบโจทยทุกไลฟสไตล สําหรับกลุมธุรกิจ Global 

มุงขยายฐานการดําเนินธุรกิจสูตลาดโลก โดยใชประโยชน

จากแบรนดท่ีเปนท่ียอมรับ ความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ

ของ OR ผสมผสานและปรับผลิตภัณฑของ OR ใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแตละประเทศ (Localization) 

และสําหรับกลุมธุรกิจ OR Innovation OR มุงเนนการสราง

ธุรกิจที่แกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใชศักยภาพ

ที่ OR มีอยูรวมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ในการรวมกัน

แกปญหาเพ� อสรางตลาดใหมและธุรกิจใหม เพ� อยกระดับสู

นวัตกรรมในแบบฉบับ OR (OR Innovation) ซึ่งจะทําให 

OR เติบโตไปพรอมกับผูคนและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน

OR เผยผลประกอบการป 2564 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

11,474 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.5% แมในไตรมาส 4 

อัตรากําไรในกลุมธุรกิจ Mobility จะออนตัวลงจากภาวะ

กดดันในการปรับราคานํ้ามันหนาสถานีบริการ แตในไตรมาส 

4 กลุมธุรกิจ Lifestyle ยังคงแข็งแกรง และในป 2564 

ไดกําหนดวิสัยทัศนใหม “เติมเต็มโอกาส เพ� อทุกการเติบโต 

รวมกัน”

นางสาวจิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR เปดเผยถึงผลการ

ดําเนินการป 2564 มีรายไดขายและบริการ 511,799 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 19.4% จากปกอน และมีกําไรสุทธิ 11,474 ลานบาท 

สูงข้ึนกวาชวงเดียวกันของปกอน 2,683 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

30.5% ท้ังจากรายไดขายและบริการ และ EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึน 

พรอมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติ

ใหเสนอจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งหลัง

ของป 2564 ที่อัตรา 0.19 บาทตอหุน โดยจะจายในวันที่ 

28 เมษายน 2565 และในป 2564 OR ไดปรับทิศทางใน

การดําเนินธุรกิจเพ� อการเติบโตของธุรกิจ พรอมกับการเติบโต

ของผูคนและสิ่งแวดลอม OR จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหม 

“เติมเต็มโอกาส เพ� อทุกการเติบโต รวมกัน” หรือ 

“Empowering All toward inclusive growth” และได

กําหนดพันธกิจใหมเพ� อสรางใหเกิดการเติบโตรวมกัน โดยผาน

การดําเนินธุรกิจ 4 ดาน คือ การสรางความแข็งแกรงใหกับ

ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพ� อการเคล� อนท่ีอยางไรรอยตอ 

(Seamless Mobility) การมุงมั่นสรางทางเลือกสําหรับ

การดําเนินชีวิตแบบครบวงจรเพ� อตอบโจทยการใชชีวิตทุก

รูปแบบ (All Lifestyles) การขยายฐานธุรกิจเพ� อสรางความ

สําเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Global Market) และ

การแกปญหาสังคมและส่ิงแวดลอมเพ� อยกระดับสูนวัตกรรม

ในแบบฉบับ OR (OR Innovation) โดยภาพรวมผลการ

ดําเนินงาน กลุมธุรกิจ Mobility ดีขึ้นจากกําไรขั้นตน

เฉลี่ยตอลิตรที่เพิ่มขึ้น แมวาปริมาณการจําหน�ายผลิตภัณฑ

นํ้ามันจะปรับลดลง 5.1% ผลการดําเนินงานของ กลุมธุรกิจ 

Lifestyle ปรับตัวลดลงเล็กนอย จากการมาตรการในการ

ควบคุมการแพรกระจายของโรค COVID-19 อยางเขมงวด 

มีการล็อกดาวนทั่วประเทศไทยในบางชวงของป สําหรับ 

กลุมธุรกิจ Global มีผลการดําเนินงานปรับตัวลดลง โดย

หลักมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

ที่มีการใชมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่เขมงวดในบาง

ประเทศ อยางไรก็ดี เม� อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานใน

ไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่แลว EBITDA ในไตรมาส 4 

จํานวน 4,418  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 367 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 

9.1% โดยหลักมาจากกลุมธุรกิจ Lifestyle ท่ีเพ่ิมข้ึนกวา 46.0% 

สําหรับกลุมธุรกิจ Mobility เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปริมาณขาย

ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากําไรออนตัวลงจากภาวะกดดัน

ในการปรับราคาขายหนาสถานีบริการในชวงราคาน้ํามัน

ในตลาดโลกอยูในระดับสูง เพ� อชวยบรรเทาภาระภาค

ประชาชน สวนกลุมธุรกิจ Global ปรับตัวลดลง 23.1% 

สวนภาพรวมของคาใชจายดําเนินงานเพิ่มขึ้น 28.9%

ในป 2564 ที่ผานมา OR 

ไดเปดดําเนินการศูนยกระจาย

สินคาสําหรับธุรกิจคาปลีก โรงงาน

ผลิตผงผสมเคร� องด� ม Café Amazon 

และโรงงานผลิตเบเกอรี่ Café 
Amazon ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ิมเสริมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ

Café Amazon รวมทั้งไดลงทุน

เพ� อตอยอดและสรางความ

แข็งแกรงใหกับธุรกิจท่ีเก่ียวของ

OR เผยผลการดําเนินงานป 2564 เติบโตกวาปที่แลว
พรอมมุงสูวิสัยทัศน เติมเต็มโอกาส เพื�อทุกการเติบโต รวมกัน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

CEO OR

Amazon ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพ่ิมเสริมศักยภาพการดําเนินธุรกิจ

 Amazon รวมทั้งไดลงทุน

เพ� อตอยอดและสรางความ

แข็งแกรงใหกับธุรกิจท่ีเก่ียวของ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘เพื่อน’ ในกรณีแตงโม

ารพลัดตกจากเรือสปีดโบตลงไป “จมน้ำาตาย” 

ของดาราสาว “แตงโม”

ดูท่า เรื่องราว “จะไปกันใหญ่”!

 เพราะจากปากคำาเพื่อนในเรือ ๕ คน ชาวบ้านร้าน

ตลาดฟังแล้วบอก ฟังมันขัดแย้งกับ “ความน่าจะเป็น” ใน

หลายๆ ประเด็น 

 โดยเฉพาะประเด็น น้องแตงโมสวมบอดี้สูทปัสสาวะ

ท้ายเรือ เป็นเหตุพลัดตกน้ำา!

 ผู้ชำานาญการด้านบอดี้สูท ระบุ การยืนปัสสาวะใน

ชุดบอดี้สูท “เป็นไปไม่ได้” ที่ใครจะยืนปัสสาวะบนเรือ

ชนิดเย้ยฟ้าท้าดินท่ามกลางสายตาผู้อื่นอยางนั้น ต่อให้เป็น

เพื่อนกันก็เถอะ

 ถ้าอย่างนั้น คำาถามที่ตามมา คือ....

 แล้วน้องแตงโม ตกจากเรือ “จมน้ำา” เสียชีวิตได้

อย่างไร?

 อีกอย่าง ในเรือมี ๖ คน รวมทั้งน้องแตงโม ด้วยเรือ

แค่นั้น ใครทำาอะไร เคลื่อนไหวอย่างไร ทุกคนต้องเห็น

 นั่นหมายความว่า การพลัดตกจากเรือจมน้ำาของน้อง

แตงโม จะตกแบบไหน-อย่างไรก็เหอะ เพื่อนๆ ทั้ง ๕ คนใน

เรือ “ต้องเห็น” แน่นอน

 น้องแตงโม “ว่ายน้ำาเป็น”

 คนที่ว่ายน้ำาเป็น ตามธรรมชาติ ตกปุ๊บ จะไม่จมปั๊บ 

สามารถลอยคอต๋อมแต๋มอยู่ได้ มีเวลาถมเถที่จะช่วยกัน 

 อีกทั้งในเรือ มีผู้ชายตั้ง ๓ คน.......

 แล้วทำาไมจึงไม่มีใครช่วย ถ้าไม่โดดน้ำาลงไปพยุงตัว 

ก็โยนเชือก โยนถังให้เกาะ เอาเรือเข้าไปเทียบ 

 ไม่ปรากฏเลยว่า มีการช่วยเหลือทันท่วงทีใดๆ จาก

เพื่อน ทั้งที่เพื่อนเห็นเพื่อนตกน้ำาต่อหน้า-ต่อตา?

 มันเป็นอย่างนั้นได้หรือ ทั้่งในความเป็นเพื่อน ทั้งใน

ความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเห็นคนกำาลังจมน้ำา แล้วไม่ทำา

อะไรเลย?

 จึงเกิดคำาถามงอกขึ้นมาเรื่อยๆ ในความคลุมเครือ

แห่งเรื่องราวว่า “หรือในเรือ จะมีมากกว่า ๖ คน และไม่

ประสงค์จะเปิดตัวให้ใครรู้”?

 และน้องแตงโม “อุบัติเหตุตกน้ำา” แน่หรือ?

 คงจะด้วยสัญชาตญาณสนองตอบความอยากรู้เหล่า

นี้กระมัง ช่วง ๒-๓ วันนี้ ไถโซเชียลปรื๊ดแล้ว-ปรื๊ดเล่า หา

เรื่องอื่นแทบไม่พบ 

 ข่าวน้องแตงโมยึดพื้นที่เฟซของเฮียมาร์ก ซักเคอร์

เบิร์กไปหมดสิ้น!

 ที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะเห็น ก็ได้เห็นเป็นบุญตา ผู้หญิง

แจ้งยอดสุข” ผู้เอตทัคคะด้านสอบสวนของ สตช.ลงมาชะแง้

คดีด้วยละก็ 

 คดีไม่แค่คืบหรอก...... 

 แต่จะเร็ว ชนิด “ไปเป็นศอก” เลยทีเดียว!

 “ความจริงหนีความจริงไม่พ้น” ก็ประมาณนั้่น ว่ากัน

ตามตรง ผมก็ไม่ได้เกาะติดเรื่องราวเท่าไหร่ ที่คุยนี่ ติดใจ

ประเด็นเดียว คือ

 เพื่อน....

 เห็นเพื่อนตกน้ำาต่อหน้า-ต่อตา

 ไม่ช่วย ปล่อยให้เพื่อนตาย ตรงนี้มันทั้งคาใจ ทั้งยอก

แสลงใจ อยากหาคำาตอบมาบ่งจริงๆ ไม่งั้นนอนตาไม่หลับ!

 เพราะอยู่ในเรือด้วยกัน ใครจะอ้างว่า “ไม่เห็น”

 คนนั้น “ตอแหล” ชัดๆ!

 ตอนเด็กๆ ยังว่ายน้ำาไม่เป็น ผมเคยตกน้ำา จมลงไป พี่

สาวโดดจากเรือสำาปั้นลงไปงมขึ้นมา นั่นขนาดผมว่ายน้ำาไม่

เป็น ๑ นาที ๒ นาที ยังไม่เป็นไร 

 แล้วนี่ น้องแตงโม คุณแม่เขายืนยันว่าว่ายน้ำาเป็น จะไม่

จมทันที-ทันใดแน่นอน เวลาเหลือเฟือ สำาหรับเพื่อนจะช่วยเพื่อน 

 แม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์ที่เป็น “คนอื่น” ก็เหอะ....

 ถ้าเขาพบเหตุซึ่งๆ หน้า ไม่มีใคร “ใจมด-ใจคด” ปล่อย

ให้จมโดยไม่ช่วยอะไรเลย จริงมั้ย?

 ผมติดใจตรงนี้ คือตรง “เพื่อนต่อเพื่อน” อันเป็นด้าน

จิตใจเท่านั้น ส่วนอย่างอื่น เป็นเรื่องข้อเท็จจริงทางด้านคดี 

การจะใช้แค่ความรู้สึกไปชี้นั่น-ชี้นี่ มันคงไม่ใช่

 ฟังข่าวว่า เพื่อนร่วมอยู่ในเรือคนหนึ่ง จะบวชอุทิศบุญ

ให้น้องแตงโม นับเป็นกุศลเจตนาอย่างหนึ่ง

 แต่ผมสงสารพระศาสนาแฮะ........

 นับวันพระพุทธศาสนาจะเป็นสถานที่ “บวชไถ่บาป” 

เป็นไฮเปอร์ลูปส่งบุญไปถึงคนตายซะแล้ว

 เท่าที่สังเกต ตอนได้ดี-มีสุข ศาสนาเป็นส่วนเกิน ไม่คิด

จะบวชกัน แต่พอมีทุกข์-มีคดี อยากบวชกันขึ้นมาทันที 

 พระพุทธศาสนาไม่ใช่ทรายสำาหรับนกกระจอกเทศ ที่

ยามกลัวภัย ก็เอาหัวมาซุก มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ

 เว็บ “มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา” ผู้ใช้

นามว่า study โพสต์ไว้อย่างนี้

 ในสมัยครั้งพุทธกาล ไม่มีประเพณีการบวชหน้าไฟ น่า

จะเป็นความเข้าใจผิด ของคนบางคนที่คิดว่า มีการบวชให้แก่

ผู้ตายไปแล้ว 

 ความจริงแล้วการบวชหน้าไฟ ไม่ได้สำาเร็จประโยชน์

อะไรแก่ผู้ตายเลย ในสมัยครั้งพุทธกาล เมื่อมีญาติล่วงลับไปแล้ว 

 พระพุทธองค์ทรงแนะนำาให้กระทำาทานแล้วอุทิศส่วน

บุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอนุโมทนา 

 สำาหรับเรื่องการเลือกวัดที่จะบำาเพ็ญบุญแก่ญาติที่

ล่วงลับไปแล้ว ถ้าสะดวกที่ไหน ก็ทำาที่นั่น......

 ข้อความในพระไตรปิฎก มิได้มีให้บุตรบวช เมื่อ

มารดา บิดาตายแล้วเลย มีแต่ให้อุทิศส่วนกุศลให้ ลอง

อ่านดูครับ

 ข้อความบางตอนจาก “สิงคาลกสูตร”

 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค  ๒ - 

หน้าที่ ๘๘

 “ดูก่อนคฤหบดีบุตร มารดาบิดา เป็นทิศเบื้องหน้า 

อัน บุตรธิดาพึงบำารุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยตั้งใจว่า 

 ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ ๑, จักรับทำากิจ

ของท่าน ๑, จักดำารงวงศ์ตระกูล ๑, จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้

สมควรรับทรัพย์มรดก ๑ 

 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำาบุญอุทิศให้ท่าน ๑

 การตอบแทนพระคุณ มารดา บิดา ก็ไม่ใช่รอให้ท่าน

ตาย ขณะนี้เราก็ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีได้ ดังข้อความใน

พระไตรปิฎกที่ยกมานั้น”

 สรุป ในพระพุทธศาสนา นับแต่ครั้งพระพุทธกาล 

ไม่มีการบวชอุทิศบุญให้ผู้ตาย ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็น บิดา 

มารดา  หรือเป็นใครก็ตาม

 อย่างที่ขับรถชนคนตาย ฆ่าคนตาย หรือทำาเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นเสียชีวิต แล้วไปบวช ด้วยหวังอุทิศบุญให้นั้น ไม่ใช่-

ไม่มีในคติพุทธ

 เป็นคติ “เนื้องอก” หลังพุทธกาล “พระธรรมกิตติวงศ์” 

เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

 “.....หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ก็ไม่มีการ

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์มา

สวดพระศพหรือมีการบรรพชาอุทิศส่วนกุศลให้กับพระองค์

ท่านแต่อย่างใด 

 จึงสันนิษฐานได้ว่า การสวดพระอภิธรรมศพและการ

บวชหน้าไฟ นี้ เป็นประเพณีความเชื่อที่คนรุ่นหลังคิดค้นขึ้น

มาเอง และยึดถือปฏิบัติใน งานศพ นับตั้งแต่นั้นมา ฯลฯ

 ..........ทั้งนี้ ทั้งนั้น การบวชต้องขึ้นอยู่กับความสมัคร

ใจของผู้บวชเอง การกระทำาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าทำาด้วยความ

กล้ำากลืนฝืนทน มันก็จะส่งผลออกมาได้ไม่ดีเท่ากับความ

ตั้งใจจริง”

 สรุป อีกที.....

 ใครก็ตาม จิตเศร้าหมองทางคดี แล้วมาบวชหวังเป็น

บุญใช้หนี้ โปรดเข้าใจว่า

 พุทธศาสนา ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม “กดบุญ” นะครับ!

สวมบอดี้สูท สาธิตการยืนปัสสาวะให้ดูบ้าง สาธิตอะร้าอร่าม

หน้าจอบ้าง 

 ก็เชื่อแล้วล่ะ ไอ้บอดี้สูทของผู้หญิงนี่ มัน “เพชฌฆาต

ความเครียด” อย่างหนึ่ง

 คงด้วยโลกยุคสื่อสารไอทีนี่กระมัง แง่มุมชวนสงสัยจึง

ประเด-ประดังเป็นกระแสร้อน ตำารวจตั้งแต่ ผบ.ตร.ลงมาเลย

ต้องระดมกันมาเป็นนักสืบโคนัน (ทวิสาร)

 อันที่จริง ถ้าย้อนไปดูแต่คืนเกิดเหตุ นับแต่ตอน ๕ ทุ่ม

กว่าของวันที่ ๒๔ กุมภา ตามข่าวคราว ตำารวจท้องที่ แม้ได้

รับแจ้งเหตุ แต่ดูเหมือน ไม่ตื่นรู้ในเรื่องคดีตามวิสัยเลย

 จนผ่านไป ๒๐-๓๐ ชั่วโมง คือข้ามไปอีกวัน เมื่อเอะอะ

มะเทิ่งกันขึ้นนั่นแหละ ตำารวจค่อยไปตามตัวแต่ละคน ทั้ง ๕  คน 

มาเข้ากระบวนการสอบสวน

 จาก ๕ ทุ่มคืนเกิดเหตุ ยันเที่ยง-ยันบ่ายอีกวัน ถึงสอบ

ปากคำา และไปตรวจสภาพเรือที่เกิดเหตุ

 ถามว่า แล้วในเรือ ยังจะเหลือ “สภาพจริง” อะไร ให้

ตรวจหาร่องรอย หาหลักฐานได้ล่ะ?

 นี่เป็นอุทาหรณ์การทำางานของตำารวจท้องที่มืออาชีพ  

จึงไม่แปลกใจเลย ที่การเสียชีวิตของน้องแตงโม จะเป็นที่

เคลือบแคลงสงสัยของทุกคน

 ยิ่งจากปากคำาแต่ละคนที่เล่าเหตุการณ์ นั่นยิ่งเพิ่มปริศนา

ดำามืดเข้าไปในความเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้น ว่า.......

 “จริงหรือ น้องแตงโมตายเพราะอุบัติเหตุ?”

 อาจเพราะอุบัติเหตุจริงๆ ก็ได้ แต่ท่าทีส่ออาการของแต่ละคน 

มันทำาให้สังคม แม้กระทั่งครอบครัวน้องแตงโมเอง ยากปักใจเชื่อ!

 ถ้าพูดกันตามเส้นทางคดี

 เรื่องนี้ “ไม่ยาก” สำาหรับตำารวจไทย เพราะเค้าเงื่อนใน

แต่ละเงื่อนปม ไม่ซับซ้อน เกินกว่าความสามารถตำารวจ (ถ้า

ทำาจริง) ที่จะสืบเสาะ คลี่คลาย

 ฉะนั้น ขอให้แฟนๆ อดใจรอ ลอง ผบ.ตร. “พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

ส.วัน” น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. 

เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ถือเป็นนักการเมือง

รุ่นใหม่ ที่ใช้ความถนัดมุ่งทำางานประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง 

มากกว่าเล่นการเมือง

โดยเฉพาะงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เธอร่ำาเรียนมาจาก

ต่างประเทศ และสามารถนำามาผลักดันในประเทศได้เป็นผล

สำาเร็จ เช่น การผลักดันเรื่องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคน

แรกในสภา ตั้งแต่ปี 62-63 ที่เธอก้าวเข้ามา กระทั่งล่าสุด ครม.

ได้อนุมัติสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะเห็นชอบแล้ว แต่เธอก็ยัง

ไม่สบายใจ และคอยตรวจสอบมาตรการที่ออกมาพร้อมเสนอ

แนะเพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุด

“ส.ส.วัน” เล่าให้ฟังหลังจาก ครม.อนุมัติแล้วว่า “ถือเป็น

เรื่องดีที่ประชาชนจะได้ใช้รถในราคาถูกลง เพราะลดภาษีให้ผู้

ประกอบการขายรถ อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5”

ขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่าง

การจัดทำามาตรการและเงื่อนไข

การส่งเสริมการอุดหนุนให้กับผู้

ประกอบการ สำาหรับรถยนต์

และรถกระบะคันละ 70,000-

150,000 บาทต่อคัน และรถ

จักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อ

คัน ซึ่งเห็นว่าการอุดหนุนรถ

มอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้ายังอยู่ในวง

จำากัด

“ขอเสนอให้ รั ฐขยาย

การสนับสนุนให้ครอบคลุมรถ

จักรยานยนต์ ไฟฟ้าขนาดเล็กที่

มีความจุแบตเตอรี่ ไม่เกิน 3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (KWh) โดย

มีส่วนลดคันละ 5,000-9,000 บาท เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับ

ประชาชนที่นิยมหันมาใช้เป็นจำานวนมากขึ้น ซึ่ง “ส.ส.วัน” 

เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนตลาดใหญ่มากถึงร้อยละ 70 หากสามารถ

ทำาราคารถให้ประชาชนสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้น ก็เชื่อว่าจะ

มีคนหันมาใช้มากขึ้น และคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิต

พวกเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน” 

ส.ส.วันกล่าวและขอเสนอแนะเพิ่มว่า “สำาหรับรถแบตเตอรี่

ไม่เกิน 3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนั้น รัฐควรออกมาตรการเพื่อความ

ปลอดภัยให้วิ่งได้เฉพาะในตรอก ซอย หรือในหมู่บ้านเท่านั้น 

ไม่ให้ออกมาวิ่งบนท้องถนน เนื่องจากเป็นรถที่มีความเร็วต่ำา และ

อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางได้ เพราะผู้ ใช้ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ”

เข้าอกเข้าใจชาวบ้านเช่นนี้ อิจฉาแทนชาวพญาไท-

ราชเทวี-จตุจักร ที่มีคนทำางานอยู่ใกล้ๆ ตัว.

ช่างสงสัย

มุ่งแต่งาน 

“ส.

ภาดาท์ วรกานนท์

คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า...ในเรื่องของออก

ข่าว ปล่อยข่าว สร้างข่าวหรือเมคข่าว ฯลฯ นั้น ฝ่ายคุณ

พ่ออเมริกาและโลกตะวันตก ค่อนข้างจะเหนือกว่า มี

ประสบการณ์สูงกว่า เชี่ยวชำานาญและช่ำาชองยิ่งกว่าฝ่ายรัสเซีย 

ไม่รู้กี่ขุมต่อกี่ขุม ยิ่งมี กูเกิล เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ ช่วยหนุน 

ช่วยเชียร์ อย่างเป็นระบบและกิจการ การปะทะขัดแย้งระหว่าง

สองฝ่ายโดยมีประเทศยูเครนเป็นสมรภูมิ ก็ยังแทบไม่รู้ว่าจะออก

มาหน้าไหนต่อหน้าไหน...

ก็คงเหมือนๆ กับ บ้านเรา นั่นแหละ...หลังจากที่ใครต่อใคร

เคยมีข้อสรุปมานานแล้ว ประมาณว่า ผู้ ใดคุมข้อมูล-ข่าวสารผู้

นั้น...ครองโลก อะไรทำานองนั้น มาถึง ณ บัดนี้...ก็คงต้องยอมรับ

อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ภายใต้ โลกเสมือนจริง หรือ โลกโซ

เชียลมีเดีย นั้น บรรดาพวกกิ้งก่า พวกกะปอม หรือบรรดาผู้ที่

อ้างตัวว่าเป็น คนรุ่นใหม่ ทั้งหลาย เขาค่อนจะมีภาษีดีกว่า เชี่ยว

ชำานาญและช่ำาชองยิ่งกว่า บรรดาพวกไดโนเสาร์ เต่าพันปี หรือ

บรรดาผู้ที่ถีบให้กลายเป็นพวก คนรุ่นเก่า หรือพวก อนุรักษนิยม 

ทั้งหลาย แม้ว่าใน โลกแห่งความเป็นจริง มันคงไม่ถึงกับ ไปไกล 

ถึงขั้นนั้น เพราะเมื่อไหร่ที่มีความพยายามแปรสภาพความคึกคัก 

กระเหี้ยนกระหือรือ ภายในโลกเสมือนจริง ให้ปรากฏขึ้นมาในโลก

แห่งความเป็นจริง ส่วนใหญ่มักออกไปทางหะโรง-หะเรง หรือ 

โหรงๆ เหรงๆ ไปด้วยกันทั้งสิ้น...

แต่ก็นั่นแหละ...ภายใต้อำานาจ อิทธิพล แห่งข้อมูล-ข่าวสาร 

ในโลกเสมือนจริง ที่มันชักจะมีบทบาทสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ชนิด 

บรรดาสื่อฯ ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องคอยดูด คอย

ดึง มานำาเสนออย่างเป็นระบบและเป็นกิจการ เลยทำาให้บรรดา

พวกกิ้งก่า พวกกะปอม พวกที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่ หรือพวก  

3 นิ้ว 3 กีบทั้งหลาย ดูจะมีอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช มิใช่น้อย แม้ว่า

ส่วนใหญ่จะหนักไปทางไม่ค่อยชอบ ทำาการบ้าน ไม่ค่อยคิดจะ

ค้นคว้า เจาะ-เกาะ-ติด หรือกระทั่งไม่ได้สนใจว่าอะไรจริง-ไม่

จริง ขอเพียงให้เข้าทางเท้า-เข้าทางตีน เข้ากับ รสนิยม ของ

ตัวเอง อันมักจะมีพื้นฐานแห่งความโกรธ เกลียด เคียดแค้น 

อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชังเป็นที่ตั้ง เท่านั้นก็สามารถออก

ข่าว ปล่อยข่าว เมคข่าวและสร้างข่าว ได้ โดยไม่จำาเป็นสนใจ  

ระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริง

ผลกระทบ ใดๆ ที่ตามมา เอาเลยแม้แต่น้อย...

อันนี้นี่แหละ...ที่เลยก่อให้เกิดความเปรี้ยวมือ-เปรี้ยวเท้า 

ความคันไม้-คันมือ ต่อบรรดาพวกไดโนเสาร์-เต่าพันปี หรือบรรดา

พวกที่ถูกถีบให้กลายเป็นคนรุ่นเก่าจำานวนมิใช่น้อย การโรมรันพันตู

ในโลกเสมือนจริง การออกอาวุธใส่กันและกันแบบชนิด ดอกต่อ

ดอก จึงเป็นไปได้ในแบบทุกเรื่อง ทุกราว ทุกๆ กรณี แม้แต่กรณี

ประเทศยูเครน ที่ห่างไกลไปจากประเทศไทยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันไมล์ ยัง

ถูกนำามาเป็น ประเด็น เป็นหัวข้อขัดแย้งในการปะทะ ระหว่างพวก 

เชียร์รัสเซีย กับพวก เชียร์อเมริกา ไปจนได้ และทำาให้บรรดาพวก 

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ค่อยชอบ ทำาการบ้าน ทั้งหลาย จึงมีอยู่เยอะแยะ

มากมายเสียเหลือเกิน สามารถหยิบเอาเรื่องใหญ่ๆ ระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค อันเป็นอะไรที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ มิใช่น้อย มา

พูดจาว่ากล่าว เหมือนกับการซุบซิบ นินทา กันในวงกาแฟ หรือหลัง

บาร์เหล้า ฯลฯ อะไรทำานองนั้น...

โดยไม่ว่าจะเกิดอะไรที่อาจเป็น ผลกระทบ ตามมา...ก็ดูจะเป็น

สิ่งที่ไม่จำาเป็นต้องถามหา ความรับผิดชอบ เอาเลยแม้แต่น้อย เพราะ

โดยอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่บรรดาผู้ควบคุมโลกแห่งข้อมูล-ข่าวสารฝ่าย

ตะวันตก มันได้ประดิษฐ์ คิดค้น เนรมิตและสร้างสรรค์เอาไว้รองรับ

ภายในสังคมแต่ละสังคม มันแทบไม่ได้มีคำาว่า ความรับผิดชอบ อยู่ใน

พจนานุกรมเอาเลยแม้แต่น้อย นอกเสียจากเมื่อไหร่ที่ดันต้องกลายเป็น 

ฝ่ายตรงข้าม กับ ผลประโยชน์ ที่มันยึดมั่น ถือมั่น อย่างมิมีวันเสื่อม

คลาย นั่นก็คือเงินๆ-ทองๆ หรือความเป็นประชาธิปไตยแบบฉบับ 

ทุนนิยม เมื่อนั้นนั่นแหละ...อาจต้องเจอกับการสั่งปิดเฟซบุ๊ก ปิดทวิต

เตอร์ กันแบบไม่มีเงื่อนไข หรือกระทั่งไม่รู้หมู่ รู้จ่า เอาเลยก็เป็นได้...

และด้วยเหตุเพราะความคุ้นเคย คุ้นชิน กับการที่ ไม่ต้อง 

รับผิดชอบ ใดๆ นับวันมันดูจะมากขึ้นๆ ภายใน โลกเสมือน

จริง ทั้งหลาย สังคมแต่ละสังคมที่ยังคงมีที่ตั้งอยู่ใน โลกแห่ง

ความเป็นจริง จึงหนีไม่พ้นต้องถูกฉีกกระชาก ถูกทำาให้ย่อยแยก

แตกกระจายออกไปเป็นชิ้นๆ จนไม่เพียงแต่ก่อให้เกิด ช่องว่าง 

ระหว่างผู้คนแห่งโลกทั้งสอง เกิดการตัดขาดสายใยแห่งการเชื่อม

โยงและผูกพันระหว่างกันและกันเหมือนแต่ก่อน ยังก่อให้เกิดการ

ทำาลายรากฐาน ทำาลายอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสังคมนั้นๆ จน

ยากที่จะต่อติด ยากที่จะหาจุดเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน หรือ

ทำาให้เกิดขีดความสามารถในการ ทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง ไล่งับ 

ไล่ฟัด ไล่กัดซึ่งกันและกัน ชนิดไม่ไล่-ไม่เลิก เอาเลยถึงขั้นนั้น...

อันนี้นี่แหละ...ที่เป็นอะไรที่ น่าห่วง และ น่าอันตราย เอา

มากๆ!!! เพราะภายใต้ ความเปลี่ยนแปลง อันเป็นนิรันดร์และ

เป็นสิ่งที่มิอาจมีใครปฏิเสธได้ ถ้าหากมันเป็นไปในทางที่ ดีขึ้นๆ 

ไม่ว่าจะในแง่ไหนก็แล้วแต่ ก็อาจพอได้ ตายตาหลับ ไม่ถึงกับคิด

โน่น คิดนี่ อะไรกันมากมาย แต่ถ้าหากโดยแนวโน้มมันหนักไปทาง  

เลวลงๆ ไม่ว่าในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่

วัฒนธรรม-ประเพณี ค่านิยม ไปจนถึงศาสนาหรือศีลธรรม ฯลฯ 

โน่นเลย เผลอๆ...อาจต้องสวมวิญญาณ ปูติน เตรียม หัวรบ

นิวเคลียร ์ไว้ล่วงหน้าเอาเลยก็ไม่แน่!!!

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Mahatma Gandhi ... In the 

midst of the death life persists, in the midst of untruth 

truth persist, in the midst of darkness light persists. - 

ในท่ามกลางความตาย-มีชีวิต ในท่ามกลางความไม่จริง-มีความ

จริง ในท่ามกลางความมืด-มีแสงสว่าง....

ก็
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จี้ทุกหน่วยงานช่วยชาวบ้านน้ำาท่วม
ไทยโพสต์ • ภาคใต้ 5 จังหวัดน่า

ห่วง น้ำาท่วมหนัก นายกรัฐมนตรี

กำาชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เสียใจ 

ครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุ

รถยนต์พลัดตกคอสะพาน มูลนิธิ

อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

ตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ช่วย

เหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ 

จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส มีเหตุรถ 

ยนต์กระบะพลัดตกคอสะพาน

บ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.ภูเขาทอง 

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มี

ผู้เสียชีวิต 6 ราย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม รับทราบและขอ

แสดงความเสียใจต่อครอบครัว

ผู้เสียชีวิต พร้อมกับสั่งการเจ้า

หน้าที่ร่วมกับกองทัพลงพื้นที่เฝ้า

ระวังพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำาท่วมฉับ

พลัน รวมถึงจุดเสี่ยงตามสถานที่

ต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจร 

กำาชับให้นำาเครื่องกีดขวางและ

นำาป้ายประกาศมาติดตั้งไว้เพื่อ

เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ และไม่ต้องการให้มี

เหตุการณ์ซ้ำารอยสร้างความสูญ

เสียต่อชีวิตและสร้างความเสีย

หายต่อทรัพย์สินขึ้นอีก

นายธนกรกล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีห่วงใยต่อความปลอดภัย

ของพี่น้องประชาชน ขอให้รับฟัง

การแจ้งเตือนภัย ขอความร่วมมือ

อย่าเดินทางไปในจุดที่มีกระแส

น้ำาไหลเชี่ยวตามจุดเสี่ยงต่างๆ 

ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอง 

คนในครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ 

และผู้ป่วยติดเตียง หากจำาเป็น

ต้องอพยพขอให้รีบอพยพไปในที่

ปลอดภัยตามคำาแนะนำาของเจ้า

หน้าที่ของรัฐ ในส่วนของผู้เสีย

ชีวิต ขอให้ส่วนราชการในพื้นที่

เร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาตาม

สิทธิ์ที่ ได้รับ รวมถึงสอบถามให้

ความช่วยเหลือในการจัดพิธีศพ

ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ขอให้เฝ้า

ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำาให้พี่น้อง

ประชาชนทราบทันท่วงที ขอให้

คำานึงถึงความปลอดภัยชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี

นาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอด

ชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธาน

กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง 

(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

ทรงห่วงใยราษฎรที่ ได้รับความ

เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด

ตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ

ประกอบอาหารปรุงสำาเร็จนำาไป

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด

ร้อน เปิดโรงครัววันที่ 28 ก.พ.-

4 มี.ค. ผลิตอาหารวันละ 5,000 

กล่อง รวมทั้งสิ้น 25,000 กล่อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาว

บ้านบริเวณริมแม่น้ำ าสายบุรี   

หมู่ 3 ต.ตะโล๊ะฮาลอ อ.รามัน 

จ.ยะลา กว่า 20 ครอบครัว ยัง

ต้องอาศัยเพิงริมถนนบริเวณหัว

สะพาน แม่น้ำาสายบุรี เป็นที่หลับ

นอนมา 3 วันแล้ว และยังนำารถ 

ยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงสัตว์

เลี้ยงมาไว้ริมถนนเช่นเดียวกัน.



ผานมาเกษตรกรสนใจทําการเกษตรโดยการปลูกพืช                                                                    

สมุนไพรเพ� อสรางรายไดไมมากนัก เพราะชองทาง                                                                   

ตลาดและความตองการพืชสมุนไพรมีความไมแน� 

นอน แตเม� อเผชิญสถานการณแพรระบาดของโควิด-

19  สมุนไพรไทยหลายชนิด โดยเฉพาะที่มีสรรพคุณ

การยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได เริ่มเปนทางเลือกในการรักษา

ผูปวยโควิดที่มีอาการไมรุนแรง ทําใหความตองการสมุนไพร

ไทยเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งรัฐบาลไดเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนา

สมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหม จึงจัดทําแผนแมบทแหงชาติ

วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ที่

ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา เพ� อใหใน 5 ปขางหนา ประเทศไทยจะเปนประเทศ

ที่สงออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรชั้นนํา

ของภูมิภาคอาเซียน และมูลคาของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ

สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 เทาตัว 

และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดหันมาสงเสริมการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรใหกับเกษตรกร 37 จังหวัด 

จัดทําแปลงขยายและรวบรวมพันธุสมุนไพรในศูนยปฏิบัติการ 

เพ� อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ สงเสริมการผลิตสมุน 

ไพร ตลอดจนเพ� อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

ตามแนวเกษตรปลอดภัย สรางรายไดแกเกษตรกรและเพ่ิมมูลคา

การสงออกอยางมั่นคงและยั่งยืน

เน� องในเร� องของการติดตั้งอุปกรณพิเศษทางดานการทหารทางดาน

ขาวกรอง จนลาสุดเม� อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผานมา ผูเชี่ยวชาญเร� อง                                                                                       

เมียนมาและชนกลุมนอยในไทยกลาวถึงสถานกงสุลใหญสหรัฐ 

อเมริกาในจังหวัดเชียงใหมผาน The Irrawaddy เว็บไซตขาวเมียน

มาวาเปนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่มุงเปาไปที่จีนจริง 

สําหรับสถานกงสุลใหญอยูระหวางการกอสรางในราคา 300 

ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีกําหนดเปดทําการในป 2023 อยูหางเพียง 

500 กิโลเมตรจากชายแดนจีน และยังใกลกับเมียนมาและลาว จน

มีการต้ังขอสังเกตวา เปนความพยายามของสหรัฐท่ีจะเสริมขีดความ

สามารถในการรวบรวมขาวกรองจากพื้นที่ภาคเหนือของไทยในการ

ปรับปรุงพื้นที่กงสุลดวย

แตกระนั้น การปรับปรุงสถานทูตสหรัฐและสถานกงสุล เปน

โครงการที่ถูกกําหนดไวแลว มีแนวทางการติดตั้งอุปกรณปกปอง

สถานที่ตั้ง หลังจากที่เกิดกรณีบุกสังหารทูตในสถานกงสุลเบงกาซี 

ในลิเบีย ซึ่งสถานทูตของสหรัฐทั่วโลกจะมีการเสริมอุปกรณตางๆ 

เพ� อใหเปนไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวด 

จึงไมแปลกที่จะมีขอสังเกตเร� อง อุปกรณพิเศษ ที่อาจจะนํามาใช 

แน�นอนวาระบบขาวกรองและแจงเตือนจึงเปนสิ่งสําคัญ  

ยิ่งสถานกงสุลที่ไมหางกับชายแดนไทย เผชิญหนากับ ฐานทหาร 

ของกองกําลังฝายตรงขาม ประกอบกับกองกําลังชนกลุมนอยที่มี

ศักยภาพทางดานยุทโธปกรณที่มีรัศมีทําการยิงไดไกล มาตั้งจออยู

ริมชายแดน จึงเปนไปไดที่สหรัฐเองก็ตองเฝาระวังดวยเชนกัน 

ไมตางจากฝายตรงขามสหรัฐท่ีมีกระแสขาววา กําลังสรางฐาน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด เพราะโลกใบนี้มีความเช� อมโยงซึ่งกันและ

กัน แมสถานการณสูรบอันตึงเครียดระหวาง

รัสเซียกับยูเครนจะอยูหางไกลจากประเทศไทย แตหลายประ 

เทศหวั่นวิตก ตางอยากใหสถานการณคลี่คลายไปในทิศทาง

ที่ดีในเร็ววัน เชนเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เรียก

ประชุมรัฐมนตรีและหน�วยงานที่ 

เกี่ยวของ นายกรัฐมนตรีแสดง

ความกังวลวา “จากสถานการณ

ดังกลาวสงผลกระทบไมมากก็นอย                                                     

ตอทุกประเทศ เน� องจากทุกประ 

เทศมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

กับไทย ซึ่งสิ่งที่เห็นไดชัดคือราคา 

นํ้ามันที่สูงขึ้น และราคาหุนและ

คริปโตท่ีลดลง และเศรษฐกิจไทย              

จะไดรับผลกระทบแน�นอนหาก

สถานการณยืดเยื้อ” เร� องนี้รัฐ 

บาลไทยตองวางแผนรับมือผลกระทบทั้งดานพลังงานที่จะ

สงผลมาถึงเราอยางหลีกเลี่ยงไมได  

แมไวรัสโควิดสายพันธุ โอมิครอนที่แพรเชื้อและติด 

ตอกันงาย อาการของโรคจะไมรุนแรงเทากับสายพันธุกอน

หนา แตก็เปนเร� องที่ประมาทไมได ถึงจะไมรุนแรง และ

ผูคนเริ่มเขาใจกับไวรัสรายนี้มากขึ้น ดวยตัวเลขผูติดเชื้อสูง                                

ถึง 2 หม� นคนติดตอกันมาหลายวัน ทําใหหลายคนกังวล 

ภาพความทรงจําท่ีไมดีนักตอภาวะเศรษฐกิจ การใชชีวิตของ                                                  

ผูคน ยารักษาโรค ตลอดจนสถาน                                                          

ที่รักษา แพทย เคร� องมือตางๆ 

จะรองรับเพียงพอหรือไม ชมรม

แพทยชนบทออกมาระบุวา ยา

ฟาวิพิราเวียรเร่ิมขาดแคลน รอน

ถึง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รมว.

สาธารณสุข ตองออกมาชี้แจง 

“ยาฟาวิพิราเวียรมีปริมาณเพียง

พอ เน� องจากไทยสามารถผลิต

เองได และนําเขามาเสริม และ

ยังมีการนําเขายาอีก 2 ยี่หอมา                                                                 

เสริม ทั้งโมโนพิราเวียร และ Asanovic ซึ่งมีอยูครบทุก

หมวด นอกจากน้ียังมีการผลิตฟาทะลายโจร” เม� อไดยินอยาง

นี้ก็พอจะอุนใจไปไดบาง  

แมจะอยูในชวงปดสมัยประชุมสภา แตความเคล� อน 

ไหวดานสภาไมไดเงียบเหงาหายเงียบไปเสียทีเดียว ยังมีปม                                                          

ประเด็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. 

… และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ. 

… ที่มี 49 กรรมาธิการ จากฝาย

รัฐบาล ครม. ฝายคาน รัฐบาล 

รวมหารือ รวมกันถกในชั้นแปร

ญัตติอีก 15 วัน เพ� อเปนขอสรุป

รวมกันใหได โดยการประชุมนัด

แรก 1 มี.ค. ก็เริ่มมีกระแสขาว 

แตละฝายเริ่มวางตัวประธาน

กรรมาธิการกันไวแลว โดยฝาย

รัฐบาลในซีกพรรคพลังประชา

รัฐ อยากจะดัน นายไพบูลย นิติ

ตะวัน ใหเขาไปนั่งเปนประธาน 

ขณะที่ฝายคานก็ตั้งปอมไมเห็นดวย ที่ในการประชุมนัดแรก

เชื่อได้ว่าฝ่ายเพื่อไทยและก้าวไกลคงจะออกแรงคัดค้าน

อยางเต็มที่แน�นอน 

สภาอยูในชวงปดเทอม 2-3 เดือน พรรคการเมืองเริ่ม

ขยับทํากิจกรรมลงพื้นที่ พรรคประชาธิปตยกําลังหาวันจัด

ประชุมสัมมนา ยกคณะแกนนํา ส.ส.พรรคไปลงพื้นที่อยาง

พรอมเพรียง สวนฝายคานอยางพรรคเพ� อไทย ก็เตรียมทํา

กิจกรรมลงพื้นที่เหมือนกัน โดย

แบงชุดการทํางานออกเปน 2                

ชุด โครงการผูนําฝายคานพบ

ประชาชน ที่จะมีแกนนําพรรค

รวมฝายคานลงพ้ืนท่ีรับฟงปญหา                                 

และจัดเสวนาผลกระทบจาก                                              

การบริหารงานรัฐบาล สวน

พรรคเพ� อไทย “ประเสริฐ จันทร

รวงทอง” เลขาธิการเพ� อไทย

ระบุวา 19 มี.ค. จะยกคณะ 

ส.ส.เพื่อไทยเดินสายคาราวาน

ครอบครัวเพ� อไทย ไปชักชวนให

คนมาสมัครบัตรสมาชิกครอบครัวเพ� อไทย ที่ตั้งเปาจะไปหัว

เมืองใหญในแตละภูมิภาค น�าสนใจไมนอย บัตรครอบครัว

เพ� อไทย ผูสมัครบัตรจะไดสิทธิพิเศษอะไรบาง รวมทั้งบัตรนี้

จะนําไปตอยอดเปนนโยบายอะไรในอนาคต.

ไพบูลย นิติตะวัน 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล 

ริ่มมีภาคประชาชนในการตั้งคําถามถึงทาทีของไทยใน

สถานการณความขัดแยงระหวางมหาอํานาจของโลก จาก

กรณี รัสเซีย กับ ยูเครน ที่เปดปฏิบัติการทางทหารไปแลว                                                                                 

และเกรงจะลุกลามไปในประเด็นขัดแยงอ� น เชน ไตหวัน-จีน และ                                                                                 

ความตึงเครียดในทะเลจีนใต ท่ีแตละฝายกําลังเก็บแตมชาติพันธมิตร

ไวในมือ

นิติธร ล้ําเหลือ หรือ ‘ทนายนกเขา’ แกนนํากลุมประชาชน

คนไทย เปดเกมย� นหนังสือถึงสถานทูตจีนและสหรัฐ โดยสถานทูต

จีนรับลูกตอบคําถาม พรอมแสดงความกังวลใน ยุทธศาสตรอินโด-

แปซิฟก ฉบับใหมของสหรัฐ ขณะที่ฝายสถานทูตสหรัฐยังนิ่ง  

แกนนํากลุมประชาชนคนไทยยังฝากไปถึงผูนําเหลาทัพ  ถึง

ขอผูกมัดตามขอตกลงในโครงการความชวยเหลือทางดานการทหาร

ของสหรัฐ การฝกรวมผสมคอบราโกลด รวมถึงสิทธิพิเศษดานตางๆ 

นอกเหนือขอบังคับของกฎหมายไทย ขอตกลงเร� องฐานทัพสหรัฐใน

พื้นที่ของไทย การติดตั้งอุปกรณทางดานไซเบอรในการขยายสถาน

ทูต และสรางสถานกงสุลใหมตางๆ ที่ไทยไมมีอํานาจในการตรวจ

สอบในการนําอุปกรณตางๆ เขามาหรือไม 

คําถามตางๆ สอดคลองกับความกังวลของ “จีน” ที่เห็นการ

ดําเนินยุทธศาสตรของ “สหรัฐ” มุงหวังใชไทยเปนฐานที่มั่นในภูมิ 

ภาคนี้ เพราะก็จะเหลือแคประเทศไทยที่ยังไมไดเลือกขางฝายใด 

หลังจากที่ลาว-กัมพูชา-เมียนมา ที่อยูรอบบานแสดงทาทีสนับสนุน

จีน และใหใชพื้นที่ในการตั้งฐานบิน และฐานทัพเรือไปแลว 

แตที่ผานมาไทยดําเนินนโยบาย เปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด 

และยึดประโยชนของชาติ แมทางดานการทหารจะมีความใกลชิด

กับสหรัฐ ตั้งแตสงครามเวียดนาม จนมีโครงการชวยเหลือทางดาน

ทหารเปนระยะเวลายาวนาน แตในดานอ� นไทยเองก็ถูกบีบและตอ

รองในหลายเร� อง โดยเฉพาะเร� องการเมืองภายใน  

ดังนั้น จังหวะการขยายอิทธิพลของจีนจึงเปนผลดีของไทย

ท่ีจะใชถวงดุลสหรัฐอเมริกาอยูไมนอย แตขณะเดียวกันก็ตองระมัด 

ระวังเร� องการเจรจา-ตอรองในหลายเร� อง โดยเฉพาะเร� องการคา โครง 

การลงทุน เพ� อไมใหไทยเสียเปรียบ

กระนั้นจีนเองก็มองไทยในแงพื้นที่ทางยุทธศาสตร ไมตาง

จากสหรัฐ โดยเฉพาะยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ที่จะใชเปนเคร� อง

มือในการใชไทยกีดกันจีน 

หรือแมกระทั่ง โครงการปรับปรุงอาคาร-พื้นที่การกอสราง

สถานกงสุลสหรัฐที่เชียงใหม ซึ่งกอนหนานี้ก็มีกระแสขาวอยางตอ

ที่มั่นของตัวเองไวในพื้นที่สีเทา จากการปรากฏตัวของเหลาบรรดา 

“สายลับ” ที่แฝงตัวมาในคราบของเจาหนาที่ นักธุรกิจที่ปวนเปยน

ในบอนกาสิโน สรางเครือขายคอลเซ็นเตอร เปดชองทางแนวรบ

ดานไซเบอรไวลวงหนา และอาจมียุทโธปกรณ หรืออุปกรณดาน

ขาวกรอง เฉกเชนที่สหรัฐมีหรือไม

พ้ืนท่ีดานเหนือท่ีเปนชายแดนจึงถูกช้ีเปาลวงหนา เพราะขณะ

นี้คาดเดาไดยากวา “สงคราม” ระหวางรัสเซีย-ยูเครน จะจบลง

เม� อไหร ไตหวัน-จีน ที่มีปมซับซอนมากกวา จะไปถึงจุดที่ใชกําลัง

ทางทหารหรือไม รวมไปถึงสถานการณในทะเลจีนใตที่ตึงเครียด

จะพัฒนาไปสูจุดใด ความออนไหวในพื้นที่ กันชน ตางๆ ทั่วโลกก็

เปรียบเหมือนมีระเบิดเวลาตั้งไวหลายลูก

ขณะที่การฝกผสม คอบราโกลด รวมไปถึงการฝกรหัสตางๆ 

อีกหลายสิบรหัส ยุทโธปกรณตางๆ ที่ประจําการอยู หลักสูตรการ                                                                                        

เรียน ทุนการศึกษาสวนใหญก็เปนของทางสหรัฐ ลวนเปนสัญลักษณ

ของความสัมพันธที่สหรัฐตองการแสดงออกถึงความใกลชิด เปน

มิตรที่ดี และรักษาภาพลักษณ พี่ใหญ ไปใหนานที่สุด  

ขณะที่กองทัพของไทยก็เริ่มเปดความสัมพันธทางดานการ

ทหารกับจีน-รัสเซีย ทั้งการสงนักเรียนไปเรียน แลกเปลี่ยนการฝก 

รวมไปถึงจัดหายุทโธปกรณระดับยุทธศาสตร อยางเรือดําน้ําจีนเขา

ประจําการ 

ดังนั้น ในสถานการณปจจุบันจึงยังไมมีความจําเปนใดๆ ที่

ไทยตองเลือกขาง หรือแสดงบทบาทเปนศัตรูกับใคร ตราบใดการ

สรางสมดุลของรัฐบาล-กองทัพ ยังทําไดเหมาะสมพอสมควร.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม
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ทางเลือกการปลูกพืชสมุนไพร

สรางรายไดของเกษตรกรยุคโควิด

ทั้งนี้ สวนราชการและองคกรเอกชนจะมีบทบาทอยางสูงใน

การสนับสนุนใหเกิดการผลิตสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานและสรางมูลคา

เพิ่มใหแกผลิตภัณฑสมุนไพร สงเสริมใหเกิดความเช� อมั่นในการใช

สมุนไพรไทย รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสมุนไพร

ไทยในตลาดท้ังในและตางประเทศอยางตอเน� องและเปนระบบ

ขอมูลดานการตลาดพืชสมุนไพรไทยป 2564 ของกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวา มูลคาทางการ

ตลาดพืชสมุนไพรในประเทศสูงถึง 1.8 แสนลานบาท ขณะท่ีตลาด

โลกสูงถึง 3 ลานลานบาท ประเทศไทยมีการสงออกพืชสมุนไพรไทย                  

อยูท่ีแสนลานบาท ปจจุบันพืชสมุนไพรเปนทางเลือกในการดูแลสุข 

ภาพมากย่ิงข้ึน ดวยความคิดท่ีวา “พืชสมุนไพร” มีความปลอดภัย

ประกอบกับนโยบายสงเสริมการใชพืชสมุนไพรของรัฐบาล 

เชน การสงเสริมให โรงพยาบาล สถานพยาบาลใชพืชสมุนไพร ทด 

แทนการนําเขายาแผนปจจุบัน และมีการนําพืชสมุนไพรมาใชในอุต 

สาหกรรมเคร� องสําอาง 79% อาหารเสริม 17% และยารักษาโรค 4%

ทางมูลนิธิชีวิตไทเองไดตระหนักถึงความสําคัญและโอกาส

ของการผลิตพืชสมุนไพรเพ� อเปนทางเลือกดานรายไดและการดูแล

สุขภาพในยุคโควิด จึงไดรวมกับกลุมเกษตรกรพื้นที่เครือขายในการ

ทํางาน 5 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี พิษณุโลก สระบุรี ชัยนาท และ

สุพรรณบุรี สงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มพื้นที่ในการปลูกพืชสมุนไพร

อินทรีย เชน ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร มะแวง อัญชัน ดีปลี ชุม

เห็ดเทศ เพชรสังฆาต ประสานความรวมมือกับหน�วยงานภาค

รัฐ สํานักงานเกษตรจังหวัด และอําเภอ ในพื้นที่ มาใหความรู

เร� องการปลูกและแปรรูปสมุนไพร การหาตลาดรับซื้อสมุนไพร

ในประเทศ 

รวมทั้งสงเสริมการนําพืชสมุนไพรในทองถิ่นของตนมาใช

ใหเกิดประโยชนตามแบบแผนโบราณ ทําใหคนเห็นคุณคาและ

กลับมาดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความภูมิใจ

ในวัฒนธรรมและคุณคาของความเปนไทย นํามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง นําสมุนไพรใกลตัว เชน ขมิ้น ขา ตะไคร 

มะกรูด ไพร ใบมะขาม สมปอย มาพัฒนาใหเกิดเปนผลิตภัณฑ

มากมายหลากหลาย เชน ลูกประคบ สมุนไพรแชมือแชเทา 

เคร� องด� มสมุนไพร น้ํายาอเนกประสงค ยาหมอง ยาสระผม สบู 

ชาสมุนไพร อาหารเพ� อสุขภาพ สามารถตอยอดใหเกิดมูลคานํา

ไปสูการมีรายไดเพิ่มขึ้นกับเกษตรไดอีกดวย

สําหรับบทเรียนแนวทางการสงเสริมเกษตรกรรายยอย

ใหผลิตพืชสมุนไพรสรางรายไดท่ีผานมาของมูลนิธิ พบวา 1) กอน

เร่ิมตองคุยกติกาและเง� อนไขกับเกษตรกรใหเขาใจชัดเจนกอน รวม

ท้ังการแลกเปล่ียนประสบการณกับเกษตรกรท่ีทํามากอน มองท้ัง

โอกาสและขอควรคํานึงใหรอบดาน 2)  มาตรฐานรูปแบบการปลูก

และผลผลิตท่ีจะออกสูตลาด ผูซ้ือสวนใหญตองการมาตรฐานการ

ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย เชน PGS, Organic Thailand, IFOAM 

และรูปแบบผลผลิตท่ีรับซ้ือสวนใหญเปนแบบแหง กระบวนการ

ทําใหแหงมีหลายวิธี ท้ังตากแดด โรงอบ และเตาอบ 

2) เปาหมายการตลาด หากเกษตรกรตองการผลิตและ

แปรรูปเปนวัตถุดิบสําหรับยาและการดูแลสุขภาพ ควรเนนไป

ที่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ กําหนดมาตรฐานการผลิตแบบ

อินทรีย ไมมีการปนเปอนของสารเคมี โลหะหนัก ทั้งนี้ เปาหมาย

เชิงปริมาณตลาด สถานการณจะเปนตัวกําหนดและเคล� อนไหวอยู                                                                             

ตลอดเวลา โดยปกติโควตารับซ้ือผลผลิตกับเกษตรกรมีการเคล� อน 

ไหวตามคําสั่งซื้อ 

3) กลไกการสงเสริมผานระบบกลุม การสงเสริมและ

ขยายพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรตองทําผานระบบกลุม อยางนอย 

5-10 ราย และทําแบบคอยเปนคอยไป เริ่มจากการใหเกษตรกร

ทดลองปลูกในพื้นที่ไมมากนักเพ� อใหเกษตรกรเรียนรูและรูจักวิธี

การจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรชนิดนั้นใหดีกอน

จากนั้นเมื่อตัดสินใจจะปลูกสร้างรายได้ต้องแน่ ใจว่ามี

ชองทางตลาดรองรับ 4) เนนกระบวนการทํางานพัฒนาทาง

ความคิด พัฒนาชุมชน พัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการไป

พรอมกัน ในชวงเริ่มตนการทํางานอาจจําเปนตองมีพี่เลี้ยงใน

กระบวนการสงเสริม เม� อเกษตรกรเรียนรูขั้นตอนทุกอยางแลว 

จึงปลอยใหเกษตรกรดําเนินการดวยตนเอง.

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

เม� อวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ 2450 รัฐบาลไทยเร่ิมจัดประ

กวดพันธุขาวเปนครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี เหตุผลการประกวด

เน� องจากขณะนั้นราคาตกต่ํา ขาวที่นํามาปลูกและจําหน�ายมี

ทั้งดีและเลวปนกัน ไมมีการคัดเลือก จึงเห็นควรจัดประกวด

พันธุขาวขึ้นเพ� อจะไดเปนพันธุตอไป ครั้งนั้นมีชาวนาสงขาว

เขาประกวดถึง 324 ราย รวมขาวได 165 พันธุ ขาวที่ไดรับ

รางวัลที่ 1 คือ ขาวปนทอง.

ประกวดพันธุขาว

สัญญาณบีบไทยเลือกขาง

 ‘เดงเชือก’ รักษาสมดุล ‘สหรัฐ-จีน’

พาฝน ไพรเกษตร

มูลนิธิชีวิตไท

ที่



วรัสมรณะอย่าง “โควิด-19” ที่ว่าแน่ๆ แต่เมื่อเจอ  

“สงครามยูเครน” ก็เล่นเอาชิดซ้ายกันไปเลยทีเดียว  เพราะ

ทำาเอาพี่ใหญ่ “มะกัน” และ “สหภาพยุโรป” เต้นผาง

ขึ้นมาทันที โดยขณะนี้สงครามได้เข้าสู่วันที่ 5 แล้ว ซึ่ง

กองทัพของ “วลาดิมีร์ ปูติน” ประธานาธิบดีรัสเซียยังคงบุกถล่ม

อย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้ายึดหลายเมืองทางใต้และทางตะวันออก 

แต่เมืองใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟ และเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่

อันดับสองของประเทศ ซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนรัสเซียนั้น “กองทัพ

รัสเซีย” ยังไม่สามารถทะลวงผ่านกองทัพยูเครนและพลเรือนที่

จับอาวุธขึ้นสู้ได้ ตามที่หวังไว้ว่าจะบุกยึด “กรุงเคียฟ” ภายใน 72 

ชั่วโมง หลังกรีธาทัพยังสามารถปักหลักสู้

แล้วโลกก็ร้อนเข้าไปอีกหนึ่งดอก เมื่อ “ปูติน” มีคำาสั่งยก

ระดับให้หน่วยทหารที่ดูแล

เรื่องการยิงอาวุธนิวเคลียร์

เตรียมพร้อมขั้นสูง โดยระบุ                            

ว่าชาติตะวันตกกำาลังเคลื่อน 

ไหวที่ ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย 

ในขณะที่เพื่อนบ้านของรัส                              

เซีย-ยูเครนอย่าง “เบลารุส”                             

หรือ “สาธารณรัฐเบลารุส”                                   

ที่มีประชากรทั้งประเทศน้อย

กว่าคนในพื้นที่กรุงเทพมหา 

นครเอง ก็ผ่านประชามติยก                                           

เลิกสถานะรัฐปลอดนิวเคลียร์!!!  

ส่งผลให้เบลารุสสามารถครอบ

ครองอาวุธนิวเคลียร์ ได้เป็น                                                                             

ครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียต โดยมีประชา 

ชนออกมาใช้สิทธิ์ลงมติถึง 78.63% ซึ่ง 65.2% เห็นด้วยกับการ

ยกเลิกสถานะรัฐปลอดนิวเคลียร์ 

“หากชาติตะวันตกส่งนิวเคลียร์ผ่านโปแลนด์หรือลิทัวเนีย

ได้ ผมก็จะขอให้ประธานาธิบดีปูตินส่งคืนอาวุธนิวเคลียร์ที่ผมเคย

ให้ไปโดยไม่มีเงื่อนไข” อเล็กซานเดอร์  ลูคาเชนโก ประธานาธิบดี

เบลาลุสกล่าวในระหว่างไปลงประชามติเรื่องนี้

เรียกว่าหนาวสะท้านกันท้ังบาง โดยเฉพาะ “ยูเครน” เพราะ 

“เบลารุส” นี่เองที่เปิดทางให้รัสเซียใช้เป็นฐานส่งกองทัพไปบุก 

จึงทำาให้ “ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี” ผู้นำายูเครน ซึ่ง

ระบุว่าพร้อมเจรจาสันติภาพกับรัสเซียนั้นบอกปัดทันทีหากเป็น 

“เบลารุส” ตามที่รัสเซียเสนอ

ไม่น่าแปลกใจแต่ประการใด เพราะเซเลนสกีคงทราบดีว่า                                                                                 

ผู้นำาของเบลารุสอย่าง “ลูคาเชนโก” แม้ที่ผ่านมาเป็นเพื่อนรัก

เพื่อนแค้นกับ “ปูติน” แต่ดูเหมือนช่วงน้ีจะสนิทแนบแน่นกันเป็น                                                                                   

พิเศษ เพราะก่อนการบุกยูเครนน้ันท้ังสองประเทศก็ยังซ้อมรบร่วม

กัน และท่าทีล่าสุดของ “ลูคาเชนโก” นอกจากเรื่อง “นิวเคลียร์” 

แล้ว เขายังเคยประกาศว่ากองทัพเบลารุสพร้อมมีส่วนร่วมใน

ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในการโจมตียูเครนหากจำาเป็น

งานนี้เราจึงอาจเห็นผู้นำาเบลารุส ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 30  

สิงหาคม 2497 และหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ได้ขึ้น

ครองอำานาจเป็นประธานาธิบดีเบลารุส ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 

2537 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลายาวนานกว่า 27 ปี โดยเป็นประ 

ธานาธิบดีสมัยที่ 6 เข้าไปแล้ว เพราะเมื่อปี 2557 เบลารุสได้ทำา

ประชามติยกเลิกการจำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี

ไม่เกิน 2 สมัย ทำาให้ทุกวันนี้เบลารุสมีผู้นำาที่ได้รับการขนานนาม

ว่า “เผด็จการคนสุดท้ายของยุโรป” มาร่วมสงครามยูเครนก็เป็น

ได้ เพราะหากมีการจุ้นจ้านจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่

สงครามจะจำากัดวงแค่ 2 ประเทศ เพื่อนบ้านอย่าง “เบลารุส” ก็

คงไม่ยอมง่ายๆ เพราะ “ลูคาเชนโก” นั้นยังถวิลหาความยิ่งใหญ่

ของ “สหภาพโซเวียต” อยู่เนืองๆ.

ว่างเว้นจากการรายงานข่าวมาถึงกอง บ.ก.หลายวัน เหตุ

ที่เป็นดังนี้เพราะติดภาระต้องเดินทางไกลไปจังหวัดลพบุรี เพื่อ

ไปดูการก่อสร้างบ้านของลูกชายบุญธรรมที่ ได้ช่วยดูแลด้าน

การออกแบบไว้ให้ การก่อสร้างกำาลังสรุป  (หมายถึงการสรุป

ด้านการเงินด้วย ก็เป็นธรรมเนียมปกติของการก่อร่างสร้างตน 

จึงต้องไปนอนค้างคืนพักผ่อนไปด้วยในตัว)

กลับมาถึง เมืองมีน ก็รีบเปิด ทพ.ดูข่าวย้อนหลัง มีข่าว

หนึ่งเป็นข่าวที่ทั้งดีใจและตกใจไปพร้อมกัน

คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” มีข่าว ท่านหนุ่ม หนองรี รายงาน

เข้ามาหลังจากผมใฝ่หาท่านเป็นแรมเดือน จนเขียนชื่อของท่าน

ผิดจาก หนุ่ม หนองรี ไปเป็น สุมทุม ไผ่ริมบึง ซึ่งเป็นนักแต่ง

หน้าใหม่ย้อนหลัง ๕๐ ปี (เป็นอย่างน้อยที่ท่านหนุ่ม  หนองรี 

รู้จักดีพอๆ กับผม) เมื่อผมปวารณาตนว่า ถ้าท่าน หนุ่ม หนอง

รี ได้ทราบว่าผม กำานันถึก กำาลังควานหาท่านอยู่ (ในชื่อหนึ่ง

คนละคน และขอให้ลงทัณฑ์ทางกฎมาปฏิบัติได้)

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักแต่ง (ที่มีทั้งปลอม ทั้งอนุโลม) 

ในคร้ังท่ีเพลงลูกทุ่งกำาลังด่ิงมีนักแต่ง/นักร้องหน้าใหม่ หน้าเก่า

เดินสวนกันสับสน และท่านหนุ่ม หนองรี ท่านเป็นคนในวง 

การนักแต่งเพลงที่เข้มข้นเป็นที่ยิ่ง ดังนั้นถ้ามีเพื่อนฝูงในกลุ่ม

นักแต่งกระทำาการมิดีมิร้ายกับเพลงของใคร อย่างไร ท่านจึง

ไม่มีวันยกโทษให้เด็ดขาด จะมีผมคนเดียวที่ลอดตาข่ายมาได้

และรับเอานิสัยของท่านหนุ่ม หนองรี ติดมาด้วย จึงน้อมรับใน

ความผิดนี้อย่างสมบูรณ ์ 

แต่ท่ีกำานันถึกตกใจก็คือจู่ๆ ท่านอัตถ์ ท่านพาดหัวคอลัมน์

ว่า “กุหลาบ กฐินะสมิต” ขึ้นมาลอยๆ แล้วมีความต่อเรื่องมี

ผู้เขียนชื่อ กุหลาบ กฐินะสมิต ผิด ผมกับกุหลาบรู้จักกันมา

ตั้งแต่อายุแบเบาะเพราะครอบครัวเราเป็นเชื้อสายมุสลิม (แม้

ฝ่ายกำานันถึกจะมีเชื้อสายไทยแท้มากกว่า กลุ่มนี้ใช้นามสกุล

บุญ....ผู้สืบสกุล พ.ต.อ.ฉอ้อน บุญญวัฒน์ อดีตเลขานุการ

กรมตำารวจ) ยุค พล.ต.อ.หลวงอดุลเดชจรัส เป็นอธิบดีกรม

ตำารวจ กำานันถึกเคยพักอยู่ในบ้านท่าน (ซอยหน้าเวิ้งเฮงหลง 

ถนนเจริญกรุง) ตอนเด็กๆ แม่ของเธอพามาหาลุงที่บ้านถนน

เจริญกรุงมาร้องเพลงให้ลุงฟังเสมอ  (บ้านของเธออยู่หลังอาคาร

ไทยผ่านฟ้า ถนนราชดำาเนินกลาง)

ที่สำาคัญ กุหลาบ สิ้นชีวิตไปกว่า ๒๐ ปีแล้ว ตอนที่ทำาศพ

5บทความ

ดเป็นต่อยหอย

นานๆ ทีจะเห็น “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไลฟ์สด

ตอบคำาถามแฟนคลับเรื่องการบ้านการเมือง 

เทียบกับสมัยเป็นนายกฯ ก็ถือว่าพูดเก่งกว่า

เดิมเยอะพอควร 

แต่ไม่น่าแปลกใจอะไร เพราะบนเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี ความ

รับผิดชอบมันกว้างมาก มากเกินกว่าที่ “ยิ่งลักษณ์” จะรับผิด

ชอบได้ 

ฉะนั้น การพูดผิดๆ ถูกๆ เมื่อคราวเป็นนายกฯ จึงเป็น

เรื่องไม่เกินวิสัย 

การไลฟ์สดของ “ย่ิงลักษณ์” มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องครับ 

เรื่องแรก “ยิ่งลักษณ์” พูดถึงเสียงเชียร์ให้กลับมาเป็นนา

ยกฯ อีกสมัย 

คำาตอบก็ตามนี้ครับ....

“...ตอนนี้หมดยุคแล้วหรือไม่ ตอนนี้เป็นรุ่นของคนรุ่นใหม่

และสมัยใหม่แล้ว เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถเยอะ  

ตอนนี้ก็อายุ ๕๐ กว่าแล้ว ใกล้จะปลดระวางแล้ว 

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะต้องอยู่ท่ีพ่ีน้องประชาชน 

จะบอกว่าเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอก ต้องฟังเสียงประ 

ชาชนว่า อยากให้ใครมาบริหารประเทศซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสำาคัญท่ีสุด 

ประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาก ส่วนตัวไม่

ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็อยากจะช่วยเหลือประชาชน ในฐานะ

ที่ประเทศไทยเป็นประเทศบ้านเกิด เรามีความรักมีความผูกพัน 

แม้ว่าตัวจะมาอยู่ที่นี่แต่ใจยังอยู่ที่ประเทศไทยตลอดเวลา...”

คิดเหมือนกันหรือเปล่าครับ? 

“ยิ่งลักษณ์” กำาลังเฉลยข้อสอบ

ถ้าเอาตามสเปกนี้ นายกฯ คนต่อไปของพรรคเพื่อไทยคือ 

“แพทองธาร ชินวัตร” คนเดียวเท่านั้น

ขณะที่ หมอชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะ

แซยิดอยู่ไม่กี่วันนี้ 

ครับ...ก็น่าจะมีการพูดคุยกันในพี่น้องตระกูลชินวัตรพอ 

ควรว่า หมากท่ีวางไว้จะเป็นเช่นไร ใครจะเป็นผู้สืบทอดคนต่อไป 

และหากดูความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒  กุมภา 

พันธ์ที่ผ่านมา “อุ๊งอิ๊ง” มีตำาแหน่งเป็น ประธานคณะที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุม 

เฉลยแผน ‘ล่มสภา’

ส.ส.ของพรรคประจำาสัปดาห์ด้วย ก็น่าจะเป็นในทิศทางดังกล่าว

ความเคลื่อนไหวลักษณะนี้ ก็เป็นที่รู้กันว่า เหมือน  “ทักษิณ” 

เข้าประชุม ส.ส.พรรคด้วย 

เพราะเมื่อประเมินจากที่พรรคเพื่อไทยเล่นเกม “ล่มสภา” นับ

ครั้งไม่ถ้วนตลอด ๑-๒ เดือนที่ผ่านมา เพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพของ

รัฐบาลให้ได้ การปรากฏตัวของ  “อุ๊งอิ๊ง” ในที่ประชุม ส.ส.พรรค

เพื่อไทย จึงเป็นการส่งสัญญาณว่า งานนี้ “นายใหญ่” เอาจริง!

เพื่อไทยจะเล่นเกม “ล่มสภา” จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง 

การเล่นเกม “ล่มสภา” เป็นยุทธวิธีที่จำาเป็น เพราะพรรคเพื่อ

ไทยไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากศักยภาพการทำาหน้าที่ฝ่ายค้าน โดย

เฉพาะการตรวจสอบรัฐบาลถือว่าอยู่ในระดับต่ำา 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถือเป็นมาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุดในการ

ตรวจสอบรัฐบาล 

แต่ซักฟอกกี่ครั้งก็ล้มเหลว รัฐบาลไม่สะเทือน

ต่างจากการตรวจสอบเมื่อครั้งเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ที่ถูกแฉ 

กลางสภา รัฐมนตรีติดคุก นายกฯ หนีไปต่างประเทศ 

ฉะนั้นนาทีนี้แผนของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ต้องการให้  “ลุงตู่” 

ลาออกอีกแล้ว

แต่อยากให้ยุบสภามากกว่า   

เพราะการเลือกต้ังกลางปีน้ี กับต้นปีหน้า ในแง่ของเงื่อนเวลา

แทบไม่ต่างกันมากนัก

และเหตุผลจริงๆ หากจะเปล่ียนแปลงรัฐบาล “ทักษิณ” น่าจะ

ประเมินว่า เปล่ียนตัวนายกฯ หลังเลือกต้ัง ดีกว่าหลัง “ลุงตู่ “ลาออก 

เงื่อนไข “ลุงตู่” ลาออกในช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่ส่งผลดีกับพรรค

เพื่อไทยเท่าไหร่นัก เพราะการเลือกนายกฯ ใหม่ในสภา พรรคเพื่อ

ไทยเหลือแคนดิเดตอยู่แค่คนเดียวคือ “ชัยเกษม นิติสิริ”  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กำาลังคั่วเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.

ขณะที่ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกไปสร้างดาวคนละดวง 

การใช้ “ชัยเกษม นิติสิริ” มาเป็นนายกฯ ก่อนเลือกตั้ง อาจ

ส่งผลเสียกับพรรคเพื่อไทยมากกว่า กรณีที่บริหารประเทศผิดพลาด 

เพราะสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟื้นประเทศ 

และ “ชัยเกษม นิติสิริ” ไม่น่าจะมีศักยภาพพอ 

หนำาซ้ำา เป็นการถ่มน้ำาลายรดหน้าตัวเองที่เคยโจมตี “ลุงตู่” 

เป็นข้าราชการมาชั่วชีวิต ไม่มีความรู้ที่จะกอบกู้เศรษฐกิจชาติได้ 

“ชัยเกษม นิติสิริ” ก็รับราชการมาชั่วชีวิตเหมือนกัน 

หากบริหารประเทศผิดพลาดแล้วต้องเลือกตั้งต้นปีหน้า ก็ไม่

ง่ายที่เพื่อไทยจะกลับมา 

ฉะนั้นหมากที่ “ทักษิณ” วาง น่าจะเร่งให้ “ลุงตู่” ยุบสภา

มากกว่าลาออก  

เพราะการวางตัว “อุ๊งอิ๊ง” เป็นนายกฯ และเป็นเจ้าภาพจัด 

การประชุมเอเปก ถือว่ามีความสำาคัญสำาหรับ  “ทักษิณ” 

การที่ “อุ๊งอิ๊ง” ได้กระทบไหล่ผู้นำาชาติเอเปกที่เต็มไปด้วย

มหาอำานาจ มีทั้งสหรัฐอเมริกา รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และญี่ปุ่น จะส่งผลต่อดี “ทักษิณ” มหาศาล 

แต้มต่อการเมืองโลก อาจทำาให้การกลับไทยมีความเป็นไปได้

มากขึ้น 

แต่ก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน 

เพราะชะตากรรมของ “อุ๊งอิ๊ง” อาจซ้ำารอยเดิม “ยิ่งลักษณ์” 

จากความพยายามเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษโกง 

เรื่องถัดมา เป็นประเด็นยอดฮิต “ยิ่งลักษณ์” ห่วงเรื่องเศรษฐ 

กิจปากท้องประชาชน

“...แม้เราจะมาอยู่นี่เกือบ ๔ ปี แต่ใจยังห่วงพี่น้องประชาชน 

ยังคงอ่านข่าวสารอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ราคาข้าว

ของสินค้าที่แพงขึ้น แต่เงินในกระเป๋าหรือรายได้ของประชาชนไม่

ขึ้น รวมถึงค่าแรงงาน และช่วงลำาบากยังเจอสภาวะโรคระบาดโค

วิด-๑๙ เป็นเหมือนการซ้ำาเติม 

รู้ว่าประชาชนไม่มีทางออก ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เพราะ

อยู่ไกลและไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว จึงได้แต่ส่งกำาลังใจและติดตาม

ตลอด หวังว่าอยากให้ทุกคนช่วยกัน เข้มแข็ง และขอร้องรัฐบาล

ว่าให้ช่วยประชาชน เพราะทุกคนลำาบากจริงๆ...”

ถ้ายุค “ยิ่งลักษณ์” เป็นนายกฯ เศรษฐกิจเฟื่องฟู  ประชา 

ชนอิ่มท้อง การพูดแบบนี้ก็ควรถวิลหาให้ “ยิ่งลักษณ์” มาเป็น 

นายกฯ อีกรอบ

แต่...ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น 

ปี ๒๕๕๕ ผลสำารวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(กรุงเทพโพลล์) เรื่อง “ประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

ในรอบ ๙ เดือน” พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลงานด้าน

เศรษฐกิจของรัฐบาลได้แค่ ๓.๘๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐

“ยิ่งลักษณ์” มีปัญหาการสื่อสารกับประชาชนผิดพลาดซ้ำา 

ซาก 

ตั้งแต่ วิกฤตมหาอุทกภัย มาจนถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 

“ยิ่งลักษณ์” ประกาศเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ ราช 

มังคลากีฬาสถาน ในโค้งสุดท้ายของการหาเสียง

“...หากได้เป็นรัฐบาลจะไม่ทำาให้ผิดหวัง และสิ่งแรกที่จะ                                                                                

ทำาคือ กระชากค่าครองชีพคืนมา ทำาให้ราคาน้ำามันลดลง  เบนซิน 

๙๕ ลดลง ๗.๕ บาทต่อลิตร เบนซิน ๙๑ ลดลง ๖.๗ บาทต่อลิตร 

น้ำามันดีเซลลดลง ๒.๒ บาทต่อลิตร...”

วรรคทอง กลายเป็นวรรคเท็จ 

งดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้แค่ช่วงสั้นๆ 

ให้เห็นแบบขอไปที สุดท้ายต้องยอมรับความจริง  เพราะราคา

น้ำามันมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต้องเก็บ

เงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเหมือนเดิม

เรื่องเดียวกันนี้ พรรคเพื่อไทยเอามาโจมตี รัฐบาลลุงตู่  

บีบให้งดจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เอาใจประชาชน 

ทั้งๆ ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เคยทำาแล้วมีปัญหา สะท้อนให้เห็นว่า

พรรคเพื่อไทยมุ่งแก้ปัญหาให้ตัวเองมากกว่าแก้ให้ประชาชน 

ครับ...ความพยายามของ “ทักษิณ” จะเป็นเพียงฝันค้าง เพราะ

จนถึงวินาทีน้ี ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

เว้นเสียแต่ว่า “ลุงตู่” ตกม้าประเด็นนายกฯ ๘ ปี

หลังเดือนสิงหาคมนี้รู้กัน.

นักธุรจิต

พระประสงค์ ปริปุณฺโณ

เทศน์อาชีพโก้นักธุรกิจ

แต่ก็มีอาชีพหนึ่งพึงคิด

อาชีพ นักธุรจิต รักษาใจ

อยู่สงบเย็น เป็นประโยชน์

ไปมา ปราโมทย์ ทุกสมัย

จิตประเสริฐเลิศล้ำาเป็นกำาไร

อาชีพใด ก็ไม่ดี เท่านี้เลย

ปลูกกัญชา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ครบ ๑๒๐ วันนับจากวันที่ ๘ ก.พ.แล้วสามารถปลูก

กัญชาได้ทันที แต่ต้อง “จดแจ้ง” ก่อน ทำาให้เกิดความสงสัย

ว่าทำาไมต้องจดแจ้ง เพราะเมื่อไม่มีความผิดตามกฎหมายแล้ว 

เปรียบเสมือนต้องจดแจ้งว่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์เข้าบ้าน  เรื่อง

นี้เป็นการถือโอกาสของ ป.ป.ส.เพราะจะสามารถปรักปรำา รีด

ไถได้ อ้างว่าเป็นการค้าหากำาไรมากกว่าใช้ใบมาทำาต้มยำากุ้งใน

ครัวเรือน เรียกได้ว่ายังหวงแหนอำานาจ อินคาทุกวันนี้ยังเคี้ยว

ใบโคเคน คนไทยก็ยังเคี้ยวใบกระท่อม  สมัย พ.ศ.๒๕๐๐ จอม

พลสฤษดิ์สั่งตัดต้นฝิ่น วันนี้ต้นฝิ่นก็ยังผิดกฎหมาย จอมพล ป. 

สั่งตัดต้นหมากทั่วประเทศ แต่วันนี้ต้นหมาก ลูกหมากไม่ผิด

กฎหมายเช่นเดียวกับใบพลูและปูนแดง ยาเส้นที่กินกับหมาก 

ยาเสพติดที่อันตรายกว่ากระท่อมและกัญชาก็คือ “ยาบ้า” ที่

ครั้งหนึ่งมีข่าวว่า ส.ส.ในสภาจะปลดล็อกยาบ้า

เส้นของความพอดีอยู่ที่ไหนครับ ใบกระท่อมถ้านำามา

เคี้ยวก็ต้องไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้านำามา “เบลนเป็น ๔ คูณ ๑๐๐” 

ก็ต้องถือว่าผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการสูบกัญชา  ถ้าไม่เมา

จนไม่สามารถควบคุมสติได้ ไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม ก็ต้อง

ไม่มีความผิดในเรื่องอื่นๆ ก็เปรียบการดื่มสุรา  เพราะถ้าไม่

เมาแล้วขับก็ไม่ต้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด แต่ถ้า

ทะเลาะวิวาท ก่อความวุ่นวายในสังคมก็ต้องมีโทษทัณฑ์ในข้อ

หาอื่นๆ

แต่อย่างไรก็ตามผมก็คงไม่จดแจ้งขอปลูกกัญชา เพราะ

ทุกวันนี้ก็มีกัญชาในบ้าน (แมวเพศเมียทำาหมันแล้ว รวมทั้งกัญ

ชงที่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ ได้) นอกจากนั้นวันนี้ผมอายุ ๗๑ ปี

แล้ว ต้มยำากุ้งรสแซ่บจี๊ดก็มีปัญหากับกระเพาะอาหารแล้ว ดัง

นั้นก็คงไม่เปิดโอกาสให้ ป.ป.ส.เข้ามาตรวจสอบ และถ้ามีเพื่อน

บ้านมาขอดอกกัญชาไปเสพก็จะไม่มีความผิดด้วย.

นายกระชอน 

 

คงเหมือนปืนกระมังครับ ที่จดแจ้งก่อนจึงจะครอบครอง

ได้ เพราะอย่างน้อยต้องรู้ว่าใครปลูกบ้าง เนื่องจากกัญชาใน

บางมิติก็ยังเป็นโทษอยู่ เหมือนปืนเอาไปใช้ผิดทางก็เป็นโทษ

ปลูกกัญชาต้นสองต้น เด็ดใบไปใส่ต้มยำามันก็โอเคอยู่ครับ 

แต่ถ้าปลูกเป็นไร่ ตากแห้งแล้วส่งขายเป็นตันๆ เกรงว่าจุดประ 

สงค์จะเป็นยาเสพติดเสียมากกว่า ขนาดอเมริกาให้ปลูกกัญชา

เสรี แต่เจอขนกันเป็นตันก็จับเหมือนกัน.

หนุ่ม หนองรี 

เรียน ท่าน บ.ก.อัตถ์/บ.ก.เปลว ทั้งสองท่านที่รักนับถือยิ่ง

เผด็จการคนสุดท้ายร่วมสงคราม!

ลงกุโบร์ ผมยังทำางานอยู่ที่ภาคใต้ (พขร.รฟ.) จึงไม่ทราบเรื่อง 

ได้รับข่าวจากเพื่อนนักร้องของเธอ

สำาหรับที่ผมโดนหางเลขเข้าไปด้วยจากท่านหนุ่ม  หนอง

รี ก็ด้วยเรื่องเกี่ยวกับ สุมทุม ไผ่ริมบึง นักแต่งเพลงหน้าใหม่

ที่แต่งเพลงให้ลูกสาวร้อง เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่บิดา

เธอสร้างบ้านของเธออยู่ตรงข้ามหัวลำาโพง  เป็นนายตำารวจยศ 

ร.ต.อ. หรือ พ.ต.ต.อะไรนี่แหละ ที่บ้านของเธอ อรอุมา สิงห์ศิริ 

มีอาชีพขายไม้ไผ่อยู่ใกล้ๆ กับสี่แยกพลับพลาไชย (ร้านข้าวต้ม

อร่อยมาก) เพลงสาวอีสานรอรัก จุดชื่อ อรอุมา ดังอยู่เพลง

เดียว เพราะไปแข่งกับสาวหมอลำา อังคนางค์ คุณไชย (คู่แข่ง

บานเย็น รากแก่น)

ได้ลุแก่ โทษแล้วก็ขอสุมาเต๊อะเจ้า ขอบคุณ ท่าน บ.ก. 

อัตถ์ ด้วยอย่างสูง.

กำานันถึก

 

คราวนี้จั่วหัว หนุ่ม หนองรี เลยครับ กำานันจะได้ตกใจอีก

ที ฮ่าๆๆๆ 

คุณหนุ่ม หนองรี กับกำานัน น่าจะเคยเดินสวนกันมั่ง

แหละครับ เพราะเป็นคอเดียวกัน คราวที่แล้วพาดหัว  กุหลาบ 

กฐินะสมิต เพราะผมไม่ได้ยินชื่อนี้มานานมาก  สมัยเด็กๆ เคย

ฟังเพลงเด็กข้างถนน แล้วคิดว่าตัวเองโชคดีกว่าเด็กผู้หญิงใน

เพลงมาก แต่ก็มีความภูมิใจเหมือนกันตรงท่ีเกิดเป็นคนไทยครับ.

ก่อนนอน

 * ก่อนนอนคิดถึงคนดีดี

คนไม่มีโทษทัณฑ์ให้คิดหมอง

คิดถึงแต่คนตายแล้ว ให้ตริตรอง

ทำาไมต้องปองคิดถึงคนตายแล้ว

 * ก็คนที่อยู่ถึงทำาดีมากหลาย

อสัตย์ลากไปทำาลายเป็นแถว

คนดีที่ตายแล้วไม่พ้นแนว

ทางทำาลายแววดีให้ยับเยิน

 * ในโลกนี้ ไม่มีใครดีเลย

ไม่มีใครนั่นเอยควรสรรเสริญ

ในโลกนี้ของเก่าควรยับเยิน

ของใหม่จักเจริญต้องทำาลาย

 * แค่ดวงใจอสัตย์เองสกปรก

ยังเรื้อรกหมักหมมมากหลาย

แค่ใจดวงเดียวยังสิ้นลาย

ขวนขวายทำาความสะอาดไม่เป็นฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก

พู

ไ
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ถานการณ์ความตึงเครียดจากการที่รัสเซียใช้กำาลัง

ทหารกรีธาทัพเข้าไปในประเทศยูเครน ซ่ึงขณะน้ีเวลา 

ก็ผ่านมากว่า 5 วันแล้ว ดูเหมือนสถานการณ์การสู้

รบยังคงดุเดือดและยังไม่มีท่าทีที่จะสงบลงง่ายๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือ แรงกระเพื่อมต่อระบบเศรษฐกิจ

ทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเงิน ตลาดทุน ที่ดิ่งพร้อมกันทั่วโลก 

รวมไปถึงเงินสกุลดิจิทัลที่พร้อมใจกันดิ่งลงเหว ขณะเดียวกัน

สิ่งที่กระทบทันทีคือราคาน้ำามันที่พุ่งขึ้น

แน่นอนการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำามันกลายเป็น

ปัญหาโดยตรงที่ ได้รับผลกระทบจากการทำาสงครามของทั้ง

สองประเทศ และอย่างที่ทราบ น้ำามันเป็นต้นทางของการ

ผลิต ซึ่งเมื่อราคาขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและค่าครอง

ชีพ

ล่าสุด มีการประเมินว่าหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อย่อม                                                                               

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะ

ราคาน้ำามันและก๊าซธรรมชาติที่นอกจากจะพุ่งสูงขึ้นแล้ว ยัง

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยด้วย 

เนื่องจากในขณะนี้ก็มีความชัดเจนว่านานาชาติต่างก็เริ่มที่

จะใช้กระบวนการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งย่อมมีผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอน

โดยทางธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาแจ้งเตือนภาค                                                                              

ธุรกิจให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการ

คว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ (Economic Sanctions) จากประ 

เทศต่างๆ ที่จะนำามาใช้กับรัสเซีย ซึ่งจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ

และตลาดเงินของรัสเซีย และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ด้านพลังงานในยุโรป รวมถึงสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ

ของยุโรปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจในรัสเซีย ซึ่งอาจ

ทำาให้การค้าระหว่างไทย-รัสเซีย-ยูเครนมีอุปสรรคในการทำา

ธุรกรรมทางการเงิน ทั้งการหาธนาคารรับรอง การเปิดบัญชี

ธุรกิจข้ามชาติ (แอล/ซี) การชำาระเงิน การโอนเงินต่างๆ 

เป็นต้น

และหากสถานการณ์พลิกผันไปสู่สงครามที่ขยายวง

กว้าง เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะหดตัว และเกิดภาวะ

เงินเฟ้อในระดับสูงจากราคาพลังงานที่พุ่ง (Stagflation) แต่

เชื่อว่าหลายฝ่ายมีความพยายามที่จะเจรจาให้มีข้อยุติโดย

เร็ว โดยธนาคารกสิกรไทยจะเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กับธุรกิจของลูกค้า และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ไทยส่งออกไป                                                                

รัสเซียมีมูลค่าประมาณ 1,028 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโตสูง

ถึง 42% โดยการส่งออกไปรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนราว 0.4% 

ของมูลค่าการส่งออกไทยไปตลาดโลก ขณะที่สินค้าส่งออก

หลักของไทยไปตลาดรัสเซียได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน ผลิต 

ภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกล ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ด

พลาสติก เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้หลาย

รายการเป็นการส่งออกภายใต้สิทธิ์ GSP ที่ไทยได้รับจาก

กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช หรือ CIS (Commonwealth of 

Independent States มีสมาชิก 12 ประเทศ รวมรัสเซีย)

ส่วนยูเครนนั้น ในปี 2564 ไทยส่งออกไปเป็นมูลค่า

ประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโตสูง 35.7% เช่นกัน แต่

สัดส่วนยังน้อยอยู่มาก โดยสินค้าส่งออกหลักได้แก่ รถยนต์

และช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหาร

ทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เป็นต้น

จากสถานการณ์แบบนี้ การส่งออกย่อมได้รับผลกระ

ทบอย่างแน่นอน

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเองก็จะได้รับผลกระทบทั้ง                                                                               

ทางตรงและทางอ้อมเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวรัสเซียก็ถือ

เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยติดอันดับ TOP5 ซึ่งหลังเกิดเหตุ 

การณ์ที่สายการบินไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าได้ ก็จะส่งผล 

กระทบต่อจำานวนนักท่องเที่ยวอย่างไม่ต้องสงสัย ยังไม่นับ

รวมถึงนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก

การปิดน่านฟ้าที่ทำาให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน และทำาให้ต้อง

ใช้ระยะทางที่ไกลขึ้นไปกระทบกับค่าตั๋ว เป็นต้น

นี่คือ วิกฤตซ้อนวิกฤตที่เข้ามาในช่วงไทยกำาลังเจอการ

ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก ซึ่งแม้ในขณะนี้จะไม่มี

มาตรการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศ แต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำาได้แบบปกติอยู่แล้ว ยิ่งมาจาก 

2 เรื่องหนักๆ ทั้งภายใน ภายนอกแบบนี้ รัฐบาล และทีม

เศรษฐกิจก็ควรจะต้องวางแผนรับมือให้ดี ไม่ควรปล่อยให้มัน

เป็นไปตามยถากรรม.

วิกฤตยูเครนส่งผลถึงไทย

เศรษฐกิจ

ส

ลังจากอยู่กับโควิด-19 มา 2 ปี ทำาเอาบอสสาว “นุ่น-                                                   

ภัทรา มณีรัตนะพร” แห่งแลนดี้ โฮม เข้าใจไลฟ์สไตล์                                                                                    

ที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุคใหม่ เลยถือฤกษ์ดีปีใหม่เปิด                                                        

ระบบอีคอมเมิร์ช (E-commerce) 

ให้ลูกค้าสามารถสั่งสร้างบ้าน 

พร้อมขอรับคำาปรึกษาผ่านช่อง

ทางออนไลน์ แถมเปิดตัวแบบ

บ้านใหม่ในปีนี้ นำาเทคโนโลยี 

Green Living เพื่อการอยู่อาศัย 

อย่าง Solar Roof และ EV 

chargers มาให้คนอยากมีบ้าน

ได้สร้างบ้านในฝันสมใจ ซึ่งนอก     

จากช่วยอำานวยความสะดวกให้

กับลูกค้าแล้ว ยังปลอดภัยจาก

โควิด 100% ด้วยจ้า.

ห

ปลอดโควิด100%

ภัทรา 

มณีรัตนะพร

คลังยันไม่ขึ้นภาษีเหล้า-เบียร์

แต่งตั้ง • บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มสเตลแลนทิส 

ผู้ผลิตรถยนต์ระดับแนวหน้า ให้เป็นผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายรถยนต์ จี๊ป (Jeep) อย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทย พิธีลงนามถูกจัดขึ้นที่ ‘บ้านปาร์คนายเลิศ’ ถนนวิทยุ โดยได้รับเกียรติจากอุปทูตรักษาการ

แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ ร่วมเป็นสักขีพยาน.

เดินหน้าเต็มสูบสำาหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ไทย หรือ กฟผ. ล่าสุดเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX 

by EGAT แห่งใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 12 สถานี จากท่ีเปิดให้บริการแล้ว

ท้ังส้ิน 40 สถานี ซ่ึงกระจายทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย ท้ังหมดเป็น

สถานีชาร์จในสถานีบริการน้ำามัน PT และติดต้ังเครื่องชาร์จแบบ 

Dynamic Load ท่ีมีกำาลังไฟสูงสุดถึง 125 kW สามารถชาร์จไฟฟ้า

ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางให้กับผู้ใช้ EV ...•

ด้าน ธนาคารกรุงไทย จับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าสู่ Digital University 

Transformation ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและ

สังคมไร้เงินสด ผ่าน Krungthai Digital Platform พร้อมเปิดตัว 

KMITL UApp เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในรั้วสถาบัน พร้อม

ต่อยอดความร่วมมือด้านสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างโรง

พยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็น Smart Healthcare and 

Wellness ของประเทศ ...•

แซ่บท้าลมร้อน! กับ ห้างเซ็นทรัล ชวนนักช็อปมาพบกับ

แคมเปญใหญ่ เซ็นทรัล เอนด์เลส ซัมเมอร์ ในคอนเซ็ปต์ “ความ

สนุกบนเส้นทางแห่งสีสันที่ไม่มีวันสิ้นสุด” เนรมิตตกแต่งห้างฯ 

ด้วยสีสันสดใสที่ห้างเซ็นทรัล 7 สาขา 7 สีสุดจัดจ้าน พร้อมช็อป                                                                             

มันส์กับเหล่าแฟชั่นชิ้นเด็ดสุดฮอตแบบของมันต้องมี! ที่ยกทัพ

จัดดีลสุดพิเศษและโปรโมชันคลายร้อนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ห้างเซ็น 

ทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางช็อปปิ้งของห้างฯ ระหว่างวันที่ 28 

ก.พ.-28 เม.ย.65 ...•

ปิดท้ายด้วย กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การ

ใช้จ่ายของคนยุคใหม่ เอาใจสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 

วีซ่า มอบเครดิตเงินคืนสุดคุ้มสูงสุด 3% หรือ 12,500 บาทตลอด

รายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรต้ังแต่ 5,000 บาทข้ึนไป/

เดือน ครอบคลุมในหลายหมวด อาทิ ช็อปออนไลน์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, 

ห้างสรรพสินค้า, แฟช่ัน, ร้านอาหาร, เติมน้ำามัน, Food Delivery, 

สินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทกำาหนด) เพียง

ลงทะเบียนคร้ังเดียวก่อนทำารายการเพื่อรับสิทธ์ิเครดิตเงินคืนผ่าน

แอปพลิเคชัน UCHOOSE ต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 

ข้อมูลเพ่ิมเติม https://bit.ly/NWCB-PR ...•

บินไทยอวดกำ�ไร5.5หมื่นล้�น
เผยมี.ค.นี้เซ็นกู้เงินเร่งฟื้นฟูมั่นใจพ้นแผนก่อนกำาหนด

วิภาวดีรังสิต • การบินไทยอวดปี 64 กำาไร 5.5 หมื่นล้านบาท เผย 

มี.ค.นี้ลงนามกู้ 2.5 หมื่น ลุยฟื้นฟูองค์กร มั่นใจออกจากแผนก่อน

กำาหนด 5 ปี ฟุ้งครึ่งปีหลังลุยเปิดเส้นทางบินไปซาอุฯ

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการ บมจ.การบินไทย หรือ 

THAI เปิดเผยว่า ผลการดำาเนิน

งานปี 2564 บริษัท และบริษัท

ย่อยขาดทุนจากการดำาเนินงาน

ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 

19,702 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อน 15,712 หรือ 44.4% มีราย

ได้รวม 23,747 ล้านบาท ต่ำากว่า

ปีก่อน 24,684 ล้านบาท หรือ 

51% โดยบริษัท และบริษัทย่อย

มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิ 

เป็นรายได้ 81,525 ล้านบาท ส่วน                                      

ใหญ่เป็นผลจากการดำาเนินการ                                                

ตามแผนฟื้นฟูฯ เช่น ปรับโครง 

สร้างหนี้ ขายทรัพย์สิน และเงิน

ลงทุน ปรับโครงสร้างและขนาด

องค์กร ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีกำาไรสุทธิส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธ.ค.64 จำานวน 55,113 ล้านบาท

“ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดี

ขึ้น เมื่อภาครัฐนำามาตรการ Test 

and Go กลับมาใช้ ผู้ โดยสารเพ่ิม

ข้ึน ประกอบกับประเทศปลายทาง 

อาทิ เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน 

เดนมาร์ก ออสเตรเลีย เนปาล ได้

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

เดินทาง จึงทำาให้ความต้องการ

เดินทางเริ่มกลับมาปรับตัวสูงขึ้น 

ดังนั้นในไตรมาส 2/65 บริษัทจึง

เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง

ต่างๆ” นายปิยสวัสดิ์กล่าว

นายปิ ยสวั สดิ์ กล่ าวว่ า 

ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาสินเชื่อ

ใหม่ วงเงิน 25,000 ล้านบาทจาก                                          

สถาบันการเงิน เพื่อนำามาเป็น

เงินทุนสนับสนุนการฟื้นฟูฯ ในปี 

2565 คาดจะลงนามสัญญาสิน

เชื่อใหม่ได้ในเดือน มี.ค.นี้ พร้อม

กันนี้ต้องมีการแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ 

เนื่องจากรัฐบาลไม่ ได้สนับสนุน

อีก 25,000 ตามแผน โดยต้อง                                          

ปรับปรุงสาระสำาคัญเรื่องโครง 

สร้างสินเชื่อใหม่ที่ ไม่ก่อภาระต่อ

ภาครัฐในการสนับสนุน และการ

ปรับโครงสร้างทุน ซึ่งจะทำาให้

ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก

ได้เร็วขึ้น และคาดว่าบริษัทจะ

ออกจากแผนฟื้นฟูฯ ได้เร็วกว่า

กำาหนด 5 ปีตามแผน ทั้งนี้ใน

ส่วนของการปรับโครงสร้างทุน 

กระทรวงการคลังแจ้งว่า ภาครัฐ

จะยังคงถือหุ้น 40%

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง 

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร THAI กล่าวว่า ตามท่ี

รัฐบาลได้ฟ้ืนความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทย-ซาอุดีอาระเบียน้ัน การบินไทย

ได้เตรียมความพร้อมและเตรียม

การล่วงหน้าในเส้นทางดังกล่าวไว้

แล้ว และคาดว่าในช่วงฤดูร้อนจะ

ได้เห็นอย่างแน่นอน ส่วนในช่วง

คร่ึงปีหลัง 2565 การบินไทยจะ

เพ่ิมเส้นทางการบินไปยังอินเดีย 

จาการ์ตา และออสเตรเลียด้วย.

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

‘สุริยะ’ยิ้มเอ็มพีไอโต5เดือนติด

ไทยโพสต์ • สายดื่มสบายใจได้!! 

“สรรพสามิต” ยันยังไม่มีนโยบาย

ขึ้นภาษีสุรา เบียร์ และเครื่อง

ดื่มบำารุงกำาลัง หลังราคาวัตถุดิบ

ทะยาน ฮึ่มร้านค้าขายปลีกเกิน

ราคาลุยดำาเนินการทันที

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่

ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบ 

คุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก

กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวง

การคลัง กล่าวชี้แจงกรณีกระแส

ข่าวว่ากรมสรรพสามิตเตรียมปรับ                                          

ขึ้นอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอ 

ฮอล์ ทั้งสุราและเบียร์ รวมถึง

เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง ซึ่งจะส่งผล

ให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นโหลละ 

20-30 บาท ว่า ยืนยันว่ากรม

สรรพสามิตยังไม่มีนโยบายใน

การปรับขึ้นภาษีสุรา เบียร์ และ

เครื่องดื่มบำารุงกำาลังตามที่เป็น

ข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ทำาการสอบ 

ถามรายละเอียดไปยังบริษัท 

โอสถสภา จำากัด ถึงกรณีข่าวการ

ปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

ดังกล่าว โดยบริษัทยืนยันว่า เครื่อง                                    

ดื่มบำารุงกำาลังที่จำาหน่ายในท้อง

ตลาดขณะนี้ยังอยู่ที่ 10 บาทต่อ                                     

ขวดเช่นเดิม แต่หลังจากนี้อาจ                                 

จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีราคา 

12 บาทต่อขวดออกมา ขณะ

เดียวกันได้สอบถามไปยังผู้ประ 

กอบการสุราและเบียร์ 2 ค่าย

ใหญ่ก็ได้รับการยืนยันเช่นกันว่า

ยังไม่มีมาตรการปรับขึ้นราคา

“อยากเรียนพี่น้องประ 

ชาชนว่า หากพบว่าราคาขายปลีก                                                     

ของสุรา เบียร์ และเครื่องดื่ม                                           

บำารุงกำาลังมีการปรับข้ึนจริง สามารถ                                             

แจ้งมาที่สายด่วนสรรพสามิต 

เบอร์ 1713 ได้ทันที โดยทางกรมฯ 

จะเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งในวันที่                                    

14-17 มี.ค.นี้ จะมีการตรวจสอบ

ราคาขายปลีกแนะนำา และหาก

พบว่าผู้ประกอบการมีการปรับ

ขึ้นราคาโดยไม่ได้มีการแจ้ง จะ

ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทัน 

ที ส่วนร้านค้าก็ขอความกรุณา

ว่าหากยังไม่มีการแจ้งปรับขึ้น

ราคาจากผู้ประกอบการ ก็ไม่

สามารถขึ้นราคาขายได้เช่นกัน 

ดังนั้นในขณะนี้จึงขอความกรุณา

ผู้ค้าปลีกให้ใช้ราคาขายที่กำาหนด

เดิม ยกเว้นจะมีเหตุผลอันควร

จากทางบริษัทว่าจะมีการปรับขึ้น

ราคาจากต้นทุนสูง” นายณัฐกร

กล่าว.

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ตลาดหุ้นวานนี้ (28 ก.พ.65) ผันผวนมาก ดัชนีมีการ

แกว่งตัวกว้างถึง 22.56 จุด มีการเล่นกันทั้งในแดนลบและ

บวก โดยกดตลาดต้ังแต่เปิดตลาดจากน้ันก็มีแรงซ้ือเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง ทำาให้ดัชนีกลับขึ้นมาเล่นกันในแดนบวกและบวกมาก

ถึง 10.71 จุด จากนั้นก็มีการขายทำากำาไรออกมาจนดัชนีอ่อน

ตัวลงมาปิดที่ระดับ 1,685.18 จุด เหลือบวกแค่ 5.28 จุด โดย

ยังคงมีวอลุ่มในการซื้อขายหนาแน่นถึงระดับ 93,847.62 ล้าน

บาท คงเหลือแค่ปัจจัยจากสงครามในยูเครนที่เป็นปัจจัยกดดัน

ตลาดมากที่สุด เพราะจนถึงขณะนี้ยังคงมีการโจมตีปะทะกัน                                                                              

ตลอดเวลา ทำาให้ทางนาโตออกมาใช้มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย

เพิ่มมากขึ้น ย่อมจะเกิดผลกระทบกับทางด้านการเงินและ

การค้าระหว่างประเทศ จึงสร้างความหวาดวิตกกันไปทั่วโลก 

หากดูผลกระทบจากสงครามที่เกิดในยูเครนจะเห็นได้ชัดเจน

มากว่ามีผลกระทบกับทางยุโรปอย่างมาก เพราะเป็นดินแดนที่

ใกล้ชิดกับสงครามที่เกิดขึ้น จึงทำาให้เกิดความหวาดวิตกกันไปทั้ง                                                                                   

หมด แม้ทางยุโรปยังไม่ได้แสดงออกว่าจะยกกำาลังไปช่วยทางยูเครน

ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความหวาดวิตกว่าสงครามที่เกิดจะบานปลาย

มากระทบกับบรรดาประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับยูเครนได้มาก แค่มี

การอพยพคนจากยูเครนไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงก็ทำาให้มีความ

กังวลได้ว่ารัสเซียจะตามมาโจมตีหรือไม่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม 

หากมีการโจมตีเกิดขึ้น บรรดาประเทศที่รับผู้อพยพก็จะพลอยได้

รับผลกระทบอย่างมาก จึงเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้วิตกกังวลไม่ได้

ทางด้านตลาดหุ้นไทย นักลงทุนไทยย่อมต้องเกิดความ

วิตกกังวลทางจิตวิทยามากเช่นกัน โดยเฉพาะนักเก็งกำาไรจะ

เกิดวิตกจริตได้มาก จึงพบว่านักลงทุนไทยทุกกลุ่มมีการขาย

หุ้นออก นำาโดยกลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่ขายออกมากถึง 3,041.73 

ล้านบาท ตามด้วยกองทุนขายออก 1,274.13 ล้านบาท ส่วน

ทางโบรกเกอร์ยังลังเล จึงขายแค่ 29.31 ล้านบาท ทั้งหมดนัก

ลงทุนต่างชาติซื้อไปนับรวม 4,345.18 ล้านบาท แสดงว่าต่าง

ชาติมองตลาดหุ้นไทยเป็นหลุมหลบภัยที่ดี

 ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานเมื่อเกิดวิกฤต

ราคาน้ำามันสูงขึ้น ธุรกิจจะมีกำาไรสูง จึง

น่ามองที่ AGE, LANNA และ BCP กลุ่ม                                          

ธนาคารดูเศรษฐกิจโตสูง ธุรกิจจะดีขึ้น

กว่าเดิม น่ามองที่ BBL, KBANK และ 

SCB กลุ่มพาณิชย์ธุรกิจยังโตดี น่ามอง

ที่ BJC, DOHOME และ COM7 กลุ่ม

วัสดุก่อสร้างงานยังเติบโตสูง น่ามองที่ 

EPG, STECH และ VNG หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี ASIAN, AMANAH และ STPI 

เป็นต้น

วิกฤตยูเครนยังจะยืดออกไป ทำาให้

ตลาดยังผันผวนได้อย่างต่อเนื่อง แต่หาก

มองว่าวิกฤตต้องจบลง ตลาดก็จะฟื้นได้

มาก จึงน่าลงทุนระยะยาว.

ความตึงเครียดยูเครนกดดันตลาด

93,847.62

28/2/65

1,685.18
+5.28

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,395.50 6,669.63 -1,274.13
 8,205.04 8,234.35 -29.31
 51,831.53 47,486.35 4,345.18
 28,415.56 31,457.29 -3,041.73

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.16 32.88
ยูโร 35.79 36.77
ปอนดสเตอรลิง 42.70 43.88
เยน (100 เยน) 27.64 28.46
หยวนจีน 4.85 5.25
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,250 29,350
ทองรูปพรรณ 28,728 29,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ดีเดย์2พ.ค.65

ขายลอตเตอรี่

ผ่านแอปมือถือ

ไทยโพสต์ • นายอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ

ชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบ

และติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา 

ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์                                                         

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เปิดเผยภายหลังติดตาม

ความคืบหน้าการแก้ ไขปัญหา

เกินราคา ว่า ได้ให้นโยบายสำานัก 

งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเร่ง

ดำาเนินการให้มีการขายสลากฯ 

(ลอตเตอรี่) ผ่านแฟลตฟอร์มโทร 

ศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตทั้งหมด 

100% หรือ 100 ล้านฉบับ เพื่อ

ให้ไม่สามารถนำาสลากเปลี่ยนมือ

เป็นทอดๆ ขึ้นราคาขายเกิน 80 

บาทได้ โดยคาดว่าจะสามารถ

เริ่มได้ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค.นี้

นอกจากน้ี ได้ส่ังการให้เพ่ิม                                                     

คิวอาร์ โค้ดสำาหรับผู้ค้าท่ีข้ึนทะ 

เบียนสิทธ์ิซ้ือ-จองรอบใหม่ เพื่อให้

ผู้ซ้ือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดร้าน

ค้าท่ีขาย 80 บาท รวมถึงแจ้งร้าน

ค้าท่ีขายเกิน 80 บาทได้ ซ่ึงการซ้ือ

ขายผ่านแฟลตฟอร์มจะสามารถ

ระบุตัวตนคนซ้ือได้ เช่น นาย ก. ซ้ือ 

ก็สามารถรับรางวัลได้เพียงคนเดียว

เท่าน้ัน หากนำาไปขายต่อให้นาย ข. 

ก็ไม่สามารถนำามาข้ึนเงินรางวัลได้

“ผู้ค้าสลากทุกคนจะต้อง

ขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทุกคน

ต้องมี ซ่ึงเรื่องน้ีง่ายอยู่แล้ว เมื่อได้

โควตาคนละ 5 เล่ม สลากก็จะมีเลข                                           

ระบุผู้ค้า สามารถนำาไปใช้ขายผ่าน

แฟลตฟอร์มได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน                                                       

เป๋าตัง ถุงเงิน รับซ้ือจ่ายผ่านโทร 

ศัพท์มือถือ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการลง 

ทุนทำามาหากิน ส่วนผู้พิการท่ีอาจ

จะได้รับผลกระทบ ก็ต้องไปแก้ไข

กันทีละเรื่อง” นายอนุชากล่าว.

ไทยโพสต์ • สุริยะ โชว์เอ็มพีไอ                                                

งวด ม.ค.โต 1.99% ขยายตัว

ติดต่อกันเดือนที่ 5 ฝ่าวิกฤตโอ                                        

มิครอน รับอานิสงส์รัฐผ่อนคลาย

ล็อกดาวน์และเปิดประเทศ พร้อม

จับตาสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                         

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม (อก.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัว                                               

ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าสถาน 

การณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(เอ็มพีไอ) เดือน ม.ค.ปี 2565 

อยู่ที่ 104.42 ขยายตัว 1.99% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือน

ที่ 5 นับตั้งแต่เดือน ก.ย.ปี 2564 

ทั้งนี้สถานการณ์การติดเชื้อโรค

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนใน

สถานประกอบการยังไม่ส่งผล         

กระทบต่อภาคการผลิต สะท้อน

ได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 

เดือน ม.ค.ปี 2565 ขยายตัวจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ 1.04% 

และอัตราการใช้กำาลังการผลิต

อยู่ที่ 65.91%

“เศรษฐกิจภายในประเทศ

กลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึน หลังการ                                            

กระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ                                        

แพร่ระบาด ตลาดภายในประ 

เทศเริ่มฟื้นตัวหลังได้รับการสนับ                                        

สนุนผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนในประเทศอยู่ใน

ระดับที่สามารถควบคุมได้ ไม่

จำาเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์                               

แต่ทั้งนี้จำาเป็นต้องติดตามสถาน 

การณ์ความไม่สงบในรัสเซียและ

ยูเครน ซึ่งในส่วนของกระทรวง

อุตสาหกรรมได้กำาชับให้หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ 

ชิด” นายสุริยะกล่าว.
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โออาร์ทุ่มลงทุน10ปี2แสนล.	
ผุด4พันธกิจใหม่เสริมแกร่ง 

ผนึกพาร์ตเนอร์ชิปบุกตปท.

IMH ผุดโรงพยาบาลย่านแบริ่ง

นายสิทธิวัตน์ กำากัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ หรือ IMH เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติก่อสร้าง

โครงการโรงพยาบาลใหม่ มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท 

ภายใต้ชื่อโรงพยาบาล IMH แบริ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 

ขนาด 600 เตียง บนที่ดินทำาเลทอง 12 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า 

BTS แบริ่ง โดยเงินลงทุนการก่อสร้างในครั้งนี้ จะผ่านการ

ระดมทุนการนำาโรงพยาบาลประชาพัฒน์ (PCH) เข้าตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นไฟลิ่งต่อสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเบื้องต้นคาดว่าจะ

สามารถนำาโรงพยาบาลประชาพัฒน์เข้าทำาการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้ภายในช่วงปลายปี 2565

PTG โชว์รายได้ปี 64 โต 28%

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บมจ.พีทีจีเอ็นเนอยี หรือ PTG 

เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานปี 2564 มีรายได้จากการขายและ

การให้บริการรวม 133,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,934 ล้านบาท 

หรือ 28.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำาไรสุทธิ 1,017 

ล้านบาท พร้อมเตรียมทุ่มงบ 3,500-4,000 ล้านบาท ขยาย

ธุรกิจกลุ่ม Non-Oil อย่างเต็มกำาลัง มั่นใจปีนี้มีกำาไรก่อนหักภาษี

และค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ที่ 15-20%  

‘คลัง’ ฟุ้งคนละครึ่งสุดคึกคัก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบ

หน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยจากข้อมูล

สะสม ณ วันที่ 27 ก.พ.2565 เวลา 23.00 น. พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ

ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำานวน 

25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้

ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 3 จำานวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้าน

บาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำานวน 26.05 ล้านราย และยอด

การใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชน

จ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท

 

ไฟเขียวแผนจัดการโรคใบด่างในมันสำาปะหลัง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรม                                                                                      

การนโยบายและบริหารจัดการมันสำาปะหลัง (นบมส.) คร้ังท่ี 1/                                                                                

2565 ว่า ท่ีประชุมได้เห็นชอบแผนการจัดการกับโรคใบด่าง 5 ปี 

ต้ังแต่ปี 2566-70 ต่อเนื่องจากแผนเดิมท่ีจะจบในเดือน มี.ค.2565 

ประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 1.การสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่าง 

2.เฝ้าระวังและป้องกัน 3.ควบคุมการระบาด 4.ให้ความช่วยเหลือ 

5.การทำาวิจัยพัฒนา และ 6.มาตรการติดตามประเมินผล รวม 10 

โครงการ ใช้งบประมาณ 474 ล้านบาท.

จิราพร ขาวสวัสดิ์

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด                                              

(มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึง                                       

การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ใหม่และ                                       

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของ                                       

OR ว่า โออาร์เตรียมงบประมาณ 

ลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท 

ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซ่ึงต้ังเป้า

หมายปี 2573 จะมีกำาไรก่อนหัก

ภาษี ดอกเบ้ีย และค่าเสื่อม (อีบิทดา)                                                       

มากกว่า 40,000 ล้านบาท โดย

กว่า 50% มาจากการเติบโตร่วม

กับพันธมิตร ตามเป้าหมายผลัก

ดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน

ผ่ านการมี ส่ วนร่ วมที่ จะนำ า                                               

ไปสู่การเติบโตร่วมกันทั้งระบบ

ไทยโพสต์ • OR ทุ่มลงทุน 10 ปี 2 แสน ล. ตั้งเป้าอีบิทดา 4 

หมื่น ล. พร้อมโชว์ 4 พันธกิจใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจ ร่วมมือ

พาร์ตเนอร์ชิป และลุยลงทุนต่างประเทศ พร้อมดูแลเคียงข้าง

ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

นิเวศของโออาร์ได้

ท้ังน้ี โออาร์ได้ปรับทิศทาง 

การขับเคลื่อนธุรกิจในการสร้าง

การเติบโตของธุรกิจควบคู่กับ

การเติบโตของผู้คนและสิ่งแวด 

ล้อม และได้กำาหนดวิสัยทัศน์

ใหม่ ที่มีพันธกิจ 4 ด้านในปี 

2573 คือ 1.ต่อยอดและพัฒนา                                               

ธุรกิจด้านน้ำามันและการขับเคลื่อน                                                    

ที่ไร้รอยต่อ ผ่านการเปลี่ยน

ถ่ายกิจการพลังงานที่ปัจจุบัน

เริ่มมีแนวโน้มความนิยมของ

รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มากขึ้น ซึ่ง                                                     

โออาร์เองก็มีเป้าหมายจะพัฒนา

สถานีให้บริการชาร์จไฟฟ้ารวม 

ท้ังส้ิน 7,000 แห่ง รวมถึงพัฒนา

ความพร้อมของศูนย์บริการยาน                                 

ยนต์ครบวงจร FiT Auto ให้มี                                 

ความสามารถในการซ่อมและ                                 

ดูแลรถอีวีได้ครบถ้วน 2.ด้าน 

ไลฟ์สไตล์ โดยจะมีการพัฒนา

ร่วมกับพาร์ตเนอร์ชิป ให้เป็น

โมเดลธุรกิจ โดยอนาคตตั้งเป้า

จะมีธุรกิจจากการร่วมมือกับ

พาร์ตเนอร์มากกว่า 50% และ

พัฒนาโมเดลที่คาดว่าจะมีผู้

สนใจเข้ามาใช้บริการกว่า 1.4 

ล้านรายต่อวัน

3.แผนการลงทุนและร่วม 

มือในต่างประเทศ ซ่ึง OR ต้ังเป้า                                           

ขยายการลงทุนและตั้งบริษัท

ย่อยในต่างประเทศ โดยคาดว่า

ในปี 2573 จะมีบริษัทร่วมลงทุน

กับกลุ่มธุรกิจท้องถ่ินของต่าง

ประเทศร่วมกันกว่า 20 แบรนด์ 

และ 4.ตั้งเป้าจะใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจของ                                       

บริษัท รวมถึงใช้แก้ปัญหาส่ิงแวด                                                   

ล้อมและความเป็นอยู่ของคนใน

ปัจจุบันด้วย ซ่ึงครอบคลุมท้ังใน                                               

พ้ืนท่ีท่ี OR ดำาเนินธุรกิจและ

ชุมชนรอบพ้ืนท่ีธุรกิจ มากกว่า 

15,000 ชุมชน หรือกว่า 12 ล้าน                                                 

ชีวิต รวมทั้งตั้งเป้าที่จะบรรลุ

ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ภายในปี 2573 และบรรลุการ

ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

ภายในปี 2593.

ยกระดับการศึกษา • บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.)  ยกระดับการศึกษาไทยผ่านโครงการ “พัฒนาครูสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” รูปแบบออนไลน์ 

จัดหลักสูตรติวเข้มครูประถม 16 แห่ง เพิ่มทักษะการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยระบบ S.T.E.M รับ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ครูออกแบบหลักสูตรการสอนที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะกับผู้เรียน และยังนำาการอบรมรายชั่วโมงจัดทำารายงานประเมินผล เพื่อชี้วัดเลื่อนวิทยฐานะตาม

เกณฑ์สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ ได้กำาหนดไว้.

แสนสิริรุกตลาดคอนโด 

SHRปลื้มรายได้กระฉูด

งคมสูงวัยเป็นเรื่องที่รู้กันและรับกันได้ การขับเคลื่อนของ

สังคมจึงต้องมีผู้ใหญ่กลุ่มน้ี มีส่วนมาช่วยประคับประคอง เดิน

ทางกันต่อไป จนถึงปลายมือของวัย จึงส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อไป

หลายประสบการณ์ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ แต่อาจเป็นการ

ถอดรหัสบทเรียนชิ้นสำาคัญ ที่จะกลายเป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จ  

ผู้บริหารหลายท่านที่ถึงวัยเกษียณ แต่ยังหนุ่มฟ้อ สาวเช้ง 

แข็งแรง มิน่าเล่า บางสถาบันเขาตั้งกลุ่ม “มันสมอง” ของประเทศ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ยั่งยืน

สั

รวมพลังกลุ่มมันสมองระดับผู้บริหารเบอร์หนึ่งของ

หลายองค์กร มาแชร์ความรู้/ประสบการณ์ แล้วนำา

มาเล่าสู่สังคม หรือช่วยกันผลักดันในบางมิติ ไม่งั้น

อยู่บ้านเลี้ยงหลาน-ซึ่งคนยุคนี้อาจไม่นิยมมีลูกกัน

ซะด้วย เหงา เฉา....ไตวาย-ตายไว ซะนี่... 

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  วัย 68 ที่ยังแข็งแรง มันสมองเป็น

เลิศ ปัจจุบันยังรับทำางานกับหลายองค์กร แต่ที่ชอบ

สุดตรงจริตของสายนักวิชาการ คือ นายกสมาคม

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

พลิกปูมจากงานเดิมท่ีครองงานมาหลายกรม 

ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบเกินคุ้ม ดูจะไม่วางมือ เพราะ

สนุกกับงานและการเรียนรู้ รวมท้ังงานเขียน บทความ สอนหนังสือ

คนขยันเรียน ขยันอ่าน จึงมักมีข้อมูลมากตามไปด้วย การ

ถ่ายทอดจึงออกมาได้หลายรูปแบบ ทั้งงานเขียน งานสอน   

พบว่าเขียนพ็อกเกตบุ๊กส์มาแล้ว

มากกว่า 60 เล่ม สอนหนังสือออกเป็น

ซีรีส์-EP แบบทันสมัยซะด้วย เขียน

บทความลงสื่อ ทั้งที่ตีพิมพ์และสื่อ

ออนไลน์ หลายคนติดตามอ่าน เป็น FC 

และที่สำาคัญ ได้แนวคิดนำาไปปรับใช้ คลิก

เดียวชีวิตเปลี่ยน.....

เล่าสนุกๆ ด้วยอารมณ์ขันแนวนัก

วิชาการว่า บ้านผมท่ีประจวบฯ ขายมะพร้าว

เป็นลูกๆ ต้ังแต่สมัยคุณยาย มาวันน้ี ยุค 5G 

แล้ว บ้านผมยังขายเป็นลูกๆ อยู่แบบน้ัน 

งานของกระทรวงอุตสาหกรรมมอง

องค์รวมที่ต้องมีสเกลใหญ่ แต่ยุคนี้ โควิด-

19 ภาคการเกษตรคือตัวจริงที่มีบทบาทสำาคัญในการกอบกู้ชาติ

เปิดมุมมองของนักวิชาการฉบับย่อ มองว่าโลกของการเกษตร

ยังมีประเด็นท้าทายอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ การคิดคำานวณต้นทุน พบว่า

• อดีตนักข่าวมือฉมัง นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ เลือกผลงานของ

แพทย์หญิงเจน กันเธอร์ สูตินรีแพทย์ชาวอเมริกันมาแปลและต้ังชื่อว่า 

“คัมภีร์ โยนี” เล่นเอาสาวน้อยสาวใหญ่บานปลายไปถึงหนุ่มๆ ต้องไลน์

ไปแอบไถ่ถามเป็นการส่วนตัวว่าเกิดอะไรข้ึน?!? “เจ๊ป้อม” หัวเราะคริๆ 

แล้วชี้ทางสว่างว่า ไปหามาอ่านเสียก่อน..แล้วค่อยมาอภิปราย!! ฉะนั้น

กระซิบไว้ ณ ตรงนี้เลยว่า ใครจ้องจะเอาทัวร์ลง ระวังผิดสถานี..หน้า

จะแตกนะจ๊ะ ..อ้อ..ใครอยากรู้คัมภีร์นี้มันคืออะไรหนอ? ก็ติดต่อไปที่

สำานักพิมพ์แม็กพายค่ะ...• •  

• เปิดตัวว่าเป็นค่ายสีชมพู และเปิดหน้าเชียร์ชาวชมพูด้วยกัน 

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ แห่งค่ายเสนาฯ ออกมาเป็นข่าวถ่ีๆ จากเดิม

พูดเรื่องบริษัท มาคราวน้ีข้ึนเวทีระดับประเทศ พูดเรื่องเศรษฐกิจ นับว่า

เป็นการเปิดตัวท่ีเชือดคู่แข่งน่ิมๆ สไตล์คล้าย “หญิงหน่อย” นะจ๊ะ...• 

• เปิดคอร์สเรียนก่ีหลักสูตรก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

จากนักลงทุนรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ ล่าสุด 2 บอสใหญ่แห่ง FIVEWHALE 

ซิดนีย์-ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และ ต๋อย-พิชัญญา กัญจนาภรณ์ เปิด

หลักสูตรท้าทายโลกใบใหม่ท่ีไม่เหมือนใคร “ALPHA WEALTH” เตรียม

ลู่ทางสู่การลงทุนในเทคโนโลยีข้ันสูง งานน้ีแว่วว่านอกจากจะรวบรวม

เหล่า CEO ช้ันนำามาแชร์ประสบการณ์ พร้อมแนะนำาเทรนด์การลงทุน

ในอนาคต อาทิ METAVERSE, Deep Technology, Cryptocurrency, 

NFT ฯลฯ แล้วยังพาไปดูงานท่ี Silicon Wadi ประเทศอิสราเอลด้วย ใคร

ไม่อยากตกเทรนด์สมัครได้ท่ี 09-8982-9896 ...• 

• สมเป็นศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ตอบรับกับคนทั่ว

โลกจริงๆ เพราะล่าสุด ไมเคิล ถัง บิ๊กบอสแห่งสยาม พรีเมี่ยม เอาท์                  

เล็ต กรุงเทพ พาพรีเมียมเอาต์เล็ตแห่งแรก-แห่งเดียวในเมืองไทย 

คว้ารางวัล “Friendly Design Awards 2022” ประเภท “สถานที่                                                                                 

เฟรนด์ลี่ดีไซน์” (Tourism for All) ที่สร้างอารยสถาปัตย์ด้วยนโยบาย

และแนวคิดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล งานนี้ทั้งผู้บริหาร 

พนักงาน ยิ้มแก้มปริกันทั้งองค์กร...• 

ณัฐ  วรา 

ม่ใช่เพียงวิกฤต COVID-19 ที่กำาลังคุกคามมวล

มนุษยชาติ แต่ภาวะซึมเศร้าก็นับเป็นสาเหตุสำาคัญ

ที่นำาไปสู่การสูญเสียชีวิตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

ทุกปี จากความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางฮอร์ โมน ที่ทำาให้เกิดความรู้สึก

วิตกกังวล จนดำาดิ่งสู่ความหมกมุ่นครุ่นคิด หลายคนเลือกที่

จะจบชีวิตตัวเอง ซึ่งนอกจากเป็นการบั่นทอนสภาวะทางจิต

แล้ว ยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางกายในระบบที่เกี่ยวข้อง 

ที่เห็นได้ชัดคือผลกระทบทางระบบภายในสมอง ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องปัญหาต่อระบบหลอดเลือด อารมณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ 

และความจำา

ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ อาจารย์อาวุโส

ของภาควิชาสรีรวิทยา และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียม

และกระดูกคนแรก จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้แก่ ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ ดุษฎี

บัณฑิตจากภาควิชาสรีรวิทยา ศ.ดร.นพ.รัตถพล เจริญพันธุ์ 

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำานวย

การสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และ ผศ.ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย เพื่อทดสอบ

กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้บำาบัดอาการเครียด วิตกกังวล 

และภาวะซึมเศร้า โดยเปรียบเทียบกับการรับยาเสริมด้วยการ

ออกกำาลังกาย จนได้บทสรุปว่าการรับประทานยาควบคู่ไปกับ

การออกกำาลังกายคลายเครียดให้ผลที่ดีกว่าการรับประทานยา

แต่เพียงอย่างเดียว

เกษตรกรคิดยังไม่เป็น ส่งผลถึงการคำานวณราคาขาย ก็ไม่สะท้อน

ความเป็นจริง นัยว่ายิ่งขายดี ยิ่งขาดทุน 

ข้อต่อมาคือ การเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำาลังเสริมด้านการ

บริหารจัดการ เป็นการลดความเสี่ยง เพิ่มผลผลิต แข่งขันได้ บริโภค

เข้าถึงได้

สุดท้ายคือ เรื่องของโอกาสทางการตลาด พบว่าเกษตรกรไม่

เคยพบความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค หรือเจอลูกค้าเองเลย    

สิ่งที่ผ่านๆ มาพบว่า เกษตรกรไม่เคยพบปะ หรือรู้ความ

ต้องการของลูกค้าตัวจริงเลย ซึ่งมักจะได้พบกับ “ล้ง”  ขายเหมา 

ขายยกสวน ได้เงินกำาใส่มือ เป็นอันจบฤดูกาล   

คาถาของนักอุตสาหกรรม มองภาคการเกษตรคือ คุณภาพ/

บริการ/ต้นทุน/ความเร็ว เป็นเบื้องต้น ที่เหลือนำาไปพัฒนาต่อกันได้

สำาคัญสุดแห่งยุคคือ “ผู้นำา” ที่ต้องสร้างความยั่งยืนให้สังคม 

มองหากันอยู่ใช่ไหม....

จบดีก่า....อิอิ

ดาวเต็มฟ้า

ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไม่เพียงส่งผลดีต่อวงการแพทย์

ไทย แต่ยังได้ขยายผลสู่ระดับโลก เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส ภายใต้หลักสูตร

ปริญญาเอกแบบสองปริญญา (double degree) มหาวิทยาลัย

มหิดล-มหาวิทยาลัยสตราซบูร์ (Strasbourg University) ประเทศ

ฝรั่งเศส และยังได้ร่วมกับบริษัทยาเอกชนยักษ์ใหญ่ต่อยอดสู่การ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาวิตามินและอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกด้วย

ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์ ได้กล่าวยืนยันถึงผลจากการศึกษา

วิจัยว่า การออกกำาลังกายโดยอิสระที่ไม่ทำาให้เหนื่อยจนเกินไป

อย่างสม่ำาเสมออย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์ จะสามารถช่วยเสริม

สร้างโปรตีนสำาคัญบางตัวในสมอง ทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย ดังนั้น ผู้ที่

เครียดหรือซึมเศร้า หากได้รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และได้ออก

กำาลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำาเสมอ จะทำาให้ได้ผลการรักษาที่

ดียิ่งขึ้น

ในรายที่ยังไม่ถึงกับซึมเศร้า การออกกำาลังกายอย่าง

สม่ำาเสมอนอกจากจะช่วยลดความเครียดแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่

ให้เกิดภาวะซึมเศร้า และยังลดผลกระทบของความเครียดต่อการ

ทำางานของสมองในส่วนของความจำาด้วย หากเสริมด้วยการรับ

ประทานอาหารจำาพวก กล้วย มะละกอสุก ถั่ว โยเกิร์ต รวมทั้ง

อาหารในกลุ่ม “โพรไบโอติกส์” ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

ต่อร่างกาย เช่น อาหารที่ใช้การหมักต่างๆ และผลไม้ตระกูล

เบอร์รี่ซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ก็พบว่าสามารถช่วย

ลดความเครียดและวิตกกังวลได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ควรรับ

ประทานแต่เพียงเป็นอาหารเสริม ซึ่งอาหารหลักควรได้รับอย่าง

สมดุลให้ครบทั้ง 5 หมู่.

 

ไ

STARKปักธง    

ลุย‘รถไฟฟ้า’  

ฟุ้งโกยทะลัก
ไทยโพสต์ • SIRI มองเศรษฐกิจ

เริ่มฟื้น หนุนการซื้อคอนโดฯ สาน

ต่อโครงการใหม่เจาะกลุ่มราคา

จับต้องได้ ด้าน SHR ปลื้มผลการ

ดำาเนินงานฟื้นตัวโดดเด่นทั้งปี 64 

พุ่งแตะ 4.51 พันล้านบาท

นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้

ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียม บมจ.แสน

สิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริษัทเห็น

สัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน

ปี 65 ที่จะเป็นปัจจัยบวกต่อการ

ซื้อคอนโดมิเนียมที่กลับมา โดย

เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำาเล

ที่ ไปทำางานได้สะดวกและราคาที่

เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งบริษัทวางแผน

การเปิดคอนโดมิเนียมใหม่ปีนี้ 18 

โครงการ มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท 

ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย                                                      

การพัฒนาคอนโดมิเนียมในปีนี้ ได้

ต่อยอดความสำาเร็จของการพัฒนา

คอนโดมิเนียมในระดับราคาเข้า

ถึงได้ เพื่อให้บริษัทเป็นแบรนด์ที่

เข้าถึงง่ายในกลุ่ม Affordable ที่มี

สัดส่วน 60% ซึ่งมีแบรนด์ Condo 

ME 5 โครงการใหม่ใน 5 ทำาเล ซึ่ง

เป็นโครงการระดับราคาเริ่มต้นต่ำา

กว่า 1 ล้านบาท รวมทั้งโครงการ

เดอะ มูฟ อีก 2 โครงการใหม่

นายเดิร์ก อังเดร ลีนา 

เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ 

รีสอร์ท หรือ SHR บริษัทในเครือ

สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า รายได้

จากการขายและให้บริการใน

ไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ 1,744 

ล้านบาท เติบโต 23% เทียบกับ

ไตรมาสที่ผ่านมา โดยสามารถดัน

รายได้จากการขายและให้บริการ

ของปี 2564 ไปที่ 4,513 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวจาก

ปีก่อนหน้า เป็นแรงส่งสำาคัญที่

หนุนกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี 

และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จาก

การดำาเนินงานปกติของ SHR ปี 

2564 พลิกกลับมาเป็นกำาไรได้ที่ 

518 ล้านบาท พุ่งขึ้น 187% จาก

ปีที่ผ่านมา.

ไทยโพสต์ • นายประกรณ์ เมฆ                                                     

จำาเริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ 

STARK เปิดเผยว่า บริษัทตั้ง

เป้าการเติบโตของรายได้ ในปี 

2565 ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้าน

บาท มั่นใจจะทำาสถิติสูงสุดใหม่

ได้ต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมี

แผนการขยายฐานรายได้เข้าสู่

ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 

หรือ EV ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่

กำาลังเติบโตทั่วโลก ประกอบกับ

มีสายไฟเป็นปัจจัยที่สำาคัญและ

จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ชุดสายไฟตามเทคโนโลยีต่างๆ 

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค

ครัวเรือน

นอกจากนี้จะทุ่มงบประ 

มาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อปรับ  

ปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต ประมาณ 300-350 ล้าน

บาท ในส่วนที่เหลือจะใช้ใน

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

วิจัยพบการออกกำาลังกาย‘ตัวช่วย’

เสริมประสิทธิภาพยาคลายเครียด

การลงทุนต้ังโรงงานผลิตสายไฟ 

Submarine Cable หรือเคเบิลใต้

น้ำา, สายไฟ HVDC Cable หรือ

ระบบสายส่งกระแสตรงแรง

ดันสูง ใช้สำาหรับในการส่งกำาลัง

ไฟฟ้า พร้อมท้ังจะขยายตลาดไป

ยังต่างประเทศมากย่ิงข้ึน โดยใน

ปี 65 บริษัทต้ังเป้าขยายตลาดส่ง

ออกไปเป็นไม่ต่ำากว่า 50 ประเทศ

ท่ัวโลก จากปีก่อนท่ีมีการส่งออก

สินค้าไปแล้ว 42 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน

บริษัทยังมีงานในมือท่ีรอรับรู้

รายได้ (Backlog) อยู่ท่ีประมาณ 

12,000-13,000 ล้านบาท โดยเป็น

งานท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง และเป็นการ

รองรับการเติบโตในอนาคต.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียน
แพทย์แห่งที่ ๒ จึงได้กำาเนิดขึ้นที่โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ เมื่อ
เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก 
ทรงประกาศพระองค์เป็น

พุทธมามกะ ท่ามกลางมณฑล
สงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม ด้วยมีพระ
ราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ลึกซึ้ง ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะ

ทรงผนวชไว้

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงนมัสการ
พระพุทธรูปในพระอารามที่สำาคัญ
หลายแห่ง เช่น วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดสระเกศ วัดอรุณ
ราชวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัด

เทพศิรินทราวาส ทรงบำาเพ็ญพระราช
กุศล และพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์บำารุงวัดวาอารามต่างๆ 

ด้วยพระราชศรัทธาที่มั่นคง

ณ วัดสุทัศนเทพวราราม มีพระราช
ดำารัสว่า “ที่นี่สงบเงียบน่าอยู่จริง” 
เมื่อเสด็จสวรรคต จึงได้อัญเชิญ

พระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐาน 
ณ บริเวณผ้าทิพย์ พระศรีศากยมุนี 

ภายในพระวิหารแห่งนี้

พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่า
จะทรงผนวชในพระพุทธศาสนา 

โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มีพระราช
หัตถเลขาแจ้งพระราชประสงค์ถึง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณวงศ์

ทรงขอสังฆราชานุ
เคราะห์ในการศึกษา
ตำาราทางพระพุทธ
ศาสนา เพื่อเตรียม
พระองค์ในการที่จะ

ทรงพระผนวช
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9กีฬา

เดวิสคัพลัตเวียส่งอดีตมือ 10 สู้ไทย

เมืองทอง • ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประ 

เภททีมชาย รายการ “เดวิสคัพ บาย ราคูเท็น 2022” เวิลด์กรุ๊ป ทู 

เพลย์ออฟ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติลัตเวีย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันที่ 4-5 มีนาคม 2565 “บิ๊กสุ

ชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สหพันธ์เทนนิส

นานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมอย่างเป็น

ทางการแล้ว สำาหรับทีมชาติไทยนั้น เป็นรายชื่อที่สมาคมได้ประกาศ

ไปก่อนหน้าแล้ว ได้แก่ “จูเนียร์” วิชยา ตรงเจริญชัยกุล มือ 1 ของ

ไทย (อันดับโลก : เดี่ยว 918, คู่ 1,182), “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ (อันดับ

โลก : เดี่ยว 1,302, คู่ 1,982), “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ (อันดับโลก : 

เดี่ยว 1,782), “สอง” ยุทธนา เจริญผล และ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร โดย

มี นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคม เป็นผู้จัดการทีม, นายธานี 

แสนยาอุโฆษ กับ พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ 2 กรรมการอำานวย

การสมาคม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม, นายภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตมือ 9 

ของโลก เป็นกัปตันทีม และพันตรีวิทยา สำาเร็จ เป็นผู้ฝึกสอน ส่วนทีม

ชาติลัตเวีย ประกอบด้วย เออร์เนสต์ส กูลบิส (อันดับโลก : เดี่ยว 248, 

คู่ 783), โรเบิร์ตส์ สตรอมบาห์ส (อันดับโลก : เดี่ยว 717, คู่ 609), ไร

นิส คุปเฟอร์ส และกุสตาฟส์ ดามบินส์ โดยมี เออร์เนสต์ส กูลบิส ที่

เคยรั้งมืออันดับ 10 ของโลก เมื่อปี 2014 ปัจจุบันเป็นมืออันดับ 248 

ของโลก ซึ่งจะเป็นทั้งผู้เล่นและทำาหน้าที่กัปตันทีมด้วย

ว่ายน้ำาเชื่อดาวรุ่งไทยมีลุ้นเหรียญซีเกมส์ 

ไทยโพสต์ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่าย

น้ำาเเห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเเข่งขันว่ายน้ำาทดสอบเวลา เพื่อ

หาตัวเเทนทีมชาติไทยในการเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ว่า “จากการเเข่งขันที่เพิ่ง

จบลงไปเมื่อวันที่ 26-27 ก.พ. ที่สระว่ายน้ำา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ล่าสุดทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำาได้นักกีฬาชุด

ซีเกมส์ที่ โชว์ผลงานได้ดีจนผ่านการตัดตัวเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว 

จำานวน 21 คน รวมถึงนักกีฬาดาวรุ่งที่ว่ายทำาลายสถิติประเทศไทย 

ซึ่งเวลานั้นอยู่ในเกณฑ์เหรียญเงินซีเกมส์ถึง 2 คน คือ มีอา มิลลาร์                                                                                          

ในท่ากรรเชียง 100 เมตร ทำาเวลา 1.03.64 น. เเละรัฐวิทย์ ธรรม

นันทโชติ ทำาลายสถิติท่ากรรเชียง 200 เมตร เวลา 2.02.38 น. ถือ                                                                                         

เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผลงานของบรรดาดาวรุ่ง หากยังรักษามาตร 

ฐานไว้ได้ เชื่อว่าทั้งคู่มีโอกาสลุ้นเหรียญซีเกมส์แน่นอน สำาหรับการ

เก็บตัวฝึกซ้อม จะเป็นหน้าที่ของโค้ชเดนนิสผู้ฝึกสอนมากประสบ 

การณ์ชาวออสเตรเลีย ที่สมาคมดึงมาทำาหน้าที่ลุยศึกซีเกมส์ในครั้ง

นี้ ซึ่งจะมีการเรียกตัวนักกีฬาทั้ง 21 คน เข้าเเคมป์ฝึกซ้อมที่สระ

ว่ายน้ำาของจุฬาลงกรณ์ฯ ตั้งเเต่วันที่ 28 ก.พ.เป็นต้นไป โดยจะเเยก 

ออกเป็น 2 ชุด ทั้งนี้ จะมีบางส่วนเเบ่งไปฝึกซ้อมกับทางต้นสังกัด

สโมสร จำานวน 10 คน ก่อนจะรวมตัวฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งในช่วง

เดือน เม.ย. เพื่อลงเเข่งขันในซีเกมส์ที่เวียดนามต่อไป”

บอร์ด กกท.ทึ่งยิมนาสติกซีเกมส์

ไทยโพสต์ • นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการคณะกรรมการ การ

กีฬาแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กกท. พร้อมคณะได้เดินทางไปให้

กำาลังใจ และเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 

ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม 

ในเดือนพฤษภาคม และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ใน

ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายนปีนี้ ที่ประเทศจีน โดยมี น.ต.ศรายุทธ 

พัฒนศักดิ์ และ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี พร้อมกับนักกีฬา-

สตาฟฟ์ผู้ฝึกสอนให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันในซอย

เพชรเกษม 81 โดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่า ตั้งแต่ไปชมเยี่ยมชมและให้

กำาลังใจนักกีฬามาหลายชนิด ยอมรับว่าสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง

ประเทศไทยจัดระบบได้ดีมาก มีศูนย์ฝึกครบวงจร มีโรงยิม 3 โรง 

มีที่พักนักกีฬาเป็นการส่วนตัว มีห้องเวทเทรนนิ่ง จัดอาหารให้ครบ

ทั้ง 3 มื้อ พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้เรียนหนังสืออย่าง

เต็มที่ ด้วยการจัดส่งนักกีฬาไปเรียนในสถาบันที่อยู่ใกล้กับสถานที่

ฝึกซ้อม ทำาให้นักกีฬาได้ซ้อมครบตามโปรแกรมเช้า-เย็น ที่การกีฬา

แห่งประเทศไทยกำาหนด ในส่วนของการฝึกซ้อมจัดได้ว่ามีความ

พร้อมมาก นอกจากนี้ ได้แจ้ง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบในการสรรหาผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

ชาวต่างชาติเข้ามาติวเข้ม ในขณะเดียวกันเห็นควรส่งนักกีฬาไปฝัง

ตัวต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา. 

เมืองทอง • ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานชมรมนักฟุตบอล

ทีมชาติไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว หนังสือทำาเนียบ

นักฟุตบอลทีมชาติไทย “The Legends” ที่เป็นการทำาหนังสือ

สารานุกรม รวบรวมอดีตตำานานทีมชาติไทย กว่า 500 คน ให้คน

รุ่นหลังได้ศึกษาและเก็บเอาไว้ โดยได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการไปแล้ว ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี เมื่อ

วันจันทร์ที่ 28 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา

โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก “เสี่ยแฮงค์” นายอนุชา นาคาศัย 

เป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้จัดการทีมชาติไทย

ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธาน

ชมรมนักฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมอดีตตำานานทีมชาติไทยทั้ง นิตย์ 

ศรียาภัย หนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่กับทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเมล

เบิร์น 1956, ดร.ทวีพงษ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อดีตแชมป์ฟุตบอล

เยาวชนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2505 รวมถึงพลเอกหม่อมหลวง

สุปรีดี ประวิตร ประธานสโมสรกีฬาราชประชา, “บังยี” วรวีร์ มะ

กูดี อดีตเมมเบอร์ฟีฟ่าและอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ในฐานะ

ประธานบริหารนครราชสีมา มาสด้า, “ท่านชายใหม่” หม่อมเจ้า

จุลเจิม ยุคล, “บิ๊กไต๋” ทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำากัด หรือ IMANE ที่สนับสนุนชุด

แข่งขันในฟุตบอลกระชับมิตรของอดีตทีมชาติไทยหลังจบงานแถลง

ข่าวในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางอดีตทีมชาติและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม

งานกว่า 500 คนเลยก็ว่าได้

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานชมรมนักฟุตบอลทีมชาติไทย 

เปิดเผยว่า “ผมดีใจมากที่งานครั้งนี้จัดขึ้นมาได้ เราได้รับความร่วม

มือจากหลายต่อหลายคน ทั้งอดีตนายกสมาคมฟุตบอล ท่านวรวีร์                                                                              

มะกูดี และได้รับเกียรติจากพี่น้องทีมชาติไทยที่ทำาฟุตบอลในรุ่น

เก่าๆ ได้มาร่วมงาน เขามากันหลักร้อยแค่นี้ก็ดีใจมากๆ แล้วครับ 

ถือว่าเราทุกคนได้ทำาหน้าที่กันสำาเร็จแล้ว”

“จุดมุ่งหมายเราคือต้องการทำาประวัติที่ถูกต้อง ผมเน้นว่าเป็น

ประวัติที่ถูกต้อง เหมือนเป็นประวัติศาสตร์ เหมือนสมุดข่อยที่เรียก

ว่า เอนไซโคลปิเดีย ซึ่งคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่า ปู่ย่าตายายรุ่นก่อนเขา

มากันยังไง ซึ่งต่อไปก็จะไล่ถึงรุ่นปัจจุบันด้วย อายุ 19 ปี, อายุ 23 ปี 

ก็ว่ากันไป ซึ่งก็จะรวบรวมกับสยามกีฬาทำาให้แบบครบถ้วน”

“ผมขอยืนยันว่า ที่ผ่านมายังมีข้อมูลที่ผิดๆ อยู่ เราก็ต้องแก้

กัน เราเลยเลือกวิธีใหม่ คือให้เจ้าตัวเขาเป็นคนกรอกรายละเอียด

เองเลย ถ้าถูกแล้วหรือตรวจสอบแล้วก็โอเค แต่เราจะมาแก้แทน

เขาไม่ได้ สิ่งที่ต้องการคือทำาอย่างไรจะหาสปอนเซอร์มาแล้วก็มา

ทำาให้เป็นเรื่องเป็นราว ส่วนจะเป็นอย่างไรก็คงแล้วแต่ฐานานุรูป

ของแต่ละบุคคลครับ”

ทั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรของทีมรวมอดีตทีม

ชาติไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทีม, ทีมรวมดาราสตาร์ซอคเกอร์ และ

ทีมไทยเพรสของ “นายกเหม็น” ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคม                  

นักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย นำาทัพแข่งขันท่ามกลาง

บรรยากาศและมิตรภาพของคนวงการฟุตบอลไทยที่มาร่วมงานใน

ครั้งนี้.

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน

ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี

เปิดตัวหนังสือทำ�เนียบแข้งทีมช�ติไทย

‘ค้างคาวไฟ’ต้องปรับใหญ่ 

เป้าหมายเลื่อนชั้นปีเดียว

ลอนดอน • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดงมีลุ้นพาลิเวอร์พูลสร้าง

ประวัติศาสตร์คว้าทั้ง 4 แชมป์หลังประเดิมถ้วยใบแรกของฤดูกาล 

ในศึกคาราบาวคัพ หรือลีกคัพ หลังดวลลูกโทษที่จุดโทษเฉือนชนะ 

“สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี ที่เวมบลีย์ สเตเดียม ในกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

ลูกทีมของ เจอร์เกน คล็อปป์ คว้าถ้วยรางวัลเมเจอร์ใบแรก

จากทั้งหมด 4 รายการที่พวกเขาร่วมแข่งขันในฤดูกาลนี้ หลังจาก เก

ปา อาร์รีซาบาลากา ผู้รักษาประตูเชลซียิงลูกโทษที่จุดโทษข้ามคาน

แบบหมดลุ้น

เกปาเป็นผู้เล่นคนเดียวในทีมเชลซีที่ยิงลูกโทษเพื่อตัดสินผล

แพ้ชนะไม่เข้า ขณะที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลยิงเข้าไปทั้ง 11 คน ส่วนเชลซี

ยิงเข้าไป 10 คน จึงต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป

เกมระหว่างเชลซีและลิเวอร์พูลที่ต้องจบด้วยการดวลลูกโทษที่

จุดโทษ นับเป็นหนึ่งในแมตช์ที่น่าตื่นเต้น หลังทั้ง 2 ทีมจบการแข่งขันใน

ช่วงเวลาปกติเสมอกัน 0-0 ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสทำาประตูกันหลายหน

นับเป็นการคว้าแชมป์ลีกคัพสมัยที่ 9 ของบรรดานักเตะลิเวอร์พูล 

แต่นับเป็นการกลับมาชนะถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2012

หลังจากพลาดถ้วยรางวัลในฤดูกาลที่ผ่านมา เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้

จัดการทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าลูกทีมของเขาจะใช้ โมเมนตั้มจากความสำาเร็จ

ที่เวมบลีย์ครั้งนี้มีลุ้นเป็นทีมอังกฤษทีมแรกที่กวาดทั้ง 3 ถ้วยใหญ่ของ

ประเทศ

ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ 2 ของตารางพรีเมียร์ลีก โดยมีคะแนนตาม

หลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี 6 คะแนน และมีแมตช์แข่งน้อยกว่า 1 นัด ขณะ

ที่ในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายเลกแรกชนะ อินเตอร์ มิ

ลาน จากอิตาลีมา 2-0 และจะได้เล่นในบ้านรับการมาเยือนของนอริช ใน

ศึกเอฟเอคัพ รอบ 5 ในวันพุธที่จะถึงนี้

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพค้างคาวไฟ - สุโขทัย เอฟ

ซี หลังผ่านเกมนัดที่ 25 ในศึกฟุตบอลเอ็ม-150 แชมป์เปียนชิพ 

ฤดูกาล 2021/2022 ไม่สามารถเก็บแต้มได้ในรังทะเลหลวง สเต

เดี้ยม หลังพ่าย “ม้าคะนองศึก” แพร่ ยูไนเต็ด  ไป 0-3 ในช่วงสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี กล่าว

ว่า ผลที่ออกมาในนัดล่าสุด รวมถึงนัดก่อนหน้าที่ไปเยือนเมือง                                                                                               

กาญจน์ ยูไนเต็ด เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด และยิ่งเกมในบ้านแล้ว 

ผลที่ออกมาเหมือนฝันร้าย แต่พวกเราทุกคน รวมถึงนักเตะทุก

ตำาแหน่งต้องตื่น และสลัดฝันร้ายนั้นให้ได้ โดยพยายามปรับปรุง

แก้ไข ไม่จมปรักกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้น

“ยอมรับว่าทีมต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่าง

เร่งด่วนอีกครั้งเพื่อรักษาเป้าหมายการเลื่อนชั้นภายในฤดูกาลเดียว

ให้ได้ โดยได้บอกกับนักเตะทุกคนให้เสริมแกร่งทุกด้าน บอกเฮด

โค้ชให้วางแผนให้ดี เน้นเกมละเอียด รวมถึงทำาการบ้านให้รอบ

ด้าน เชื่อมั่นว่าในเกมหน้าทีมค้างคาวไฟจะกลับมาผงาดอีกครั้ง” 

ดร.อนงค์วรรณกล่าว

ประธานสุโขทัย เอฟซี กล่าวด้วยว่า เกมนัดที่ผ่านมาเรา

ไม่โทษใคร เพราะทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่ รวมถึงคนที่ลงไปแทนผู้

เล่นตัวหลัก ที่มีอาการบาดเจ็บ และติดโทษแบนพร้อมกันถึง 5 คน 

แน่นอนว่าเกมการเล่นของทีมไม่เหมือนเดิมแน่นอน แต่เห็นว่าทุก

คนพยายามเต็มที่ ส่วนแฟนบอลนั้นยังคงให้กำาลังใจนักเตะ และ

คล็อปป์เล็งกวาดทั้ง4ถ้วยในซีซั่นนี้

เห็นผลงานเชิงประจักษ์ว่าทีมค้างคาวไฟตั้งใจและมุ่งมั่นมาก

“ขอฝากให้แฟนบอลติดตามและส่งกำาลังใจกันต่อไป ที่ผ่าน

มาขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งแรงเชียร์ ในเกมต่อๆ ไปขอรับปาก

ว่าจะปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป้าหมายหลักคือแฟนบอลที่จะภูมิใจว่า

ทีมค้างคาวไฟสามารถเลื่อนชั้นได้ภายในฤดูกาลเดียว” ประธาน

สุโขทัย เอฟซี กล่าว.

“นี่เพิ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น พวกเราไม่ได้ไร้สาระ แต่

แน่นอนว่าคุณต้องการโชค ต้องเอาตัวรอด และที่สำาคัญต้องทำางานหนัก 

และในวันพุธนี้เราก็จะมีแมตช์อีกแล้ว ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่อยากจะเชื่อ

เลย” คล็อปป์กล่าว

“ที่แอนฟิลด์น่าจะคึกคัก เนื่องจากผลการแข่งขันในวันนี้ และหวัง

ว่าพวกเราจะสามารถทำาให้แฟนๆ มีความสุขได้”

“ตอนนี้พวกเราไม่รู้สึกประหม่าอะไรตอนที่เราไม่สามารถทำาอะไร

ได้อย่างที่ใจต้องการ เนื่องจาก

ตอนนี้พวกเรามีประสบการณ์พวก

นั้นมากขึ้น”

“นี่นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 

และเป็นครั้งแรกของบรรดานัก

เตะชุดนี้ ซึ่งบรรยากาศมันยอด

เยี่ยมมาก มันเป็นเรื่องที่ดีมากที่

พวกเราได้มีโอกาสได้เฉลิมฉลอง

ร่วมกับแฟนๆ หลังจบแมตช์”

การดวลลูกโทษลูกสุดท้าย

ของลิเวอร์พูล เป็นการยิงเข้าไป

อย่างใจเย็นของ ควีวิน เคลเลเฮอร์                                                    

ผู้รักษาประตูมือ 2 ที่คล็อปป์เลือก

เขาลงสนามแทนที่ อลิสซง เบกเกอร์ เนื่องจากลงเล่นในถ้วยใบนี้มา

ตลอด

“ในแมตช์เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ผมจำาได้มี 2 ลูกเซฟสวยๆ 

ที่เขาแสดงให้เห็น และในการดวลลูกโทษที่จุดโทษเขาก็สามารถแสดง

ทักษะให้เห็นแล้ว” คล็อปป์กล่าว

“มันเหมือนสิงโต 2 ตัววิ่งเข้าหากัน มันบ้ามาก และนี่เป็นการดวล

ลูกโทษที่จุดโทษที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นมา” ผู้จัดการทีม

ลิเวอร์พูลกล่าว

ทางด้าน โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซียืนกรานว่า ถึงจะต้อง

ตัดสินใจใหม่ เขาก็ยังคงเปลี่ยนเกปาลงไปแทน เอดูอาร์ เมนดี ผู้รักษา

ประตูที่ โชว์ผลงานเซฟหลายต่อหลายครั้งก่อนหลีกทางให้เกปาลงไป

เซฟลูกโทษที่จุดโทษ

เกปาเคยทำาสำาเร็จมาแล้วที่เขาลุกจากม้านั่งสำารองแล้วลงมา

เซฟลูกโทษที่จุดโทษ พาเชลซีชนะบียาร์เรอัล คว้าแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์

คัพ ในช่วงต้นฤดูกาล แต่ครั้งนี้ผู้รักษาประตูชาวสแปนิชรับไม่ได้

แม้แต่ลูกเดียว ก่อนจะยิงหลุดกรอบไปเองอีกด้วย

“พวกเราเคยทำาได้มาก่อน

กับเกปา เขาทำาได้ดีกว่าเล็กน้อย

ในการเซฟลูกโทษที่จุดโทษ ซึ่งนั่น

เป็นเหตุผลในการตัดสินใจของ

ผม มันเป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้เล่นทั้ง 

11 คนต้องออกไปยิงลูกโทษ เขา

ใช้จังหวะเร็วเกินไปหน่อยในการ

ยิงลูกโทษ” ทูเคิลกล่าว

“แน่นอนว่าเรารู้สึกแย่ไปกับ                                                       

เขา มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่เขา

พลาดลูกโทษสำาคัญ แต่ไม่มีการ

ตำาหนิกันสำาหรับการพลาดลูกโทษ”

“ผมตัดสินใจเกี่ยวกับเกปา                                                                              

เพราะผมต้องตัดสินใจและผมไม่อาจกลับไปทบทวนมันได้เมื่อผมรู้

ผลลัพธ์แล้ว เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเราปล่อยให้เอดูอยู่ในสนาม

ต่อ ไม่มีการตำาหนิเกปา ขอให้ตำาหนิผมแทน เพราะผมเป็นคนตัด                                                                                

สินใจ บางครั้งมันก็ได้ผล บางครั้งมันก็ไม่ได้ผล นี่คือชีวิตของโค้ช”               

ทูเคิลกล่าว

“ฟุตบอลเป็นเกมที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเกมนี้ก็เช่นเดียวกัน 

ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลและเสียใจ เราทำาทุกอย่างเต็มท่ี บางทีเราก็ต้อง 

การโชคบ้าง และเรามีโอกาสทองหลายครั้ง มันเป็นผลการแข่งขันที่

ยุติธรรมแล้ว” ทูเคิลกล่าวในที่สุด.

เชียงใหม่ • เชียงใหม่ เอฟซี ทีมดังในไทยลีก 2 ประกาศแยกทาง “โค้ช

เบ๊” ไพโรจน์ บวรวัฒนดิลก พร้อมอวยพรให้โชคดี ก่อนจะแต่งต้ังให้ 

“โค้ชตุ๊ก” ทนงสักธ์ิ ประจักกะตา รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอน ในการนำา

ทัพ “พยัคฆ์ล้านนา” ลุยนัดท่ีเหลือของศึกไทยลีก 2 ฤดูกาล 2021-22 

ก่อนหน้านี้ “โค้ชเบ๊” ไพโรจน์ รับตำาแหน่งที่ปรึกษาเทคนิค

เชียงใหม่ เอฟซี เมื่อต้นปี 2021 ก่อนจะรับงานกุนซือ “พยัคฆ์ล้าน

นา” เต็มตัวในซีซั่น 2021-22 และพาทีมแข่งไปแล้ว 25 นัด ชนะ 8 

นัด เสมอ 6 นัด แพ้ 11 นัด ประตูได้ 29 เสีย 34 มี 30 คะแนน รั้ง

อันดับ 12 ของตาราง ตามหลังทีมในโซนเพลย์ ออฟ 11 แต้ม นัด

สุดท้ายคือการพาทีมออกไปแพ้ ลำาพูน วอริเออร์ 3-2 เมื่อ 25 ก.พ.65 

โดยสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ขอขอบคุณ “โค้ชเบ๊” ไพโรจน์ บวรวัฒน

ดิลก สำาหรับความทุ่มเทที่มีให้สโมสรตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอ

อวยพรให้ประสบความสำาเร็จในหน้าที่โค้ชต่อไป หลังยุติบทบาทหน้าที่

เฮดโค้ชทัพ “พยัคฆ์ล้านนา” 

ขณะเดียวกันสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ได้แต่งตั้ง “โค้ชตุ๊ก” ทนง

สักธิ์ ประจักกะตา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ขึ้นมาทำาหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้

ฝึกสอนชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ซึ่งนัด

แรกของ “โค้ชตุ๊ก” ทนงสักธิ์ คือการพาเชียงใหม่ เอฟซี บุกไปเยือน

ชัยนาท ฮอร์นบิล ในศึกไทยลีก 2 นัดท่ี 26 ท่ีสนามเขาพลอง สเตเด้ียม                                                                                

วันเสาร์ที่ 5 มี.ค.65 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY.

เชียงใหม่เอฟซีแยกทางโค้ชเบ๊ 
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10 บันเทิงเทศ

จัดงาน‘ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์’

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กำ�หนดจัดง�น “ใต้ร่ม

พระบ�รมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภ�ยใต้หัวข้อ “พระ

บ�รมีปกเกล้�ทั่วหล้�ปวงประช�” วันที่ 20-24 เม.ย.2565 ที่

พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร โรงละครแห่งช�ติ และ

บริเวณพื้นที่รอบเก�ะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำ�ลึก

ในพระมห�กรุณ�ธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช ปฐมกษัตริย์แห่งร�ชวงศ์

จักรี และพระมห�กษัตริย์ในพระบรมร�ชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ 

ที่ทรงทำ�นุบำ�รุงบ้�นเมืองให้มีคว�มเจริญทุกด้�นสืบม�จนถึง

ปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งก�รสถ�ปน�กรุงรัตนโกสินทร์ 

และส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับประวัติศ�สตร์และ

วัฒนธรรม ก่อให้เกิดคว�มรัก ส�มัคคี และภ�คภูมิใจในคว�ม

เป็นไทย รวมทั้งช่วยสนับสนุนสินค้�ของชุมชนในกรุงเทพฯ 

สร้�งร�ยได้สู่ชุมชน และฟื้นฟูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภ�ยในง�นมี

กิจกรรมใน 9 พื้นที่ 

ได้แก่ 1.ก�รแสดง 

แสง สี เสียง ตำ�รับ

สำ�รับไทย และตล�ด

ย้อนยุคที่พิพิธภัณฑสถ�น

แห่งช�ติ พระนคร 

และโรงละครแห่ง

ช�ติ 2.พิธีบำ�เพ็ญกุศล 

อุทิศถว�ยสมเด็จพระ

บูรพมห�กษัตริย�ธิร�ช

และพิธีตักบ�ตรพระ

สงฆ์ ที่วัดพระเชตุพน

วิ ม ล มั ง ค ล � ร � ม 

3.พิธีบวงสรวงที่ศ�ลหลักเมือง 4.ไหว้พระเสริมสิริมงคล 

และเที่ยวยลชมวังรอบเก�ะรัตนโกสินทร์ 5.นิทรรศก�ร 

รัตนโกสินทร์ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 6.ก�รแสดงศิลป 

วัฒนธรรม ตล�ดวัฒนธรรม ก�รส�ธิตมรดกภูมิปัญญ�

ท�งวัฒนธรรม ที่สวนสันติชัยปร�ก�ร 7.ไหว้พระเสริมสิริ

มงคล ส�รพันอ�ห�ร ย่�นกะดีจีน-คลองส�น สองน่องท่อง

วัดย�มเย็น เห็นวัดย�มค่ำ�คืน และก�รประกวดละครช�ตรี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่วัดประยุรวงศ�

ว�สวรวิห�ร 8.ก�รแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ศ�ล�เฉลิมกรุง 

และ 9.ก�รแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตล�ดนัดเย�วชน 

นิทรรศก�รภ�พเก่�เล่�เรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวด

ภ�พถ่�ย เสวน� และกิจกรรม “ชุมชนอ�เซียนใต้ร่มพระบรม

โพธิสมภ�ร” ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ร�ชดำ�เนิน เป็นต้น อย่�งไร

ก็ต�ม วธ.จะประเมินสถ�นก�รณ์ โรคโควิด-19 เป็นระยะ ห�ก

มีคว�มจำ�เป็นจะต้องปรับรูปแบบจัดง�นเป็นแบบปกติและ

ออนไลน์ควบคู่กัน.

งินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนทุกกลุ่มวัยให้ความ

สนใจ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันม�สนใจก�ร

ออมเงิน ลงทุนหรือเล่นหุ้นจำ�นวนม�ก 

ก�รเรียนรู้วิธีก�รเก็บออม ก�รลงทุน ว�งแผนก�ร

เงินเป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญ เพื่อในอน�คตอ�จจะเป็น

บุคคลที่มีอิสรภ�พท�งก�รเงินได้ 

ก�รเรียนรู้เรื่องเงินมีท�งเลือกม�กม�ยในยุค

เทคโนโลยีก้�วหน้� แต่ก�รสัมผัสเรื่องร�วก�รลงทุน

ในแหล่งเรียนรู้ก็น่�สนใจ ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) มี พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 

(INVESTORY) ตั้งอยู่ในอ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในโอก�สครบปีที่ 5 ได้ปรับปรุง

พิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ Interactive Self-Discovery 

Museum พร้อมนิทรรศก�รชุดพิเศษ “นครหุ้น

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนโฉมใหม่

ยั่งยืน” ภ�ยใต้แนวคิดสร้�งแรงบันด�ลใจสู่ก�ร

ลงทุนเพื่อคว�มยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้�ชมได้ลงมือปฏิบัติ

จริง สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รว�งแผนก�รเงิน

และก�รลงทุนให้แก่เย�วชนและประช�ชน รวม

ทั้งสร้�งคว�มเข้�ใจกลไกก�รทำ�ง�นของตล�ดทุน

ไทยและพัฒน�ก�รของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ด้วย

สถ�นก�รณ์ โควิดปรับให้ชมรูปแบบออนไลน์เสมือน

จริงผ่�น www.set.or.th/INVESTORY 

เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�

คว�มรู้ก�รเงินขั้นพื้นฐ�น SET กล่�วว่� พิพิธภัณฑ์

เรียนรู้ก�รลงทุน เป็นนิทรรศก�รถ�วร สร้�งขึ้นตั้งแต่

ปี 2559 ปีนี้ครบรอบ 5 ปีที่เปิดให้บริก�ร ได้ปรับโฉม

ให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงเพิ่มเนื้อห�ที่อิงสถ�นก�รณ์ใน

ช่วงที่ผ่�นม� อ�ทิ โควิด-19 สิ่งแวดล้อม สังคม กลุ่ม

เป้�หม�ยคือเย�วชนและคนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เกี่ยว

กับก�รว�งแผนท�งก�รเงิน ก�รลงทุน นอกจ�กนี้มี

นิทรรศก�รหมุนเวียน 2 ปีต่อเรื่อง ปีนี้จัดเรื่องนคร

หุ้นยั่งยืน เข้�กับบทบ�ทของผู้ลงทุนยุคใหม่และก�ร

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ เดือนเพ็ญเผยว่� เล่�

เรื่องผ่�นตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้�ย

ท�งก�รเงินตัวใหม่ รวมปัจจัยต่�งๆ ทำ�ให้สูญเสีย

เงินหรือใช้เงินโดยไม่จำ�เป็น ผู้เข้�ชมเป็นตัวละคร 

ชื่อว่� Me โดยมีตัวละคร SET Heroes ทั้ง 6 ตัว

ช่วยแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ในตล�ดทุน ได้แก่ ผู้เชี่ยวช�ญ

ในก�รลงทุนตร�ส�รหนี้ ผู้เชี่ยวช�ญก�รลงทุนในหุ้น 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รลงทุนในกองทุนรวม ผู้เชี่ยวช�ญใน

ก�รใช้อนุพันธ์บริห�รคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน และ 

Power G เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ทั้งหญิง

และช�ย สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รลงทุนอย่�งยั่งยืน

ภ�ยในพิพิธภัณฑ์ปรับพื้นที่เรียนรู้ ใหม่ให้

กว้�งขว�งขึ้นในรูปแบบอน�คตที่มีคว�มสดใส

แนว Pop Art รูปแบบก�ร์ตูน พร้อมกับสร้�ง

ประสบก�รณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้�ชมโดยเพิ่มสื่อก�ร

เรียนรู้และเทคโนโลยีให้หล�กหล�ย ทั้ง Hands-on 

เกมก�รลงทุนรูปแบบทันสมัย และเทคโนโลยีแสง

สีเสียงสร้�งคว�มมีชีวิตชีว�ในพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 

1 INVESTORY PLAZA เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนรับ

บัตร Hero Card เข้�สู่ด้�นในพบกับประติม�กรรม 

Ball&Bear สัญลักษณ์แทนภ�วะขึ้นลงของตล�ด

หุ้น จ�กจุดนี้ผู้ชมจะพบกับ Money Monster  

Attack ห่วงรู้ตัวก�รใช้เงิน โซนที่ 2 Hero Power 

ชมวิดีโอก�รคลี่คล�ยปัญห� money monster และ

พบกับ 6 set heroes โซนที่ 3 World of SET กับ

ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจกลไกตล�ดทุนผ่�นจิตรกรรม

ฝ�ผนังได้ง่�ยขึ้น ยังได้เห็นกระด�นซื้อข�ยหุ้นใน

ยุคแรก สีเสื้อโบรกเกอร์ ที่ใช้บ่งบอกหน้�ที่ สำ�คัญ

คือน�ฬิก� ในก�รบอกเวล�ซื้อข�ยหุ้น และผังของ

ก�รเกิดตล�ดหุ้นไทย 

โซนที่ 4 Hero Training Stations ก�รเรียน

รู้ของผู้เข้�ชมแบบส่วนบุคคลในก�รออมเงิน ผ่�น 

6 set heroes โซนที่ 5 Big Battle เป็นเกมเสริม

สร้�งคว�มเข้�ใจก�รลงทุนในหุ้น โซนที่ 6 New 

Hero คือ Hero I am ก�รรู้ว่�ใครคือฮีโร่ตัวจริง

และก�รเตรียมพร้อมเข้�สู่ก�รลงทุน 

ส่วนนิทรรศก�รชุดพิเศษ นครหุ้นยั่งยืน 

โซนที่ 1 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โซนที่ 2 กลไก

ธุรกิจยั่งยืน โซนที่ 3 พลังของผู้ลงทุนที่มีความรับ

ผิดชอบ โซนที่ 4 พิชิตการลงทุนเพื่อโลกที่ยั่งยืน 

เข้�ม�ชมแล้วจะรู้จัก “หุ้นยั่งยืน” ม�กขึ้นแน่นอน  

สนใจเที่ยวชมนิทรรศก�รผ่�นออนไลน์ ได้ 

ก�รว�งแผนก�รเงินและลงทุนเพื่อออมเงินไว้ใช้

ในย�มเกษียณ เพร�ะก�รว�งแผนก�รเงินส่งผล

ถึงสถ�นะท�งก�รเงินในอน�คตแน่นอน.

เ

เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้บริหาร SET ชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน

นิทรรศการสร้างความเข้าใจลงทุน ออมเงินใช้วัยเกษียณภาพฝาผนังเกี่ยวกับกลไกตลาดหุ้น

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) โฉมใหม่

ราชบุรี • ‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่ร�ชบุรี ติดต�ม

โครงก�ร ‘อ�ชีวะ อยู่ประจำ� เรียนฟรี มีอ�ชีพ’ 

พบวิทย�ลัยก�รอ�ชีพป�กท่อ 2 ปี เด็กพุ่ง จ�ก 

60 คนเป็น 631 คน พร้อมเดินส�ยปลุกสถ�น

ศึกษ�ปลอดภัย ชี้ปัญห�ส่วนใหญ่เด็กบูลลี่กัน

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) และผู้บริห�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�รอ�ชีวะสร้�งโอก�สท�งก�ร

ศึกษ�ให้เย�วชน เพื่อผลิตกำ�ลังคนของประเทศ 

หรือ “อ�ชีวะ อยู่ประจำ� เรียนฟรี มีอ�ชีพ” ที่

วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ (วก.) ป�กท่อ และเปิดง�น 

Kick-off สถ�นศึกษ�ปลอดภัยจังหวัดร�ชบุรี ที่

โรงเรียนร�ชโบริก�นุเคร�ะห์ เพื่อกระตุ้นให้สถ�น

ศึกษ�เป็นสถ�นที่ปลอดภัยของทุกคน

โดยน�งส�วตรีนุชกล่�วภ�ยหลังก�ร

ตรวจเยี่ยมว่� โครงก�รอ�ชีวะอยู่ประจำ� เรียน

ฟรี มีอ�ชีพ เป็นโครงก�รที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ให้คว�มสำ�คัญ

ต�มนโยบ�ยเร�ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง ซึ่งใน

ช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน� 2019 หรือโควิด-19 ที่ผ่�น

ม� เร�ประสบปัญห�เด็กตกหล่น ไม่มีค่�ใช้จ่�ย

ในก�รเรียน-ก�รเดินท�ง ดังนั้น รัฐบ�ลจึงมอบ

ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� 

(สอศ.) ดำ�เนินโครงก�รอ�ชีวะอยู่ประจำ� เรียน

ฟรี มีอ�ชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่หลุดจ�กระบบ

ก�รศึกษ�ม�เรียนฟรี 3 ปี และมีที่พักอ�ศัย

ให้ และจ�กก�รตรวจเยี่ยมพบว่� วิทย�ลัย

ก�รอ�ชีพป�กท่อส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนเด็กจ�ก

ปีก�รศึกษ� 2562 ที่มีประม�ณ 60 คน เป็น 

631 คน ในปีก�รศึกษ� 2564 ซึ่งปริม�ณผู้เรียน

ที่เพิ่มขึ้นม�จ�กก�รแนะแนวต�มโรงเรียนช�ย

ขอบ ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง อ.บ้�นค� อ.โป่งกระทิง 

และ อ.เบิกไพร เป็นอำ�เภอที่มีระยะท�งห่�ง

จ�กวิทย�ลัยประม�ณ 50-60 กิโลเมตร โดย

วิทย�ลัยมีสวัสดิก�รให้แก่นักเรียน อ�ทิ บริก�ร

รถรับ-ส่งฟรี มีบริก�รหอพัก ที่เป็นตึกละ 4 ชั้น 

แยกเป็นช�ย-หญิง ที่เป็นม�ตรฐ�นของ สอศ. 

ฟรีค่�น้ำ� ค่�ไฟ ค่�เทอม นอกจ�กนี้ยังมีงบ

เรียนฟรี 15 ปี นำ�ม�จัดสรรเป็นชุดนักเรียน 

อุปกรณ์ก�รเรียน หนังสือเรียน ฟรี และมี

กองทุนกู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�เพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงประส�น

ง�นเชื่อมโยงกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในก�รส่งต่อเด็กด้วย

ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินโครงก�รจะแบ่งออก

เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2565 

ซึ่ง สอศ.ได้คัดเลือกสถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อม

ในก�รรับผู้เรียนเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 87 

แห่งทั่วประเทศ ส�ม�รถรับปริม�ณนักเรียน

เข้�ร่วมโครงก�รได้ 5,200 คน ซึ่งก�รม�ดู

คว�มพร้อมของส่วนระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีก�ร

ศึกษ� 2566 เพิ่มสถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อมใน

ก�รรับผู้เรียนเข้�ร่วมโครงก�รให้ได้ 169 แห่ง

ทั่วประเทศ ส�ม�รถสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�

ให้เย�วชน ทั้งสิ้น 116,000 คน

“ดิฉันต้องขอชื่นชมผู้บริห�รที่ส�ม�รถ

คิดนอกกรอบและปรับเม็ดเงินที่มีอยู่ม�ดำ�เนิน

ก�รได้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดี อย่�งไรก็ต�ม 

ดิฉันจะนำ�ข้อดี รวมถึงปัญห�อุปสรรคที่พบ

ม�ปรับปรุงในแผนร�ยละเอียดก�รดำ�เนิน

โครงก�ร ซึ่งก่อนหน�้นี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ได้อนุมัติในหลักก�รของโครงก�รแล้ว และ 

สอศ.กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�ร�ยละเอียด

เพื่อเสนอขอคว�มเห็นชอบก�รใช้งบประม�ณ

ในก�รดำ�เนินโครงก�รต่อไป” รมว.ศธ.กล่�ว

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� นอกจ�กนี้

ตนยังได้เดินส�ยโรดโชว์สถ�นศึกษ�ปลอดภัย

จังหวัดร�ชบุรี เป็นจังหวัดที่ 4 ที่ ศธ.ม�สร้�ง

ก�รรับรู้ ซึ่งพบว่�สถ�นศึกษ�มีคว�มตื่นตัวดี 

และจ�กก�รเปิดศูนย์ MOE SAFETY CENTER 

ได้รับเรื่องร้องเรียนม�ประม�ณกว่� 100 เรื่อง 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องบูลลี่กัน และได้ดำ�เนินก�ร

แก้ไขปัญห�แล้ว เหลือประม�ณ 20 เรื่อง 

ซึ่งได้เร่งประส�นให้แก้ไขปัญห�โดยเร็วแล้ว.

กรุงเทพฯ • อว.เร่งจัดทำ�หลักสูตร Cyber 

Security เพื่อเฝ้�ระวังและก�รป้องกัน

ภัยท�งไซเบอร์ ชี้ ไทยข�ดแคลนหนัก

ม�ก เป็นหลักสูตรกล�งทุกมห�วิทย�ลัย 

นักศึกษ�ย้�ยข้�มม�เรียนได้ ในช่วงปี 3 

หรือปี 4 โดยจะเรียนพร้อมปฏิบัติ จบแล้ว

ได้ปริญญ�อีกใบ ตั้งเป้�ภ�ยใน 2 ปีผลิต

ได้น้อยกว่� 1,000 คน

น�ยศุภชัย ปทุมน�กุล รองปลัด

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รองปลัด อว.) กล่�ว

ว่� ขณะนี้ อว.กำ�ลังทำ�ง�นร่วมกับหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องในก�รพัฒน�กำ�ลังคนขั้น

สูงที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน เพื่อตอบโจทย์

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

ผ่�นหลักสูตรที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ ไม่ว่�จะ

เป็นที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) สภ�คณบดีวิศวกรรมศ�สตร์และ

คณะวิทย�ศ�สตร์ คณะกรรมก�รส่ง

เสริมก�รลงทุน (บีโอไอ) สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งช�ติ (สกมช.) และภ�คเอกชน 

โดยท�งมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของประเทศ 

จะร่วมกันร่�งหลักสูตรในร�ยวิช�ที่มี

คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�กำ�ลังคนขั้น

สูง ซึ่งหลักสูตรแรกที่กำ�ลังจัดทำ�อยู่ใน

ขณะนี้ คือ Cyber Security หรือคว�ม

มั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ เพร�ะกำ�ลัง

คนสมรรถนะสูงในด้�นนี้ภ�ยในประเทศ

ถือว่�ยังข�ดแคลนอยู่ม�ก ส่งผลต่อคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขัน และก�รส่งเสริม

ก�รลงทุน

อีกทั้งก�รเฝ้�ระวังและก�รป้องกัน

ภัยท�งไซเบอร์ ถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่�ยต้อง

ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ เพร�ะ

ส�ม�รถส่งผลกระทบและสร้�งคว�มเสีย

ห�ยต่อชีวิตผู้คนเป็นจำ�นวนม�ก โดย

หลักสูตร Cyber Security ว�งแผนไว้ว่� 

มห�วิทย�ลัยต่�งๆ จะช่วยกันพัฒน�และ

นำ�ม�ใช้ร่วมกันเป็นหลักสูตรกล�ง โดย

จะเปิดรับนักศึกษ�ในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ส�ม�รถย้�ยข้�มม�จ�กหลักสูตรอื่นเพื่อ

เข้�เรียนหลักสูตรนี้ ได้ ในช่วงชั้นปี 3 หรือ 

ปี 4 โดยมีรูปแบบก�รเรียนที่ฝึกปฏิบัติ

ง�นไปพร้อมกัน มีผู้สอนที่ม�จ�กอ�จ�รย์

ในมห�วิทย�ลัยและผู้เชี่ยวช�ญจ�กภ�ค

รัฐและเอกชน เมื่อเรียนจบอ�จจะได้รับ

ปริญญ�อีกใบนอกเหนือจ�กปริญญ�ใน

ส�ข�ที่ตนศึกษ�ปกติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธี

ก�รดำ�เนินก�รของแต่ละมห�วิทย�ลัย 

โดยค�ดว่�ภ�ยใน 2 ปี จะส�ม�รถผลิต

กำ�ลังคนด้�น Cyber Security ผ่�น

หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์นี้ ได้ ไม่น้อยกว่�  

1,000 คน

“นอกจ�กนี้ อว.กำ�ลังห�รือก�รจัด

ทำ�หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เพื่อพัฒน�กำ�ลัง

คนขั้นสูงในด้�นอื่นๆ ร่วมกับภ�คส่วนต่�งๆ 

ต�มนโยบ�ย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�

ธรรมทัศน์ รมว.อว. อ�ทิ ก�รพัฒน�กำ�ลัง

คนด้�นนักวิทย�ศ�สตร์ข้อมูล (Data Scien-

tist) และนักบูรณ�ก�รระบบในอุตส�หกรรม

สมัยใหม่ (System Integrator) เพื่อผลัก

ดันให้ภ�คอุตส�หกรรมเป็นอุตส�หกรรม 

4.0 ม�กขึ้น เป็นต้น” รองปลัด อว.กล่�ว.

ไทยโพสต์ • ครูลงทะเบียนขอแก้ไขหนี้

สินแล้วกว่� 2 หมื่นคน “ตรีนุช” เผยยัง

เปิดรับลงได้เรื่อยๆ แต่จะประมวลผล 15 

มี.ค. เพื่อสรุปและจัดอันดับปัญห�หนี้ครู 

หวังแก้ปัญห�ได้ตรงจุด

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) 

กล่�วภ�ยหลังก�รตรวจเยี่ยมก�รแก้ไข

ปัญห�หนี้สินครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ�ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร�ชบุรี 

จำ�กัด ว่� สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร�ชบุรี 

เป็นหนึ่งใน 70 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ต้นแบบที่เข้�ร่วมแก้ไขหนี้สินครูฯ ด้วย

แนวท�งก�รช่วยเหลือสม�ชิกที่หล�ก

หล�ย อ�ทิ ก�รปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้

ลง เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกส�ม�รถเข้�ถึง

แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�ร้อยละ 4.90 ต่อปี 

ซึ่งถือเป็น 1 ในสหกรณ์ 10 แห่งที่ได้ลด

อว.ผุด‘หลักสูตรไซเบอร์ซีเคียวริตี้’
ช้ีไทยข�ดแคลนหนักม�กเปิดเป็น‘วิช�กล�ง’นศ.ทุกมห�’ลัยข้�มม�เรียนได้

อ�ชีวะเรียนฟรีสุดปัง

ว.ก�รอ�ชีพป�กท่อ              

เด็กสมัครพุ่ง10เท่�

ไม่ปิดรับครูลงทะเบียนแก้หนี้ยอดล่าสุดกว่า2หมื่นคน

ดอกเบี้ยลงจนเหลือต่ำ�กว่�ร้อยละ 5 เป็น

สหกรณ์ที่มีคว�มเข้มแข็งไม่ได้กู้ยืมเงินที่

อื่นม�ดำ�เนินก�ร, มีก�รปรับโครงสร้�ง

หนี้หรือรวมหนี้ เพื่อช่วยเหลือสม�ชิกที่

มีเงินเดือนติดลบ ให้มีเงินเดือนคงเหลือ

ใช้จ่�ยไม่น้อยกว่�ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเป้�

หม�ยพื้นฐ�นหลักของนโยบ�ยกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ที่ต้องก�รเห็นครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� ได้รับก�รยกระดับคุณภ�พ

ชีวิต ลดข้อกังวลในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�

วันให้ได้ม�กที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้คุณครู

ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ของตนเองได้อย่�ง

เต็มศักยภ�พ โดยเฉพ�ะเรื่องของก�ร

พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน ซึ่งจะส่งผลต่อ

เด็กและเย�วชนของเร� ที่จะเติบโตเป็น

บุคล�กรที่มีคุณภ�พ และเป็นกำ�ลังสำ�คัญ

ของประเทศต่อไป

รมว.ศธ.กล่�วอีกว่� ก�รเปิดรับ

ลงทะเบียนครูที่ต้องก�รเข้�รับก�รแก้ไข

ปัญห�หนี้สิน ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน

แล้วกว่� 20,000 ร�ย โดย ศธ.ยังคงเปิด

รับก�รลงทะเบียนไปเรื่อยๆ ไม่มีกำ�หนด

ปิด อย่�งไรก็ต�ม เมื่อครบก�รเปิดลง

ทะเบียน 1 เดือนในวันที่ 15 มีน�คมนี้ 

จะมีก�รประมวลผลว�่ครูมีปัญห�เรื่องใด

ม�กที่สุด เพื่อจัดลำ�ดับก�รแก้ไขปัญห�

ได้อย่�งตรงจุด

“ก�รดำ�เนินก�รเพื่อช่วยเหลือครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งเป็น

ระบบในครั้งนี้ จำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วม

มือทั้งจ�กหน่วยง�นภ�ยในของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร หน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

สถ�บันก�รเงินต่�งๆ และที่ข�ดไม่ได้ 

คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะเป็นกลไก

สำ�คัญของก�รแก้หนี้ครูให้ประสบคว�ม

สำ�เร็จ วันนี้ดิฉันได้เห็นโมเดลต่�งๆ ที่เป็น

ประโยชน์ และจะนำ�รูปแบบที่เหม�ะสม

ไปปรับใช้กับสหกรณ์อื่นๆ” รมว.ศธ.กล่�ว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

เพื่อนเก่า-เพื่อนหนุ่ม (ไม่อยากแก่)

คุณป้อม อยุธยา หรือ “ป.กรุงเก่า” ปัจจุบันวางมือจากงานข่าว

บันเทิง หันไปเอาดีกับการ “เป่าขลุ่ย” ด้วยใจรักและมุ่งมั่น จน

เวลานี้ ได้กลายเป็น “ศิลปินขลุ่ย” มืออาชีพไปอีกคน!

นี่..ในฐานะเพื่อนก็แอบชื่นใจ-ยินดี และเฝ้าตามดูในเฟซบุ๊ก 

มาตลอด ซึ่งนอกจากเสียงขลุ่ยที่พลิ้วเพราะเสนาะหูที่เพื่อนป้อมเป่า

เล่น-เป่าโชว์แล้ว บางวันยังได้รู้-ได้อ่านความรู้สึก ทัศนะมุมมอง..

ทั้งการบ้านการเมืองการบันเทิง และสาระอื่นๆ ที่เพื่อนโพสต์

อีกต่างหาก!

อย่าง 2-3 วันมานี้ เพื่อนป้อมก็ได้ โพสต์ข้อความยาวเป็นหาง

ว่าว ก่อนจะทิ้งท้าย..ป.ล.อ่านแล้วช่วยแชร์ด้วยจะดีมากเลยนะครับ

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ครับ..นานทีจะได้มีโอกาสสนองตอบเพื่อน วันนี้ผมจึงใคร่ขอ

อนุญาตคัดลอกที่คุณป้อมเขียนมาให้ผู้อ่านได้ช่วยกันพิจารณา ถือเสีย

ว่าเป็นการแชร์ความคิดเห็นกัน ตามนี้..

#คนตายพูดไม่ได้

การจากไปของ ครูสุรินทร์ ภาคศิริ นักแต่งเพลงชื่อดัง ผู้ประ 

พันธ์เพลง หนาวลมที่เรณู อส.รอรัก วอนลมฝากรักและอีกมากมาย

นอกจากจะเป็นการสูญเสียครั้งสำาคัญของคนในวงการเพลงแล้ว

#ยังทำาให้เสียความรู้สึกต่อกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย

เพราะอะไร?..เพราะกระทรวงวัฒนธรรม และบรรดาคณะ

กรรมการผู้มีหน้าที่คัดเลือกพิจารณา ตัดสิน คนที่สมควรได้รับรางวัล

ศิลปินแห่งชาติ #บางคนสายตาสั้นสายตาฝ้าฟาง!!

ไม่เคยมองเห็นเพชรอันมีค่าของบุคคลที่มีคมปากกาสร้าง 

สรรค์งานศิลปะ

ครูสุรินทร์จากไปในวัย 79 ปี.. คุณงามความดีท่ีสร้างไว้มีมาก 

มาย ทั้งวิถีชีวิตในหน้าที่การงาน และด้านผลงานการประพันธ์เพลง

ก็มีบานตะไท แต่กลับไม่ได้รางวัล #ศิลปินแห่งชาติ!!

จึงอยากถามผู้มีอำานาจในกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรม 

การทั้งหลายแหล่ คุณท่านคิดกันอย่างไร?

ที่ผ่านมาครูเพลงหลายคนต้องจบชีวิตอย่างเงียบเหงา เขาเคย

ได้อะไรจากสังคมที่เขาสรรค์สร้างบทเพลงให้คอยขับกล่อมอารมณ์ให้

คนฟัง หรือแม้กระทั่งรางวัล #จากกระทรวงวัฒนธรรม!

ยกตัวอย่าง ครูฉลอง ภู่สว่าง ครูเพลงที่มีผลงานอยู่มากมาย 

ก็ตายอย่างเงียบเหงา จนมาถึงครูสุรินทร์ บุคคลเหล่านี้สมควรได้รับ

รางวัลเกียรติยศจากระทรวงวัฒนธรรมมานานแล้ว

ท่ีผ่านมาการตัดสินรางวัลศิลปินแห่งชาติ มีท้ังคนเห็นด้วยและ                                                                                            

ไม่เห็นด้วย บางคนมีความเหมาะสมควรได้รับ ในขณะที่บางคน  

#ค้านสายตาประชาชน!!

เพราะการเป็นศิลปินแห่งชาติ นอกจากจะได้รับเกียรติเชิดหน้า

ชูตาแล้ว ยังมีเงินเดือนให้อีกต่างหาก ซ่ึงเงินเดือนน่ีแหละ #มาจากไหน!?

ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ควรจะปรับปรุงเปล่ียน 

แปลงคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลศิลปินแห่งชาติเสียใหม่

เลือกคนมีทัศนคติ อุดมคติ และวิสัยทัศน์ยาวไกลเข้ามาเสริม

ทัพเป็นคณะกรรมการเถอะ #จะได้เป็นการยกระดับกระทรวงวัฒน 

ธรรม

ไม่ใช่ไปให้รางวัลคนตายย้อนหลัง เพื่อเชิดชูคุณงามความดี 

ทำาแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อันใด แทนที่คนตายจะชื่นชม #อาจจะถูก

ดวงวิญญาณถ่มถุยอีกต่างหาก

ก็ขอฝากไว้ให้ผู้มีอำานาจใช้ โอกาสนี้ศัลยกรรมความคิด และ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเสียใหม่เถอะครับ 

กรรมการคนไหนมีวิสัยทัศน์ดีก็ควรเก็บไว้ คนไหนมีวิสัยทัศน์

ย่อหย่อนก็ให้เขากลับไปพักผ่อนเถอะครับ 

#ดวงวิญญาณของผู้ที่สมควรได้รับศิลปินแห่งชาติจริงๆ จะได้

สรรเสริญ

นั่นสิ!.

กรรมการกับรางวัลศิลปินฯ

เ

• เตรียมออกอากาศเป็นตอน

แรกในวันพุธที่ 2 มีนาคมนี้แล้ว กับ

ละครเรื่อง “บ่วงใบบุญ” เริ่มเรื่องโดย 

ดอกรัก (กวาง กมลชนก) ถูกพ่อมา

ขายไว้กับพระยาบุญญานุภาพ (หมู 

ดิลก) ดอกรักกับคุณต่อ (พีท ทองเจือ) 

แอบชอบพอกัน จนเกิดเป็นความรัก 

แต่คุณนายนวยนาด (ต่อง สาวิตรี) 

ไม่ยอมให้ลูกชายของตัวเองลงเอยกับผู้หญิงที่ไม่มียศ

ศักดิ์ เลยวางแผนให้ลูกชายแต่งงานกับอุษา (หมวย 

อัญษนา) ทำาให้ดอกรักเสียใจมาก

• (ต่อ) พระยาบุญญานุภาพแอบมีอะไรกับ

ดอกรัก จนคุณนายนวยนาดรู้ และฝังใจว่าดอกรักตั้งใจ

แก้แค้นตัวเองที่เป็นคนทำาลายความรักดอกรักกับลูกชาย

ตน ดอกรักกลายเป็นคุณนายดอกรัก เมียที่พระยา

บุญญานุภาพรักที่สุด และกลายเป็นคนที่ร่ำารวย ถือศีล 

เข้าวัด ทำาบุญ จนคนยกย่องว่าเป็นผู้ดีมีเมตตา ติดตาม

ชมเรื่องราวต่างๆ ใน “บ่วงใบบุญ” ได้ทุกวันจันทร์-

พฤหัสบดี เวลา 20.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27

• ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมโชว์

สุดพิเศษ พร้อมร่วมเชียร์ศิลปินนักร้องนักแสดงวัยรุ่น

และเหล่าไอดอลยอดนิยมที่จะมาแข่งขันกีฬาสีกันใน

งาน Idol EXCHANGE ประจำา

เดือนมีนาคม จัดขึ้นในธีมกีฬา

สี (COLOR SPORTS) ระหว่าง

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ 

6 มีนาคม 2565 ชั้น G ลานกิจ     

กรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A, B 

นำาทีมโดยนักแสดงหนุ่ม คิมม่อน 

SBFIVE, คู่จิ้น ก้าวหน้า กิตติ

ภัทร และ เทอร์ โบ ชนกชนม,์ สาวเสียงใส หว่าหวา 

(WHAWHA), ไข่มุก CNY, วิสดอม, ถังเบียร์ AF 10, 

อาร์ม KPN ฯลฯ

• กระแสแรงไม่หยุด! ตั้งแต่พระ-นาง เจมส์-จิ

รายุ ตั้งศรีสุข กับ โบว์-เมลดา สุศรี ยันตัวละครใน

เรื่องเกือบทุกคน สำาหรับภาพยนตร์เรื่อง “อโยธยา...

มหาละลวย” (Om! Crush on Me) ล่าสุดเกิดเป็นกระ

แสให้ได้พูดถึงกันอีกครั้ง ในคลิปไวรัลแอปพลิเคชัน 

TikTok กับประโยคดัง จากเจ๊เกียว เจ้าของโรงชำาเลา 

ที่ถูกใจเหล่าแม่ยกใจใหญ่สายเปย์ทั้งหลาย ทำาให้เกิด

การดูเอตตาม 87 คลิป จนยอดวิวรวมพุ่งทะยานแตะ 

4 แสนวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! ใครอยากอินเทรนด์ 

เข้าไปชมเรื่องนี้แบบเต็มๆ ได้ทาง MONOMAX.

มักเกิ้ล

นสุดการประกวดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สำาหรับเวที Miss Tourism World 

Thailand 2021 (MTW) ซึ่งเป็นการ

ประกวดที่เชื่อในศักยภาพของความ

สวยที่เป็นได้มากกว่าความงามแค่ภายนอก ความ

งามที่ทรงคุณค่า คือความงามที่สามารถสร้าง

พลังทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน, จังหวัดและ

ประเทศได้

โดยเป้าหมายของเวที MTW คือการตาม

หาผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ 

Digital economy และ Social media economy 

ซึ่ง concept นี้ ได้สอดรับกับนโยบายการเพิ่ม

ศักยภาพทางดิจิทัลเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ การประกวดดังกล่าวจึงเกิดขึ้นเพื่อ

ตามหาสาวงาม เก่ง มากความสามารถ มาเป็น

ทูตการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดของประเทศ 

ต่อยอดการสร้างสรรค์การใช้สื่อดิจิทัลรูปแบบ

ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแนะนำาการท่องเที่ยว กีฬา 

และสร้างยอดขายให้กับสินค้าในแต่ละจังหวัดได้

การประกวด Miss Tourism World 

Thailand 2021 รอบตัดสิน ในปีที่ 5 นี้ ได้จัดขึ้น

ในค่ำาคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เลเจนด์                                   

สยาม พัทยา โดยผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Tourism 

World Thailand และเอเชีย อย่าง เบญจา กัลยา

วินัย และธวัช อุยสุย กรรมการผู้จัดการบริษัท 

เอ็มทีดับบลิว (เอเชีย) จำากัด ซึ่งในปีนี้ ได้บริษัท 

ณุศาศิริฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวด เป็น

เวทีที่สร้างความต่าง ฉีกกรอบเดิมๆ ของการ

ประกวดนางงามจนหมดสิ้น ด้วยรูปแบบการ

ประกวด การนำาเสนอความสามารถของเหล่า

สาวงาม ไม่ได้เน้นเพียงความสวยงามแค่รูปร่าง

หน้าตา หากแต่เฟ้นหาผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความ

เข้าใจในเรื่องของ Digital economy และ Social 

media economy เพื่อสอดรับกับนโยบายการเพิ่ม

ศักยภาพทางดิจิทัล

เพื่อการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และมา

เป็นทูตการท่อง

เที่ยวในแต่ละ

จังหวัด ส่งเสริม

และสนับสนุน

ภาคเศรษฐกิจและ

การท่องเที่ยวให้

ชุมชนของตนเอง 

พร้อมกันนี้ยังมี

แพลตฟอร์ม SAFE T TRAVEL (ONE STOP 

SERVICE TRAVEL PLATFORM) แพลตฟอร์ม

บริการด้านการท่องเที่ยว (จองครบจบในที่เดียว) 

ที่มารวมพลังช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูการท่อง

เที่ยวของไทยหลังวิกฤตโควิด

โดยรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการมาร่วมเป็นคณะ

กรรมการตัดสิน อาทิ ศิริญา เทพเจริญ รอง

ประธานกรรมการบริหารสายงานการตลาด 

บริษัท ณุศาศิริฯ, เบญจา กัลยาวินัย ผู้ถือลิขสิทธิ์ 

Miss Tourism World Thailand และเอเชีย, 

ธวัช อุยสุย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มทีดับ

แต่งงาน • รักและดูใจกันมานานหลายปี ล่าสุดผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดฮอต แบงค์-พบเอก 

พรพงเมตตา จากรายการ “เรื่องเด่น ประเด็นดัง Top Talk Daily” และ “ข่าวค่ำา Nightly 

News” ทางช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตี้ ไนน์) ถือฤกษ์ดีจูงมือแฟนสาวรุ่นน้อง “กล้วยไม้ 

ธนารีย์” เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกัน ในงานแต่งงานเล็กๆ แต่แสนอบอุ่น ที่อบอวล

ไปด้วยรอยยิ้มและความรักของญาติๆ ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว ด้วยฤกษ์ดีเมื่อวัน

ที่ 22.02.2022 ที่ผ่านมา.

สิ้

alem ilese” แท็กทีมมา

กับหนุ่มๆ บอยแบนด์ชื่อ

ดัง “TOMORROW X 

TOGETHER” และดีเจโปรดิวเซอร์ชื่อดัง

ระดับโลกอย่าง “Alan Walker” ปล่อยเพลง

แดนซ์ป๊อปติดหู “PS5” 

กับเนื้อเพลงสนุกๆ ที่

ได้แรงบันดาลใจมาจาก

พฤติกรรมการติดเกม

อันสุดจะทนของแฟน 

จนต้องบังคับให้เลือกกัน

ไปเลย “it’s me or the 

PS5”?

“salem ilese” 

กล่าวถึงเพลงนี้ว่า “ฉัน

เขียนเพลงนี้ขึ้นไว้ตอบสนองพฤติกรรมติด

เกมของแฟนฉัน และเพื่อนร่วมห้องของเขา 

หลังจากที่เรา 3 คนย้ายจาก Boston มา LA 

สิ่งแรกที่พวกเขาทำาคือซื้อ PlayStation มา

เล่นค่ะ ซึ่งมันทำาให้ฉันต้องหาอะไรมาเรียก

ความสนใจจากพวกเขาทั้ง

คู่ และขณะที่ฉันพยายามคุย

กับพวกเขาระหว่างที่ทั้งคู่เล่น 

FIFA อยู่นั้น เนื้อเพลง “it’s me 

or the PS5” ก็เข้ามาอยู่ในหัว

ของฉันทันที”

“ฉันเลยเอาคอนเซ็ปต์นี้

ไปคุยกับโปรดิวเซอร์ Marø และ 

Chloe Copoloff นักแต่งเพลง

ที่ช่วยฉันแต่งเพลงนี้ขึ้นมา และ

ระหว่างอัดเพลงนี้อยู่ฉันคิดว่ามันขาดอะไร

ไปนิดหนึ่ง เลยติดต่อไปหา Alan Walker 

และ TOMORROW X TOGETHER ศิลปิน

ที่ฉันเคยร่วมงานด้วย และพวกเขาก็มาช่วย

สอนไอเดียใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เพลง

นี้สมบูรณ์แบบ การ

ได้ร่วมงานกับพวกเขามันเป็นสิ่งที่ดี

มากๆ เลยค่ะ พวกเขามีความสามารถและ

ทำาให้เพลงนี้ฟังดูดีขึ้นเยอะเลย สุดท้ายฉัน

คงต้องขอบคุณ Playstation ที่ทำาให้ฉันครี

เอตผลงานเพลงชิ้นนี้ขึ้นมาได้”

ก่อนหน้านี้ “salem ilese” ได้ให้

แฟนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยเพลง

ครั้งนี้โดยการปล่อยตัวอย่างเพลงบน TikTok 

ด้วย “open verse challenge” ที่มีคนคลิก

เข้ามาดูวิดีโอมากกว่า 4 ล้านครั้ง ก่อนที่ 

“TOMORROW X TOGETHER” จะมาร่วม 

duet เรียกน้ำาย่อยให้แฟนๆ ตื่นเต้น พากัน

มาดูคลิปดังกล่าวทำาให้ยอดดูวิดีโอแตะ 2 

ล้านครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมง

“PS5” เป็นซิงเกิลล่าสุดที่จะไป                  

รวมอยู่ในอัลบั้มใหม่ Unsponsored 

Content ของสาว “salem ilese” ที่มีกำา 

หนดปล่อยในวันศุกร์นี้ โดยอัลบั้มประกอบ

ไปด้วยซิงเกิลที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้า  

นี้อย่าง “Hey Siri,” “Ben & Jerry”, “Coke 

& Mentos” รวมถึงเพลงฮิตที่ไม่มีใครไม่รู้

จักอย่าง “Mad at Disney” แถมยังได้รับ                                                    

คำาชมเชยมากมายจากสื่ออย่าง 

Wonderland, Ones to Watch และ Rolling 

Stone.

“s

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

บลิว (เอเชีย) จำากัด, โอม อัชชา, ฟ้าใส ปวีณ

สุดา, ออร์แกน ราศี, ม้า-อรนภา กฤษฎี, นรินทร 

ณ บางช้าง (ผู้จัดการทั่วไปเลเจนด์สยาม พัทยา), 

นุ่น-ดารัณ ฐิตะกวิน และพิธีกรดำาเนินการ

ประกวดโดย  ลิซ่า-อลิซเบธ แซ๊ดเลอร์ และกีรติ 

ศุภดิเรกกุล

และสาวงามที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายได้แก่ 

สาวงามจากสมุทรสงคราม, ภูเก็ต, สตูล, ตรัง 

และกรุงเทพมหานคร โดยสาวงามที่ชนะเลิศ 

Miss Tourism World Thailand 2021 (MTW) 

เพื่อเป็นทูตการท่องเท่ียวของประเทศ คือ MT 

22 น.ส.พัชมน นวกิจธนาคา สาวสวยจากจังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้เดินตามความฝันของตัวเองสำาเร็จ

ในคร้ังน้ี ด้วยประสบการณ์การเตรียมตัวมาอย่าง

เต็มท่ีทำาให้มีจุดผิดพลาดน้อยท่ีสุด ท้ังน้ีเจ้าตัวยัง

ได้เปิดใจว่า เธอเองทำาการบ้านอย่างหนักกว่า

จะมาถึงวันนี้ การเป็นสาวยุคใหม่ที่ต้องทันต่อ

สถานการณ์ โลกยุคดิจิทัล การนำาระบบดิจิทัลมา

พัฒนา ทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคม ต้องเดินไป

ควบคู่กัน จึงทำาให้เธอได้ฉายแสงเจิดจรัสครอง

มงกุฎชนะเลิศในค่ำาคืนนั้น พร้อมสายสะพาย

ประจำาตำาแหน่ง Miss Tourism World Thailand 

2021 (MTW) และเงินรางวัล 5 แสนบาท

ส่วนผู้ครองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 ได้แก่ MT 01 น.ส.ณัฐธิดา พวงเกษม จาก

กรุงเทพมหานคร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ MT 73 น.ส.มณีรัตน์ พิชัยรัตน์ จากจังหวัด

ตรัง, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ MT 67 

น.ส.ภัทรพร เกตุแก้ว จากจังหวัดภูเก็ต และรอง

ชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ MT 72 น.ส.อัสนาวีย์ มู

หะหมัด จากจังหวัดสตูล ซึ่งสาวงามที่ได้ครอง

ตำาแหน่งรองชนะเลิศทั้ง 4 อันดับนั้นได้รับสาย

สะพายประจำาตำาแหน่ง พร้อมเงินรางวัล 1 แสน

บาททุกตำาแหน่งอีกด้วย.

สาว‘salem ilese’แท็กทีมบอยแบนด์‘TXT’

กับดีเจมือโปรดิวซ์ระดับโลก ปล่อยซิงเกิล‘PS5’

มงฯลง‘พัชมน’สาวงามเมืองแม่กลอง

คว้า Miss Tourism World Thailand 2021

สองแชมป์โลกกอดเข็มขัดแน่น

‘ออง ลา’ปิดบัญชีไตรภาคไม่สำาเร็จ

ปิดม่านศึก ONE: FULL CIRCLE 

ไปอย่างสุดเดือดเมื่อค่ำาวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.

65 ณ สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม สอง

แชมป์โลก “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” 

และ “โรมัน เคร็กเคลีย” กอดเข็มขัดไม่

กระเด็น ส่วนฮีโร่เมียนมา “ออง ลา เอ็น 

ซาง” กลับบ้านด้วยความช้ำาใจ ปิดบัญชี

ไตรภาคคู่ปรับเก่าไม่สำาเร็จ

คู่เอกของศึก ONE: FULL 

CIRCLE เป็นการป้องกันตำาแหน่งแชมป์

โลก ONE รุ่นมิดเดลเวต ของ “อัศวิน

ดัตช์” ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ แชมป์โลก

สองรุ่นที่กระชากเข็มขัดทั้งสองเส้นมา

จาก “ออง ลา” ขึ้นป้องกันตำาแหน่งครั้ง

แรกจากแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต 

ชาวคีร์กีซสถาน “เคียมเรียน อับบาซอฟ” ที่

ขยับน้ำาหนักขึ้นมาหวังควงเข็มขัดสองเส้น 

ปรากฏว่า ยก 3 แชมป์โลกรุ่นเล็กต้านแรง

ต่อไปไม่ไหว จึงถูกไรเนียร์ซับมิชชัน (arm-

triangle choke) 

คู่รองเป็นการป้องกันตำาแหน่งแชมป์

โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต 

ของเจ้าบัลลังก์จากยูเครน “โรมัน เคร็ก

เคลีย” ซึ่งถือเข็มขัดเส้นนี้เป็นคนแรก

จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาไปเพียง 2 นาที

กว่าของยกแรกก็สยบ จอมแกร่งจากตุรกี 

“มูราต อายกูน” ไปได้สบายๆ

อีกหน่ึงคู่ไฮไลต์ ศึกไตรภาคของฮีโร่

เมียนมา “ออง ลา เอ็น ซาง” และอริเก่า

ชาวรัสเซีย “วิตาลี บิกแดช” ท่ีเคยผลัดแพ้

ชนะกันคนละคร้ัง แต่คร้ังท่ีสามน้ีไม่ใช่งาน

ง่าย ต่างฝ่ายหืดจับกันท้ังคู่ โดยภาพรวม

ฝ่ายบิกแดชมีความแข็งแกร่งชัดเจน และ

คุมเกมได้ดีกว่า กรรมการจึงชูมือให้บิกแดช

ชนะไปด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์.

interthaipost69@gmail.com

ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ โรมัน เคร็กเคลีย
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TED Fund ติดตามสําเร็จโครงการ “สกัดเกง” หลังรับทุนยุววิสาหกิจเริ่มตน

ดร.ชาญวิทย ตรีเดช ผูจัดการกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หรือ TED Fund พรอมคณะ ลงพ้ืนท่ีภาคเหนือติดตามความผลสําเร็จการพัฒนาผูประกอบการ 

ที่ ไดรับการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต โครงการยุววิสาหกิจ

เริ่มตน (TED Youth Startup) ธุรกิจสกัดเกง (ชุดสกัดดีเอ็นเอที่ไมตองอาศัยเคร� องปนเหวี่ยง) 

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เม� อวันที่ 22 กุมภาพันธ ที่ผานมา

SME สูเศรษฐกิจปเสือ    ยุทธศักด์ิ ภูมิสุรกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (รษก.) บมจ.ซีพี ออลล 

ในฐานะผูอํานวยการศูนย 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี รวมกับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

(PIM) จัดงานสัมมนา SME 3 ก แกรง เกง กลา คร้ังท่ี 1/2565  โดยมี ดร.กอบศักด์ิ  ภูตระกูล 

รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ มาถายทอดประสบการณแกผูประกอบการเอสเอ็มอี ณ 

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร สีลม

ปฏิรูปการศึกษา    ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) แถลงขาวการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” (Re-

inventing University) จัดตั้ง “กองทุนเพ� อพัฒนาการอุดมศึกษา” รากฐานสําคัญของสถาบัน

อุดมศึกษาในอนาคต โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล และศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล รวมดวย 

ที่ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ (ซอยรางน้ํา) 

บันทึกขอตกลง   ภูพาน นันทิยะกุล ประธานกรรมการ และ ดาวเรือง แซกอ ประธาน

บริหาร บริษัท ยูนิคแคร สเตชัน จํากัด รวมลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ทางวิชาการ กับ ผศ.ดร. 

สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดานบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย

คริสเตียน โดยมี ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร, ดร.ชลทิพย ทิพยแกว และ ดร.สิริกานต อนสนกราน 

รวมเปนสักขีพยาน ณ ยูนิคแครสเตชัน สหคลินิก

อาฟเตอร ยํา     พลอยชมพู อัมพุช พรอมดวย กฤษฎกูล ชุมแกว และ ธีรวิวัฒน บุตรตะยา 

รวมเปดตัวผลิตภัณฑภายใตแบรนด อาฟเตอร ยํา ที่จําหน�ายสินคาสูตรพรีเมียม ครั้งแรกใน

ซุปเปอรมารเก็ตของเมืองไทย ไดแก น้ํายําปรุงรส, น้ําปลาราตมสุกปรุงรส และกระเทียมเจียว

ปรุงรส โดยมี ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน, ชวนล ไคสิริ, ชัญญา วิเศษศิริ และ พีรพัฒน ตุลยา

เดชานนท รวมงาน ณ กูรเมต มารเก็ต สยามพารากอน 

ในโอกาสครบรอบ 50 ป บริษัท กรุงเทพ

ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ BDMS 

เครือขายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานระดับ

สากล ขอสงมอบความหวงใย ดวยอยากใหทุก

คนหันมาใสใจในสุขภาพและใหความสําคัญ

กับโรคอันตราย โดยยกระดับการตรวจรางกาย

ผานแพ็กเกจ “BDMS Screening” คัดกรอง 3 

โรคราย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” รูกอน รักษา

ได ในราคาเพียง 5,550 บาท เปดจําหน�าย

ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม 

2565 โดยสามารถใชบริการไดถึงวันที่ 31 

สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลและคลินิกใน

เครือ BDMS ทั่วประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชา 

“BDMS Screening” สะดวก คุมคา 

ภายใต คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 3 โรคราย 

ไดแก โรคสมองและระบบประสาท โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถซื้อ

แพ็กเกจและใชบริการได ณ โรงพยาบาล

ในเครือ BDMS ทั้ง 6 กลุม ไดแก กลุมโรง

พยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท 

กลุมโรงพยาบาลเปาโล กลุมโรงพยาบาล

รอยัล (ประเทศกัมพูชา) และบีดีเอ็มเอส 

เวลเนส คลินิก  

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญ

ของทุกชวงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจ

คัดกรองเฉพาะโรค ซ่ึงเปนการประเมินสภาวะ

ความสมบูรณและชวยคัดกรองความผิดปกติ

ของรางกายแตละสวนในเบื้องตน จะทําให

เราไดรูเทาทันถึงความเสี่ยงของรางกายตอ

โรคราย และสามารถชวยเราหาโรคที่

ไมแสดงอาการในชวงระยะแรกได เม� อพบ

ปญหาหรือความผิดปกติ ก็จะไดรับการรักษา

ไดอยางเหมาะสม รวดเร็วและทันทวงที 

นับเปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรค 

ทั้งยังปองกันไมให โรครายลุกลามไปจนเกิด

ภาวะแทรกซอนรุนแรง พรอมเฝาระวังติดตาม

ปญหาสุขภาพนั้นอยางใกลชิดกับแพทยผู

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ตลอดระยะเวลา 50 ปท่ีผานมา BDMS 

มุงมั่นที่จะสงเสริมศักยภาพของบุคลากร 

พัฒนาเคร� องมือและเทคโนโลยี รวมทั้งยก

ระดับประสิทธิภาพการใหบริการทางการ

แพทยตามคุณภาพมาตรฐานสากล จนกาว

สูความเปนศูนยการแพทยแหงความเปนเลิศ 

(Center of Excellence หรือ CoE) โดยได

พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือใหมี

ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางท่ี

มีความซับซอน ครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ใน

หลากหลายสาขา ไมวาจะเปน ดานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน ศัลยศาสตรออร โธปดิกสและ

กระดูกสันหลัง โรคมะเร็ง โรคทางสมอง

และระบบประสาท รวมทั้งโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โดยรวมมือทางดานการแพทย

กับสถาบันชั้นนําของโลก ในการยกระดับ

มาตรฐานจนทัดเทียมกับตางประเทศ 

ในฐานะผูเช่ียวชาญดานสุขภาพ ท่ีดูแล

ประชาชนมาตลอด 50 ป BDMS ขอยก

ระดับการตรวจสุขภาพดวยมุงหวังใหคนทุก

กลุมไดเขาถึงการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะ

ทางที่ ไดมาตรฐานตามหลักสากล ผานศูนย

การแพทยแหงความเปนเลิศของ BDMS ทั่ว

ประเทศ โดยไดรับความสะดวก ปลอดภัย

และคุมคา ในราคาที่จับตองได ผานแพ็กเกจ

พิเศษ BDMS Screening 

BDMS Screening ครอบคลุมการ

50 ป BDMS รวมกับโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ 
จัดแพ็กเกจพิเศษ “BDMS Screening” ตรวจคัดกรอง 3 โรคราย  “สมอง มะเร็ง หัวใจ” รูกอน รักษาได  

ตรวจคัดกรอง 3 โรคราย ในราคาเพียง 

5,550 บาท ประกอบดวย การตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็ง โดยเพศชายจะตรวจอวัยวะภายใน

ชองทองสวนบนโดยใชคล� นความถ่ีสูง (Ultrasound 

Upper Abdomen) ซึ่งเปนการตรวจดูอวัยวะ

ของชองทองสวนบนเหนือระดับสะดือขึ้นไป 

ไดแก ตับ มาม ถุงน้ําดี ทอน้ําดี ไต สวนเพศ

หญิงจะเปนการตรวจหามะเร็งเตานมดวย

ดิจิทัลแมมโมเกรม (Digital Mammogram) 

เพ� อวินิจฉัยหาความผิดปกติของเตานมตั้งแต

ระยะเริ่มตน ซึ่งสามารถตรวจไดทั้งเม� อ

มี อาการและยังไม เกิด

อาการผิดปกติ การตรวจ

คัดกรองโรคสมองและ

ระบบประสาท เปนการ

ตรวจดูผนังหลอดเลือดที่

ไปเลี้ยงสมอง (Carotid 

Doppler Ultrasound) ตรวจหา

ค ร าบหิ นปู นที่ อ ยู ต า ม

บริเวณหลอดเลือดที่คอ

เพื่อดูภาวะตีบแคบของ

หลอดเลือด และการตรวจ

คัดกรองโรคหลอดเลือด

หัวใจ เปนการตรวจวัดระดับ

แคล เ ซี ย มห รื อ หิ นปู น

ข อ ง ผ นั ง ห ล อ ด เ ลื อ ด

หัวใจดวยเคร� องเอกซเรย

คอมพิวเตอร (CT Coronary 

Calcium Score) เพ� อประเมิน

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 

(Atherosclerosis) ของ

หลอดเลือดแดงหัวใจ ซึ่ง

เปนสาเหตุที่กอใหเกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบหรือ

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

แพ็กเกจนี้สําหรับบุคคลอายุ 35 ขึ้นไป 

ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมและ

ติดตอซื้อโปรแกรม BDMS Screening ได ณ 

โรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS ทั่ว

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา หรือผาน

ชองทางออนไลน www.savedrugonline.com 

ต้ังแตวันน้ี ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถ

ใชบริการไดต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 

ผานการนัดหมายลวงหนากับโรงพยาบาล

หรือคลินิกในเครือ BDMS ที่ทานเลือก   

พัทธหทัย กุลจันทร กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท อยุธยา แคปปตอล 

เซอรวิสเซส จํากัด ผูใหบริการสินเช� อสวน

บุคคลและบัตรเครดิตแบรนดกรุงศรีเฟรส

ชอยส เปนตัวแทนรับรางวัลแบรนดที่ทําผล

งานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในกลุมธุรกิจ

ผู ใหบริการบัตรเครดิต (Best Brand 

Performance On Social Media : Financial 

Service - Credit Card) ตอกย้ําความเปน

แบรนดที่เปนผูนําในการเขาถึง เขาใจลูกคา 

ผูบริโภคยุคดิจิทัล และมีความมุงมั่นในการ

ส� อสารแคมเปญและผลิตภัณฑทางการตลาด 

รวมถึงมีปฏิสัมพันธกับผูบริ โภคบนโลก

ออนไลนอยางตอเน� อง โดยครั้งนี้เปนการได

รางวัลตอเน� องเปนปที่ 4 จากงานประกาศ

รางวัล Thailand Zocial Awards 2022 ซึ่ง

จัดโดยบริษัท ไวซ ไซท (ประเทศไทย) จํากัด ผู ใหบริการดานการ

วิเคราะหขอมูลโซเชียลมีเดีย เพ� อยกยองแบรนด, อินฟลูเอนเซอร 

และบุคคลในวงการบันเทิงที่สรางผลงานไดอยางยอดเยี่ยมในโลก

โซเชียล โดยพิจารณาประสิทธิภาพจากดัชนีชี้วัดในชองทาง Facebook, 

Instagram, Twitter และ YouTube 

กรุงศรีเฟรสชอยส ควา 4 ปซอน! 
‘แบรนดที่ทําผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย’ จากงาน Thailand Zocial Awards 2022

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงาน

อัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และ

มีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับ

ประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาล

มีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน 

กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสีย

หายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ราย 

การ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบ

ครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

รัชดาภิเษก-หวยขวาง

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๒๑,๐๐๐ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๒ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

การบินไทย

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๔๒,๙๖๖ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๓ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ตลาดมหาชัย

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๓,๐๐๐ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๔ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ปฐมพร

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๒,๐๐๐ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๕ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

พิทักษสันติ (ตลาด

ปทุมธานี)

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๖,๑๘๑ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๖ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

รังสิต

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๒๕,๙๗๔ 

บาท

ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

๗ เงินสดจากการจําหน�าย

พระสมเด็จเหนือหัว

ของธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ลาดหลุมแกว (แยกนพ

วงศ)

- ธนาคาร

กรุงไทย 

จํากัด 

(มหาชน)

๑๖,๙๘๓ บาท ขอมูล ณ 

วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๔

ทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๑๑๘,๑๐๔ 

บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม� นแปดพันหน่ึงรอยส่ีบาท) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสิทธิกร บุญฉิม กับพวก (เพ่ิมเติม)

(นายรพิน บาลี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ไชยบุรี เปนแขวงหนึ่งของประเทศลาว 

ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดพิษณุโลก เคยเปนสวนหน่ึง

ของไทยกอนเสียดินแดนเม� อป พ.ศ. 2447 ไป

ขึ้นกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ไทยไดกลับคืน

ชั่วคราวในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตั้ง

เปนจังหวัดลานชาง แตตองคืนกลับไปหลัง

สงครามยุติ  ในพื้นที่มีหลายเผาพันธุอาศัยอยู 

เชน ไทดํา ไทลื้อ ขมุ ขฉิ่น กรี อาขา มง และ

มลาบรี ซึ่งจะขามไปมาระหวางลาวและไทย

เพ� อทํากิน สวนใหญทําไรเล� อนลอยปลูกขาว 

ตอมาไดปกหลักในพื้นที่ของประเทศไทย เพ� อ

ความเรียบรอยของพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 

กองทัพไทยจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเพื่อ

ความม่ันคงพ้ืนท่ีภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว อําเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น 

ตอมาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง ไดเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม

ราษฎรในพื้นที่ทรงทราบถึงปญหาที่

ทํากินไมเหมาะสม จึงพระราชทาน

พระราชดําริใหหาท่ีทํากินแหงใหมให 

ใหพัฒนาการเกษตรลักษณะอนุรักษ

ดิน น้ํา ไมทําลายปาและทรงรับไว

เปนโครงการตามพระราชดําริ เพ� อ

ชวยเหลือราษฎรโดยไมแบงแยกเช้ือชาติและชนเผา

โครงการไดใชพื้นที่ที่ถูกแผวถางมากอน 

เป นตั ว อย า งแก ร าษฎรพร อมฟ นฟู ป า

เส� อมโทรมโดยใหราษฎรมีสวนรวม และเรียน

รูการใชที่ดินที่มีจํากัดใหเกิดผลผลิตเพียงพอ

ตอการเลี้ยงตนเอง ในรูปแบบเกษตรปลอด

สารเคมีและปลูกพืชตามที่ตลาดตองการ และ

เม� อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ที่ผานมา 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธาน

อนุกรรมการติดตามและขับเคล� อนโครงการ

ที่นี่ทุกคนเขาถึงโอกาสการทํากิน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาค

เหนือ พรอมดวยนายปวัตร นวะมะรัตน  รอง

เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ  ไดเชิญ

ถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ไปมอบแกราษฎรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในโครงการฯ พรอมติดตามความคืบหนาของ

โครงการฯ

การน้ี นายปรีชา ปญญาสงค 

เจาหนาท่ีงานในพระองค  ปฏิบัติ

หนาที่ในโครงการฯ  ไดรายงาน

ความคืบหนาในการดําเนินงาน

วา ไดขยายผลงานของสถานีสู

เกษตรกรอยางตอเน� อง โดยราย

ท่ีมีความพรอมท้ังความรูและ

พ้ืนท่ีจะมอบพันธุพืชใหประมาณ 

300 ตนตอราย พรอมแนะนําวิธี

การเพาะปลูก บํารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต

“มีพอคาขึ้นมารับถึงแปลงปลูก ราษฎร

มีรายไดประมาณ 350,000 ตอป พืชที่ปลูก

ประกอบดวย มะละกอ เงาะ และพืชผัก โดย

เงาะไดรับความนิยมมากเน� องจากกรอบลอน 

สวนผักจะมีโรงพยาบาลและโรงเรียนบริเวณ

ใกลเคียงเขามารับซื้อทั้งหมด ปจจุบันไมมี

ปญหาเร� องการตลาด” นายปรีชา  ปญญาสงค กลาว

ทั้งนี้โครงการฯ ไดสนองพระราชดําริ

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในการพัฒนา

ชีวิตความเปนอยูของราษฎรควบคูกับการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา 

โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

(กปร.) ใหการประสานงาน พิจารณางบประมาณ

และติดตามการดําเนินงานมาอยางตอเน� อง 

สามารถฟนฟูสภาพปาที่เคยถูกทําลายจน

เส� อมโทรมใหกลับคืนสมบูรณดังเดิม สงเสริม

การอนุรักษดินและระบบนิเวศนของปาบน

พ้ืนท่ีสูงควบคูไปกับการฟนฟูระบบนิเวศนตนนํ้า 

โดยราษฎรมีสวนรวมเปนอาสาสมัครพิทักษปา 

มีการฝกอบรมการทําเกษตรปลอดสาร

เคมี ทําใหมีผลผลิตที่ปลอดภัยไวรับประทาน

ในครัวเรือน และจําหน�ายเปนรายได ทําให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่ทํากินชีวิตมีความสุข

แบบทุกคนมี โอกาสขาถึ งโอกาสทั้ งการ

ประกอบอาชีพและสังคมอยางเทาเทียมแม

จะมาจากหลากหลายชนเผาก็ตาม

ตลาดยิ่งเจริญ ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนหนึ่งในตลาดตนแบบในโครงการ 

Transform ตลาดสดยุควิถีใหม(New Normal) 

ครั้งที่ 6 โดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล หรือ ดีปา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล 

นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการใหญ สํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา และ

กัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร

ตลาดยิ่งเจริญ จัดกิจกรรมสงเสริมการใช

แพลตฟอรมชองทางการจําหน�ายและจัดสง

สินคาใหกับผูคาในตลาดใหมีความพรอมกาว

สูการเปนสังคมไรเงินสดตอไป สอดคลอง

ตลาดยิ่งเจริญ ผนึกกําลัง ดีปา เดินหนาโครงการ Transform 

ตลาดสดยุควิถีใหมเปล่ียนทุกการซ้ือขายสู (โลก) ออนไลน ปรับทุกไลฟสไตลสูสังคมไรเงินสด

กับนโยบายที่มุงเนนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต ใช ในการพัฒนาตลาดและสราง

ชองทางการซื้อขายสินคาและบริการใหม 

เพ� อลดการแพรกระจายของ  โควิด–19 ผาน

โครงการตาง ๆ อาทิ โครงการ “สงสดดอทคอม” 

บริการสงของสดจากตลาดถึงมือลูกคา 

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและหลากหลาย

จากทุกรานคา ทั้งราคาปลีกและราคาสงเพ� อ

เพิ่มความสะดวกสบายในการจับจายของสด

ผานระบบออนไลน เม� อเร็วๆ นี้ ณ ตลาด

ยิ่งเจริญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกผู อํ านวยการสภากาชาดไทย 

เสด็จฯ ทรงเปนประธานเปด “งานออกราน

คณะภริยาทูต ครั้งที่ 55” มหกรรมสินคา

นานาชาติเพ� อการกุศลแหงป ภายใตแนวคิด 

“Happy Shopping - ชอปสนุก สุขทุกการให” 

พบสินคาจากทั่วทุกมุมโลกจาก 54 ประเทศ 

ร า ย ไ ด โ ด ย เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช กุ ศ ลบํ า รุ ง

สภากาชาดไทย ณ รอยัล พารากอน ฮอลล 

ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน วันที่ 3 

มีนาคม เวลา 8.30 น. โดยงานจะมีถึงวัน

อาทิตยที่ 6 มีนาคม 

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 

เปนประธานเปดงาน “Thailand Digital Arts 

Festival 2022” หรือ TDAF2022 โดย

ศิลปนรวม 140 ทาน นําผลงานมารวมจัด

แสดงมากกวา 1,400 ชิ้น ดวยความรวมมือ

ระหวางบริษัท สยามพิวรรธน ไอคอนสยาม  

รวมกับ พิพิธิภัณฑบานดํา ของ ดร. ถวัลย ดัชนี 

ศิลปนแหงชาติ KASIKORN X ผูสรางสรรค 

Coral แพลตฟอรม NFT Marketplace  และ

บริษัท แพลน บี มีเดีย พิธีเปดจัดขึ้น วันเสาร

ที่ 5 มีนาคม เวลา 18.00 น. ณ สุราลัย 

ฮอลล ชั้น 7 ไอคอนสยาม ผลงานจัดแสดง

ระหวางวันที่ 5 - 20 มีนาคม เวลา 10.00 

– 22.00 น. บนพื้นที่กวา 2,000 ตารางเมตร 

ณ เจริญนคร ฮอลล ชั้น M และ ICON Art 

and Culture Space ชั้น 8  ณ ไอคอนสยาม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ 

www.iconsiam.com

ไปรษณีย ไทย ยกความสดและความ

หวานฉํ่าสงตรงถึงคนไทย เชิญชวนสายรักสุขภาพ

รวมอุดหนุน สมสายนํ้าผ้ึงจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

ที่พรอมสงตรงถึงทุกบานทั่วประเทศ ดวย

บริการ EMS สงดวนทั่วไทย การันตีสินคา

ถึงมือผูรับในทุกวันทําการพรอมคาบริการ

อัตราพิเศษสําหรับเกษตรกรไทยเพ� อลดภาระ

ตนทุนคาจัดสง โดยผูที่สนใจสามารถสั่งซื้อ

สมสายน้ําผึ้งคัดเกรดพรีเมียม 5 กิโลกรัม 

ราคาไมเกิน 300 บาท สงตรงจาก อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม ผานเว็บไซต thailandpostmart.

com ตั้งแตวันนี้เปนตนไป และสามารถ

ตรวจสอบสถานะการจัดสงไดทางแอปพลิเคชัน 

Track&Trace หรือ www.thailandpost.co.th 

ไดตลอด 24 ชั่วโมง

แม็คโคร เดินหนาลุยสราง “แพลตฟอรม

แหงโอกาส” อยางตอเน� อง ประกาศจัดงาน 

“SME Online Business Matching คร้ังท่ี 1” 

ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม ซึ่งเปนกิจกรรม

เจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลนครั้งแรก จาก

การผนึกกําลังธุรกิจในเครือซีพี ไมวาจะเปน 

แม็คโคร Lotus’s และ เซเวน อีเลฟเวน 

สรางโอกาสให SME และเกษตรกรไทย เขาถึง

ชองทางการตลาดท่ีแข็งแกรง และหลากหลาย 

งานนี้มีแอปพลิเคชั่นที่สรางสรรคขึ้นใหม

เพ� อเปน “ทางลัด!” ให SME และเกษตรกร 

พรอมแจงประเภทสินคาที่ตลาดตองการให

เปน “ลายแทง” ครอบคลุมทั้งกลุมอาหารสด 

กลุมอาหารแหง-เคร� องด� ม และกลุมสินคา

อุปโภค หากมีคุณสมบัติ เปน SME ตาม

หลักเกณฑ ของ สสว. หรือเปนเกษตรกรที่

ผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน พรอมที่จะ

เรียนรู และพัฒนา มีนวัตกรรม และความ

แตกตางที่ตอบโจทยความตองการของตลาด 

และมีกําลังการผลิตที่เพียงพอตอการจัดสง

ให โมเดิรนเทรด คลิกและสแกน เพ� อเขารวม

กิจกรรมไดที่ https://portal.originsme.com/

recruit/campaign/13  หรือสแกน QR Code 

จากส� อประชาสัมพันธ ตั้งแตวันนี้- 2 มีนาคม

นี้เทานั้น

บริติช เคานซิล ในฐานะองคกรนานาชาติ

เพ� อสงเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมแหงราชอาณาจักร ขอเชิญชวน

เยาวชน อายุระหวาง 14-17 ป รวมสงผล

งานการออกแบบส� อโปสเตอรอินโฟกราฟกส 

อธิบายความสัมพันธระหวาง ปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการศึกษา

ของเด็กผูหญิง ในหัวขอ “Climate Change 

and Girls’ Education” เพ� อเสริมสรางการ

ตระหนักรูถึงปญหาความเหล� อมล้ําทางการ

ศึกษาของผูหญิงและปญหาดานสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผูชนะจะได

รับประกาศนียบัตรจากบริติช เคานซิล พรอม

โอกาสในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของเวที

สนทนาทางนโยบายระดับอาเซียน เปดรับ

สมัครตั้งแตวันนี้ – 20 มีนาคม สนใจดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.britishcouncil.

or.th/en/programmes/climate-connec-

tions/girls-education

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการฯ พรอมดวย กลุมทรู โดย 

นางพิมลพรรณ ศิริวงศวานงาม ผูอํานวยการ 

ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

การตลาด มูลนิธิโลกสีเขียว โดย ดร.บริพัตร 

ศิริอรุณรัตน ประธานมูลนิธิฯ และ สวน

นงนุชพัทยา โดย ศาสตราจารยดร.รัตติกร 

ยิ้มนิรัญ ที่ปรึกษา รวมเปดโครงการกิจกรรม

เสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นําเยาวชน 

พลเมืองคารบอนต่ํา ACE Youth Camp 

2022 เพ� อใหความรู และยกระดับขีดความ

สามารถเยาวชนไทยในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

ลดกาซเรือนกระจก อันสอดคลองกับความ

ตั้งใจของกลุมทรู ที่ตองการปลูกฝงเยาวชน 

ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสง

เสริมและพัฒนาศักยภาพคนรุนใหมใหพรอม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่

กําลังเปนปญหาสําคัญระดับโลกในปจจุบัน

ท้ังน้ี กลุมทรู ไดรวมสนับสนุนเทคโนโลยี

ส� อสารดิจิทัล หองเรียนเสมือนจริง True 

VROOM ภายใต True VWorld เพ� อใชเปน

แพลตฟอรมคุณภาพสําหรับการอบรม

ออนไลน ใหแก เยาวชนที่ ร วมโครงการ 

นอกจากนี้ ยังมอบซิมทรู 5G เรียนที่บาน 

กลุมทรู ผนึกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมขับเคล� อนผูนําเยาวชน พลเมืองคารบอนต่ํา

เพ� อใชเขาอบรมและเรียนออนไลน ผาน 

True VROOM VLearn และทรูปลูกปญญา 

พรอมเขาเว็บไซตสถานศึกษาฟรี โดยไมเสีย

คาบริการอินเทอรเน็ต อีกทั้งยังสามารถใช

งานแอปพลิเคชันทรูไอดี เลนโซเชียล เลนเกม 

และใชงาน True WiFi ฟรี ไมจํากัด ตลอด

จนชวยประชาสัมพันธ โครงการผานส� อตางๆ 

ในเครือ

เยาวชนผู สนใจสามารถติดตาม

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการสมัครเข้า

รวมกิจกรรมไดทางเว็บไซตกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม www.deqp.go.th หรือ 

facebook: กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และ facebook: ACE  Action for Climate 

Empowerment Thailand

ถอดบทเรียน      นพ.ชวินทร ศิรินาค ประธานอนุกรรมการบริหารและเตรียมความพรอม

กลุมเครือขายในการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดการประชุมถอด

บทเรียนและประสบการณการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 สู

ทิศทางการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 จัดโดย สํานักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี 

นพ.ปรีดา แตอารักษ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ภารนี สวัสดิรักษ 

ประธานอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร, นพ.วงวัฒน ลิ่วลักษณ ผูตรวจราชการ

กรุงเทพมหานคร, นพ.ธีรวีร วีรวรรณ รักษาการผูอํานวยการกองสรางเสริมสุขภาพ, นพ.วิรุฬ 

ล้ิมสวาท ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักวิชาการสาธารณสุข, รศ.ดร.ชะนวนทอง 

ธนสุกาญจน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, รสสุคนธ ชาติประเสริฐ 

ผูแทนผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร และแขกผูมีเกียรติเขา

รวมการประชุม

ปนวิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม   สิปปทัศน ทับสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด 

โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด รวมกับ ปุริม ศิริมาจันทร ประธานกรรมการ บริษัท หรรษา

เซอรวิส จํากัด รวมจัดงาน “ปนวิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม 2022” สนับสนุนโดยการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย และมี  ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน  ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม  มงคล ชอสุวรรณ  

มารวมงาน  ณ  บานทาฉลอม จ.สมุทรสาคร

เปดงาน ครัวคุณตอยยกทัพ บุก เซ็นทรัล อยุธยา     สรัลพัชร  ประโมทะกะ, ไตรภพ ลิมปพัทธ 

และ ธนภัทร วงษประเสริฐ เปดงาน ครัวคุณตอยยกทัพ บุก เซ็นทรัล อยุธยา ชวนคุณมา

เลือกอรอยกับรานเด็ดสุดละลานตา กวา 60 รานดังทั้วประเทศ การันตีความอรอยทุกราน 

โดยรายการครัวคุณตอย ต้ังแตวันน้ี-7 มีนาคม โดยมี กัญญาภัค โพศิริน, กอเกียรติ ลิมปพัทธ, 

สมทรง พันธเจริญวรกุล, จรูญศักดิ์ ศรีโภชนสมบูรณ และพัทธยศ ลิมปพัทธ รวมงาน บริเวณ 

ชั้น1 ศูนยการคาเซ็นทรัล อยุธยา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โสมขาวระงับชั่วคราวตรวจบัตรผ่านวัคซีน

โซล • รอยเตอร์รายงานการแถลงของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้

เมื่อวันจันทร์ว่า จะระงับชั่วคราวการตรวจบัตรผ่านวัคซีนโค

วิด-19 หรือแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ เมื่อจะเข้าใช้บริการ

ธุรกิจจำานวนมากเพื่อผ่อนคลายการตึงตัวของศูนย์ตรวจโค

วิด จีออน แฮ ชอล รัฐมนตรีมหาดไทยเกาหลีใต้กล่าวในที่

ประชุมคณะทำางานรับมือโควิด-19 ว่า การระงับตรวจบัตร

ผ่านวัคซีนเพื่อให้ศูนย์ตรวจโควิดของทางการและสถาน

บริการสาธารณสุขอุทิศทรัพยากรเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับผู้ติด

เชื้อระลอกใหม่ สำานักข่าวยอนฮับรายงานด้วยว่า ทางการ

เกาหลีใต้จะเลื่อนการบังคับให้เด็กอายุ 12-18 ปี ต้องแสดง

บัตรผ่านวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากยังเป็นเรื่องที่มีการโต้แย้ง

กันและมีการยื่นฟ้องศาลต่อมาตรการนี้ เกาหลีใต้มีรายงาน

ผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ 139,626 

ราย ลดลงจากผู้ติดเชื้อรายวันสถิติสูงสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา 

ที่มียอดผู้ติดเชื้อ 171,442 ราย

หลายรัฐมะกันหยุดขายวอดก้ารัสเซีย

วอชิงตัน • รอยเตอร์รายงานว่าผู้ว่าการรัฐหลายรัฐของ

สหรัฐมีคำาส่ังให้ร้านขายสุราท่ีดำาเนินกิจการโดยรัฐบาล หยุด                                                                                   

ขายวอดก้าและเหล้ากล่ันท่ีผลิตโดยรัสเซีย เป็นการแสดงออก

ทางสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวยูเครน

หลังจากถูกรัสเซียบุกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สเปนเซอร์ 

ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์มีคำาสั่งผู้บริหารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน

มาให้แผนกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐ นำาเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในรัสเซียหรือเป็นแบรนด์ของรัสเซีย

ออกจากชั้นจำาหน่ายของร้านค้าปลีกในรัฐ รัฐที่มีคำาสั่งแบบ

เดียวกันนี้ก่อนหน้านี้คือ รัฐนิวแฮมป์เชียร์, รัฐโอไฮโอและ

รัฐเพนซิลวาเนีย ค็อกซ์กล่าวว่า เราจะทำาในส่วนของเราเท่า

ที่จะทำาได้เพื่อยุติการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และยืนเคียง

ข้างพี่น้องของเราในยูเครน และรัฐยูทาห์กำาลังทบทวนการ

จัดซื้อทั้งหมดของรัฐว่ามีสินค้าใดที่เชื่อมโยงกับรัสเซียหรือ

ไม่ การเลิกขายวอดก้าและเหล้าของรัสเซียอาจส่งผลกระทบ                                                                            

ต่อรัสเซียไม่มาก จากข้อมูลของสภาเหล้ากลั่นของสหรัฐเผย

ว่า สหรัฐนำาเข้าวอดก้าของรัสเซียเพียง 1.2% ในช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2564 

เหมืองโคลอมเบียระเบิดดับ 10 ราย

ตัสโก • สำานักการทำาเหมืองแห่งชาติโคลอมเบียเผยเมื่อวัน

อาทิตย์ว่า เกิดเหตุระเบิดจากก๊าซมีเทนท่ีเหมืองถ่านหินแห่ง

หนึ่งในจังหวัดโบยากาตอนกลางของประเทศเมื่อบ่ายวัน

เสาร์ ทำาให้คนทำาเหมืองเสียชีวิต 10 ราย และสูญหาย 5 คน 

ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย 40 คน กำาลังค้นหาผู้สูญหาย และได้ติด

ต้ังท่อระบายอากาศในบริเวณเหมืองท่ีเกิดระเบิด ด้วยหวังว่า

ชาวเหมืองที่สูญหายยังมีชีวิตอยู่ จะได้มีอากาศหายใจเพิ่ม

ขึ้น น้ำามันและถ่านหินเป็นสินค้าส่งออกหลักของโคลอมเบีย 

จังหวัดโบยากาเกิดอุบัติเหตุจากการทำาเหมืองมากที่สุดใน

โคลอมเบีย.

ชีวิต ‘ตลกร้าย’ ของ

ปธน.เซเลนสกีแห่งยูเครน

าพนี้เซเลนสกีเจอปูตินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม 2019 ที่กรุงปารีส

ทั้ง 2 เจอกันเพื่อเจรจาการหยุดหยิงที่ยูเครน รวม

ถึงเรื่องแลกเปลี่ยนเชลยศึก

แต่ก็ไร้ผล

ทั้ง 2 คนเจอกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ไม่มีการจับมือ

ทักทายกัน ต่างไม่มองหน้ากัน

เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันตึงเครียดที่วันนี้

กลายเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งแต่หลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ผู้นำายูเครนคนน้ีใช้ทุกวิถีทางท่ีจะเป็นผู้นำาประเทศในการ

ต่อต้านการรุกของทหารรัสเซียเกินความคาดหมายของผู้คน

เพราะเขาเคยเป็นนักแสดงตลก ไม่เคยเจอความ

ท้าทายที่หนักหนาขนาดนี้

แต่เมื่อ Volodomir Zelensky ต้องเจอกับการบุกครั้ง

ใหญ่ของรัสเซียตามคำาสั่งของประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir 

Putin เขากลับแสดงตนเป็นผู้ลุกขึ้นนำาการต่อสู้อย่างน่าทึ่ง

เซเลนสกีประกาศปักหลักสู้ในประเทศ ไม่หนี ไม่ถอย 

และไม่ยอมประนีประนอม

เขาประกาศว่าสหรัฐฯ ได้เสนอจะช่วยให้เขาลี้ภัยไป

ต่างประเทศ และพร้อมจะรับรองรัฐบาลพลัดถิ่นของเขา

“ผมปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ เพราะสิ่งที่ผมต้องการ

ตอนนี้คือกระสุน ไม่ใช่รถพาผมหนี”

เขาประกาศให้ประชาชนลุกขึ้นสู้ แจกปืนยาวกว่า 

18,000 กระบอก ให้ประชาชนลุกขึ้นสู้ทหารรัสเซีย

เขาปลุกระดมให้ประชาชนทำาระเบิดขวดเพื่อสู้กับปืน

ใหญ่และขีปนาวุธของทหารรัสเซีย

เขาใช้มือถือถ่ายเซลฟีกับผู้นำารัฐบาลคนอื่นๆ เพื่อบอก

กล่าวกับประชาชนและชาวโลกว่าเขายังอยู่ที่กรุงเคียฟและ

จะยืนหยัดต่อสู้จนนาทีสุดท้าย

เซเลนสกีต่อสายไปคุยกับผู้นำายุโรปอีก 27 ประเทศของ

สหภาพยุโรป ถามว่า “เมื่อไหร่จะให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต”

เขาบอกว่าผู้นำาเหล่าน้ันเงียบกริบ ไม่ตอบ เพราะมีความกลัว

เซเลนสกีสำาทับกับผู้นำายุโรปเหล่านั้นว่า “ถ้าท่านไม่รีบส่ง

ความช่วยเหลือมาให้เรา วันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านเห็น

ผมยังมีชีวิตอยู่”

เขาประกาศตั้ง “กองกำาลังนานาชาติ” ด้วยการขอให้คน

ต่างชาติทั่วโลกสมัครมาช่วยยูเครนรบด้วยการไปสมัครที่สถาน

ยูเครนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ

การต่อสู้กับต่างชาติที่เข้ามารุกราน

เซเลนสกีจะยืนหยัดได้นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ แต่ดูเหมือน

ความพยายามของทหารรัสเซียที่จะยึดกรุงเคียฟในช่วง 2-3 วัน

แรกน้ันเกิดอาการสะดุด ไม่อาจจะ “ปิดเกม” ได้เร็วอย่างท่ีปูติน 

วางแผนเอาไว้

พอปูตินประกาศว่าพร้อมจะเจรจากับยูเครน และจะส่ง

คณะตัวแทนไปที่กรุงมินสก์ เมืองหลวงของเบลารุส เพื่อนบ้าน

ทางเหนือของ

ยูเครน

แต่เซเลน

สกีโต้ว่าเขาพร้อม

จะเจรจา แต่ไม่ใช่

ที่เลบารุส ซึ่งเป็น

จุดที่รัสเซียใช้ยิง

ขีปนาวุธใส่ยูเครน

“วอร์ซอ, 

อิสตันบูล, บากู...เราเสนอให้รัสเซียจัดการเจรจาในเมืองเหล่านี้ 

หรือเมืองอื่นๆ ที่ไม่ใช่จุดที่ปล่อยขีปนาวุธใส่เรา...” เขาบอก

แต่โอกาสของการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังไม่เกิด

ขึ้นง่ายๆ

ตราบที่ทหารรัสเซียยังไม่สามารถยึดครองเมืองหลวงเคียฟ

ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

และตราบที่ปูตินยังมีเงื่อนไขก่อนการประชุมว่ารัสเซีย

ต้องการให้ยูเครนเป็นประเทศ “ปลอดทหาร” (demilitarized) 

และ “เป็นกลาง” (neutral) ตามคำานิยามของปูติน

ทั้งๆ ที่ในขณะเดียวกันปูตินก็เรียกร้องให้กองทัพยูเครนก่อ

รัฐประหารเพื่อโค่นเซเลนสกี

ปูตินบอกว่าถ้ากองทัพยูเครนยึดอำานาจได้ การเจรจากับ

รัสเซียจะง่ายขึ้น

เป็นภาพย้อนแย้งที่ทำาให้เห็นว่าการเจรจาระหว่างปูตินกับ

เซเลนสกีไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 

เพราะด้านหนึ่งปูตินขอเจรจา

อีกด้านหนึ่งปูตินต้องการให้กองทัพยูเครนโค่นเขา

เซเลนสกีบอกว่า เขารู้ว่าทหารรัสเซียได้วางตัวเขาเป็น 

“เป้าหมายหมายเลขหนึ่ง”

และครอบครัวของเขาเป็น “เป้าหมายหมายเลขสอง” หาก

ทหารรัสเซียยึดเมืองหลวงได้สำาเร็จ

เซเลนสกีคือนักการเมืองและนักแสดงตลก ที่ประชาชน

เลือกเขาเป็นผู้นำาคนใหม่

เขาสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดียูเครนเมื่อ 20 

พ.ค.2019

โดยชูปัญหาเร่งด่วนคือ การยุติความขัดแย้งกับกลุ่มติดอาวุธ

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย ทางตะวันออกของประเทศ

เซเลนสกีไม่มีประสบการณ์การเมืองมาก่อน ที่จะชนะ

การเลือกตั้งด้วยคะแนนล้นหลามเอาชนะประธานาธิบดีเป

เตร โปโรเชนโก ซึ่งครองอำานาจมาตั้งแต่ปี 2014

เขาประกาศว่า “เราต้องเป็นเหมือนชาวไอซ์แลนด์ใน

เรื่องฟุตบอล เป็นเหมือนชาวอิสราเอลเรื่องการปกป้องดิน

แดนตัวเอง และเป็นเหมือนชาวญี่ปุ่นเรื่องเทคโนโลยี” 

ตอนนั้นเขาประกาศว่า

“งานแรกของเราคือบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในดอนบาส 

(ภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศที่กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัสเซียควบคุมอยู่)” 

แต่ผ่านมาไม่ถึง 3 ปี แคว้น Donetsk และ Luhansk 

ก็ประกาศแยกตัวออกจากยูเครน

โดยที่ปูตินก็ประกาศรับรองอย่างรวดเร็วฉับพลัน ก่อน

จะส่งทหารรัสเซียบุกเข้ายูเครนจนกลายเป็นสงครามเขย่า

ขวัญโลกวันนี้ด้วย และตกลงให้จัดในวันนี้แทน

เซเลนสกีแสดงในซีรีส์ตลกเสียดสี Servant of the 

People (“คนใช้ของประชาชน”) ซึ่งเป็นรายการที่ได้ความ

นิยมต่อเนื่องอย่างยาวนาน 

ที่เป็นเรื่องแปลกไม่น้อยคือ เขาแสดงบทเป็น

ประธานาธิบดีก่อนจะได้เป็นประธานาธิบดีตัวจริง

ในซีรีส์ชุดนั้น เขาเล่นเป็นครูซึ่งอยู่ๆ ก็ได้รับเลือกเป็น

ผู้นำาสูงสุดประเทศ หลังจากวิดีโอซึ่งเขาสบถด่าเรื่องปัญหา

คอร์รัปชันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ต่อมาเซเลนสกีตั้งพรรคการเมืองชื่อเดียวกันกับชื่อ

พรรคในละคร

วันนี้เขาต้องเล่นบทชีวิตจริงในสงครามที่เขาและคน

ส่วนใหญ่ในโลกไม่เคยคาดว่าจะเกิดขึ้นได้.

ภ

ฮ่องกงติดโควิดเพิ่ม34,000คน
ฮ่องกง • การระบาดของโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนทำาให้ฮ่องกงมี

จำานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันมากเป็นสถิติใหม่ที่ 34,466 รายเมื่อวัน

จันทร์ ขณะผู้ป่วยเสียชีวิตมากข้ึนส่งผลให้สถานท่ีเก็บศพของโรงพยา 

บาลและสาธารณะต้องดิ้นรนรับมือกับศพที่รอการจัดการ 

รายงานในเว็บไซต์ของรอย                                                 

เตอร์เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 กุมภา 

พันธ์ 2565 อ้างคำาแถลงขององค์ 

การโรงพยาบาลฮ่องกงว่า จำานวน                                                        

ผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่ใน                                                        

ฮ่องกงรอบ 24 ช่ัวโมงของวัน

จันทร์ มีท้ังส้ิน 34,466 ราย ซ่ึง

เป็นสถิติสูงสุดของฮ่องกงอีกคร้ัง

นับต้ังแต่มีการแพร่ระบาดของไว 

รัสน้ีเมื่อปี 2563 และมีผู้ป่วยเสีย

ชีวิตมากเป็นสถิติรายวันท่ี 87 คน

เมื่อวันอาทิตย์ ทางการ

ฮ่องกงก็เพ่ิงรายงานว่ามีผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 รายใหม่เป็นสถิติสูงสุด 

ท่ี 26,026 ราย มีผู้ป่วยโควิด-

19 เสียชีวิตเพ่ิมเป็นสถิติใหม่เช่น

กันท่ี 83 คน และทำาให้จำานวน

ผู้เสียชีวิตสะสมมีมากกว่า 600 

คนแล้ว แต่ยังเป็นจำานวนท่ีน้อย

กว่าเมืองขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ

เมืองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ราวคร่ึง

หน่ึงของผู้เสียชีวิต หรือประมาณ 

300 คน เป็นการเสียชีวิตในรอบ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะใน

กลุ่มผู้ท่ีไม่ฉีดวัคซีน 

สถานีอาร์ทีเอชเครายงาน 

อ้างคำากล่าวของโซเฟีย ชาน รัฐ 

มนตรีสาธารณสุขว่า รัฐบาลไม่

ได้ตัดความเป็นไปได้ของการล็อก

ดาวน์ท้ังเมืองระหว่างการตรวจเช้ือ

หมู่ แม้ก่อนหน้าน้ี แคร์รี แลม ผู้

บริหารสูงสุด จะเคยประกาศว่า

เธอยังไม่คิดเรื่องการล็อกดาวน์

ฮ่องกงในเวลานี้

ช้ันวางสินค้าตามซูเปอร์มาร์      

เก็ตหลายแห่งในฮ่องกงเร่ิมว่าง

เปล่า เมื่อประชาชนพากันออกมา                                               

จับจ่ายกักตุนส่ิงของจำาเป็นเผ่ือ

กรณีท่ีรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์

องค์การโรงพยาบาลกล่าว

ว่า จำานวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโค                                              

วิด-19 หรือภาวะแทรกซ้อนรุน 

แรงเพราะอากาศหนาว มีจำานวน

เพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง 2 สัปดาห์

ท่ีผ่านมา ซ่ึงเพ่ิมความกดดันต่อ

บริการห้องดับจิตในโรงพยาบาล

ของรัฐ ซ่ึงขณะน้ีเก็บศพเต็มความ

จุสูงสุดแล้ว

โทนี หลิง ประธานสมาคม

แพทย์สาธารณะ เปิดเผยก่อน

หน้าน้ีว่า มีศพหลายสิบศพเก็บอยู่

ท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรง

พยาบาลท่ัวฮ่องกงเพื่อรอการขน

ย้ายไปยังห้องเก็บศพ ตอนน้ีศพ

เหล่าน้ีต้องรอการเคลื่อนย้ายนาน

ข้ึน เพราะทรัพยากรจำากัดอย่าง

มาก เนื่องจากขาดแคลนกำาลังคน

และสถานท่ีเก็บศพ

ฮ่องกงมีผู้สูงอายุที่ ไม่ฉีด

วัคซีนโควิดเป็นสัดส่วนใหญ่มาก 

คนชราจำานวนมากลังเลที่จะฉีด

วัคซีนทั้งเพราะกลัวผลข้างเคียง 

และเพราะวางใจเนื่องจากความ

สำาเร็จของฮ่องกงในการควบคุม

ไวรัสในปีที่ผ่านมา 

ผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์

กล่าวกันว่า เขตบริหารพิเศษของ

จีนแห่งน้ีซ่ึงมีประชากร 7.4 ล้าน

คน อาจจะมียอดรวมผู้เสียชีวิตเพ่ิม

เป็นประมาณ 3,206 คน ภายใน

กลางเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลตัวเลขของรัฐบาล

ฮ่องกงเมื่อปี 2563 เผยว่า เฉลี่ย

แล้วฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตในแต่ละ

เดือนประมาณ 4,000 คน

ทางการฮ่องกงยึดม่ันใน

นโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบพลวัต 

คล้ายกับในจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อให้                                              

บรรลุเป้าหมายการควบคุมโรคระ 

บาดน้ี ฮ่องกงใช้มาตรการท่ีเข้มงวด                                                     

ท่ีสุดนับต้ังแต่เร่ิมต้นเกิดการระบาด 

ถึงขณะน้ีฮ่องกงมีผู้ติดเช้ือ                                  

สะสมกว่า 190,000 คน แต่ประ 

มาณ 180,000 คน เป็นการติด

เช้ือต้ังแต่ไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอน

เร่ิมระบาดในฮ่องกงเมื่อต้นเดือน

กุมภาพันธ์ 

ช่วงไม่ก่ีวันมาน้ีรัฐบาลฮ่อง 

กงพยายามส่ือสารกับประชาชน

ผ่านการแถลงข่าวว่า ผู้เสียชีวิต

ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน 

จากเดิมท่ีไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว.

น้ำาท่วมหนักออสเตรเลียอพยพ43,000คน

บริสเบน • ทางการออสเตรเลีย

ส่ังอพยพประชาชนราว 43,000 

คนออกจากเมืองลิสมอร์ ในรัฐนิว                                    

เซาท์เวลส์ หลังจากฝนตกหนัก

ทำาให้น้ำาท่วมเมืองแห่งน้ีสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ ชาวเมืองหลายคน

หนีน้ำาท่วมข้ึนไปอยู่บนหลังคาบ้าน

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์

ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าฝน

ตกหนักทำาให้น้ำาท่วมหนักในหลาย                                                  

พ้ืนท่ีทางตะวันออกของออสเตร 

เลีย ทำาให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 

ราย 

น้ำาท่วมหนักเป็นประวัติ 

การณ์ท่ีเมืองลิสมอร์ รัฐนิวเซาท์ 

เวลส์ ดานิกา ฮาร์ดิแมน ชาว

เมืองลิสมอร์ตื่นขึ้นมาในเช้าวัน

จันทร์พบว่าน้ำาท่วมที่ผสมด้วย

โคลนขึ้นมาถึงระเบียงชั้น 2 ของ

อพาร์ตเมนต์ ทำาให้เธอและสามี

ต้องปีนขึ้นหลังคาอพาร์ตเมนต์ 

จากน้ันได้รับความช่วยเหลือจาก

ชาวเมืองที่พายเรือคายัคมาออก

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 

ขณะท่ีเข่ือนป้องกันน้ำาท่วม                                                   

ของเมืองน้ีแตกแล้ว ทำาให้ทาง 

การส่ังอพยพประชาชนราว 43,000 

คนออกจากเมืองเมื่อเช้าวันจันทร์ 

สำานักบริการเหตุฉุกเฉิน

เผยมีโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วย

เหลือจำานวนมาก สตีฟ ครีก 

นายกเทศมนตรีเมืองลิสมอร์ โพสต์

ทางเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ว่า ขอให้ 

คนที่มีเรือไปที่ถนนเอนจิน เนื่อง 

จากมีหญิงตั้งครรภ์นั่งอยู่ที่หลัง 

คาบ้านของเธอ 

เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยเผยส่งเฮลิ 

คอปเตอร์ไปช่วยชาวบ้านหลาย

คนท่ีหนีน้ำาท่วมข้ึนไปบนหลังคา

สำานักพยากรณ์อากาศออส 

เตรเลียแถลงว่า มีปริมาณฝน

ตกหนักมากกว่า 400 มิลลิเมตร 

ในรอบ 24 ชั่วโมง รอบเมืองลิส 

มอร์ แม่น้ำาวิลสันซึ่งเป็นแม่น้ำา

ของเมืองนี้ยังมีระดับน้ำาที่สูงขึ้น 

แม้ระดับน้ำาในเมืองลิสมอร์ยังไม่

ถึงระดับสูงสุดที่ 14 เมตร แต่น้ำา

ท่วมครั้งนี้เป็นน้ำาท่วมหนักที่สุด

ของเมือง

ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำาท่วม

ทางตะวันออกของออสเตรเลีย

ขณะน้ีอยู่ท่ี 8 ราย เหยื่อน้ำาท่วม

รายล่าสุดเป็นชายอายุราว 50 ปี

ท่ีเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ จากท่ีรถ 

ยนต์ของเขาถูกกระแสน้ำาพัดหาย

ไปท่ีรัฐควีนส์แลนด์

ทางการออสเตรเลียแนะ 

นำาให้ประชาชนหลายล้านคนอยู่ท่ี

บ้านเพื่อเล่ียงเผชิญอุทกภัย โรง 

เรียนเกือบ 1,000 แห่งในรัฐควีนส์

แลนด์ต้องปิดเนื่องจากน้ำาท่วม 

ชายวัย 70 ปีรอดชีวิตมา

ได้หลังเรือบ้านของเขาถูกกระแส

น้ำาเช่ียวกรากของแม่น้ำาบริสเบน

พัดมาชนกับท่าเรือข้ามฟากทำาให้

เรือจมลง พลเมืองดีช่วยกันจับมือ

เป็นโซ่มนุษย์และดึงตัวชายคนน้ี

ข้ึนจากแม่น้ำาอย่างปลอดภัย.

เกือบมิดคัน • ชายหนุ่มพายเรือคายัคใกล้กับรถบัสที่น้ำาท่วมเกือบมิดคัน บนถนนในเมืองมิลตัน ชานนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ 

ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
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12

ตร.ภูเก็ตจับพระปลอมดำ�เนินคดี

ภูเก็ต • วันที่ 28 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีที่มีประชาชน

แจ้งว่าพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ ในพื้นที่ภูเก็ต โดยเข้าไป

ผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่บริเวณสนามหญ้าตรงข้ามไปรษณีย์

ภูเก็ต อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนั้น ทาง พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ์  

ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำานัก

พระพุทธศาสนาภูเก็ต เข้าทำาการตรวจสอบพบบุคคลดังกล่าวที่

บริเวณสนามหญ้าหน้าไปรษณีย์เมืองภูเก็ต ตามที่มีการแจ้งไว้จริง 

จึงเข้าไปแสดงตัวขอตรวจสอบบัตรประจำาตัวของพระสงฆ์ หรือ

เอกสารที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ถูกต้องตามพระวินัยหรือสุทธิ

บัตร แต่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงบัตรประจำาตัวของพระสงฆ์

ได้ เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญบุคคลดังกล่าวไปที่วัดมงคลนิมิตร ตำาบล

ตลาดใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อไปพบเจ้าคณะจังหวัด

ภูเก็ต จากนั้นได้เชิญบุคคลดังกล่าวมาที่ สภ.เมืองภูเก็ต  ทำาการแจ้ง

ข้อกล่าวหาว่ากระทำาความผิดฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่

แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ในศาสนาใดโดยไม่

ชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ควบคุมตัวนำา

ส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองภูเก็ต ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เก�ะสมุยรุกตรวจ ATK กลุ่มแรงง�น

สุร�ษฎร์ธ�นี • เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นำา 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บางรักษ์ พร้อม อสม.ลงพื้นที่ตรวจ

คัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานที่ทำางานและอาศัยในชุมชนบ่อทราย 

หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดย

มีแรงงานจำานวนมากได้ทยอยเดินทางมาทำาการตรวจ ซึ่งจาก

การตรวจด้วย ATK อย่างต่อเนื่อง และผลการตรวจในเชิงรุกใน

ครั้งนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายก

เทศมนตรีนครเกาะสมุย เปิดเผยว่า ใน 7 ตำาบล 39 หมู่บ้าน 

ของเกาะสมุย มีทั้งประชาชนและกลุ่มแรงงานอาศัยอยู่จำานวน

มาก ประกอบกับในพื้นที่ ต.บ่อผุด มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 1 ของ 

อ.เกาะสมุย ในวันนี้จึงได้ร่วมกับ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มคนใช้แรงงาน

ในพื้นที่ชุมชนบ่อทราย และหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจในทุกๆ 

พื้นที่ จึงอยากฝากถึงพี่น้องชาวเกาะสมุยให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย 

เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันตัวเองและคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่

ให้ติดเชื้อโควิด ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันนี้มีผู้

ติดเชื้อเพิ่มจำานวน 20 ราย ผู้ติดเชื้อมากสุดใน ต.บ่อผุด ส่วนสถิติ

จำานวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน รวมทั้ง

สิ้น 1,432 ราย เสียชีวิต 5 ราย.

เปิดโต๊ะเจรจ�

รุกข้ามแดนเข้ามาโจมตียูเครน ประธานาธิบดี

โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ตัดสินใจยอม

ส่งตัวแทนไปเจรจากับรัสเซียท่ีเมืองชายแดน

ในเบลารุสเมื่อวันจันทร์ ภายหลังได้โทรศัพท์

พูดคุยกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคา

เชนโก ของเบลารุส 

คณะผู้แทนของยูเครนซ่ึงเดินทางไป

ด้วยเฮลิคอปเตอร์ นำาโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม โอเล็กซีย์ เรซนิคอฟ และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

มีโคลา โทชิตสกี ส่วนผู้แทนของรัสเซียรวมถึง

เลโอนิด สลุตสกี ประธานคณะกรรมาธิการ

การต่างประเทศ  สภาผู้แทนราษฎร 

เซเลนสกีไม่ได้คาดหวังว่าการเจรจา

คร้ังน้ีจะมีความคืบหน้าอันใด แต่เขายอมเปิด

โอกาสให้รัสเซียได้พูดคุย สำานักงานของเขา

กล่าวในแถลงการณ์ว่า ประเด็นสำาคัญสำาหรับ

การพูดคุยคร้ังน้ีคือ ต้องการให้รัสเซียหยุด

ยิงทันทีและถอนทหารออกจากยูเครน โดย

รายงานกล่าวว่า เชื่อแน่ว่ารัสเซียจะปฏิเสธ 

รัสเซียเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่ประกาศจุดยืนอย่าง

เป็นทางการก่อนพูดคุย กระน้ัน วลาดิมีร์ เมดิน

สกี  ผู้ช่วยของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ท่ี

ร่วมคณะเจรจาด้วย กล่าวว่ารัสเซียมีความ

สนใจจะบรรลุข้อตกลงบางอย่างเท่าท่ีทำาได้

ในคำาแถลงผ่านวิดีโอคร้ังใหม่ ประธานา 

ธิบดีเซเลนสกี ซ่ึงสวมเส้ือยืดสีเขียวทหารท่ีเป็น

เครื่องหมายการค้าของเขาแล้วในตอนน้ี กล่าว

เรียกร้องทหารรัสเซียยอมวางอาวุธแล้วออก

จากสนามรบไปเพื่อรักษาชีวิตตนเอง เขาอ้าง

ว่านับแต่ปูตินส่ังบุกโจมตียูเครน มีทหารรัสเซีย

เสียชีวิตแล้วมากกว่า 4,500 นาย 

คำากล่าวอ้างของเขาไม่สามารถพิสูจน์

ได้อย่างอิสระ ขณะท่ีรัสเซียยอมรับว่ามีทหาร

บาดเจ็บล้มตายในปฏิบัติการท่ีปูตินเรียกว่า 

“ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ” แต่ไม่ยอมเปิด

เผยตัวเลข 

เซเลนสกียังบอกด้วยว่า ยูเครนจะ

ปล่อยนักโทษท่ีมีประสบการณ์รบเพื่อให้คน

เหล่าน้ีมาช่วยสู้รบปกป้องประเทศชาติ “เรา

ต้องตัดสินใจในส่ิงท่ีไม่ง่ายในมุมมองทางศีล

ธรรม แต่เป็นประโยชน์ในมุมมองของการ

ป้องกันประเทศของเรา” เขากล่าว 

เขายังขอบคุณโลกตะวันตกอีกคร้ังท่ี 

“สนับสนุนพันธมิตรต่อต้านสงครามของเรา

อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่เคยปรากฏมาก่อน” 

ขณะเดียวกันเขาเรียกร้องให้สหภาพยุโรป  

(อียู) รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกทันทีผ่าน

ระเบียบข้ันตอนพิเศษแบบใหม่ 

การเจรจาเมื่อวันจันทร์เกิดข้ึน หลัง

จากโลกตะวันตกเพ่ิมการคว่ำาบาตรรัสเซีย

ทางเศรษฐกิจและการเงิน ซ่ึงส่งผลให้อัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลรูเบิลของรัสเซียในวัน

จันทร์อ่อนค่าลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และธนาคารรัสเซีย

หลายแห่งถูกตัดออกจากระบบโทรคมนาคม

ข้ามธนาคารหรือสวิฟต์ นอกจากน้ี อียู, 

อังกฤษ  และแคนาดายังประกาศปิดน่านฟ้า

ห้ามเครื่องบินของรัสเซียบินผ่าน 

ไม่เพียงโลกตะวันตก ในเอเชียท้ังญ่ีปุ่น

และเกาหลีใต้ประกาศร่วมการคว่ำาบาตรธนาคาร

รัสเซียพ้นจากระบบสวิฟต์ โดยเกาหลีใต้ยัง

ประกาศห้ามการส่งออกสินค้าเชิงยุทธศาสตร์

ไปยังรัสเซียด้วย ส่วนสิงคโปร์ประกาศจะร่วม

การคว่ำาบาตรรัสเซียท้ังด้านการทำาธุรกรรมและ

การส่งออกสินค้าท่ีอาจใช้เป็นอาวุธ 

ปูตินส่ังเตรียมพร้อม ‘นิวเคลียร์’

เมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีปูตินออก

คำาส่ังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ

ประธานเสนาธิการทหารจัดวางกำาลังรบป้อง

ปรามนิวเคลียร์ของกองทัพรัสเซียไว้ในโหมด

พิเศษของการรบ โดยอ้างว่าโลกตะวันตกใช้

มาตรการท่ีไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียในด้านเศรษฐกิจ 

ท่ีเขาเรียกว่าเป็นการคว่ำาบาตรท่ีผิดกฎหมาย 

คำาส่ังล่าสุดของเขาเรียกเสียงประณาม

จากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาท่ีกล่าวว่า ปูตินทำาให้สงคราม

รุนแรงข้ึนด้วย “วาทกรรมท่ีอันตราย” เก่ียว

กับการวางกำาลังรบนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี

ไม่อาจยอมรับได้  

เจ้าหน้าท่ีอาวุโสในกระทรวงกลาโหม

สหรัฐอเมริการะบุว่า นับแต่วันพฤหัสบดี

ท่ีแล้ว รัสเซียยิงมิสไซล์ โจมตียูเครนแล้ว

มากกว่า 350 ลูก บางลูกโจมตีโครงสร้างพ้ืน

ฐานของพลเรือน ขณะท่ีรัฐบาลยูเครนอ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ว่า การโจมตีของรัสเซียคร่า

ชีวิตพลเรือนแล้ว 352 คน รวมถึงเด็ก 14 คน 

แต่มิเชลล์ บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษย

ชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า 

มีพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 

102 คน รวมถึงเด็ก 7 คน 

สุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา พันธมิตรของ

ยูเครนในตะวันตกประกาศส่งความสนับสนุน

ด้านอาวุธให้แก่ยูเครนเพ่ิมเติม โดยอียู

ประกาศว่าจะให้เงินยูเครน 450 ล้านยูโรเพื่อ

ซ้ืออาวุธ รวมถึงเครื่องบินรบรัสเซียท่ีนักบิน

ยูเครนขับเป็น ส่วนองค์การนาโตประกาศใน

วันจันทร์ว่า จะจัดส่งมิสไซล์ป้องกันภัยทาง

อากาศและอาวุธต่อต้านรถถังมาให้ยูเครน 

ท่ีห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบ

รัฐบาล เวลา  10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เรียก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือผลกระทบจากการสู้

รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน และการให้ความ

ช่วยเหลือดูแลคนไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  

สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วย

งานเก่ียวข้อง  อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ, 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ 

รมว.พลังงาน, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข, นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกฯ และ รมว.การต่างประเทศ เป็นต้น 

โดยใช้เวลาหารือกว่า 1 ช่ัวโมง 

ภายหลังการหารือ นายธนกร วังบุญ 

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการ

ประชุมเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์และ

พัฒนาการในยูเครน ซ่ึงทวีความตึงเครียดข้ึน

ด้วยความห่วงกังวลอย่างย่ิง จากสถานการณ์

ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อ

ทุกประเทศ เน่ืองจากทุกประเทศมีความ

สำาคัญทางเศรษฐกิจกับไทย ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้

ชัดคือราคานำ้ามันท่ีสูงข้ึน และราคาหุ้นและ

คริปโตท่ีลดลง และเศรษฐกิจไทยจะได้รับ

ผลกระทบแน่นอนหากสถานการณ์ยืดเย้ือ 

ขณะท่ีนายดอนระบุว่า ในส่วนของไทยได้

ออกแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วง และ

สนับสนุนความพยายามท่ียังคงดำาเนินอยู่ เพื่อ

การแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการหารือ 

ในขณะท่ีอาเซียนก็ได้ออกถ้อยแถลง

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ว่ามีความห่วง

กังวลอย่างย่ิงต่อสถานการณ์ท่ีผันผวนและ

ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธในยูเครน พร้อม

เรียกร้องให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องใช้ความอด

กล้ันอย่างสูงสุด และใช้ความพยายามอย่าง

เต็มท่ีในการหารือผ่านทุกช่องทาง รวมถึง

ช่องทางการทูต เพ่ือควบคุมสถานการณ์ 

ลดความตึงเครียด ซ่ึงไทยยินดีต่อความคืบ

หน้าท่ีท้ังสองฝ่ายตกลงนัดท่ีจะเจรจา ท้ังน้ี 

ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

อย่างเต็มท่ีแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

ไทยงัดแผนรับมือห�กยืดเย้ือ

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ได้ส่ังการ

ให้กระทรวงการต่างประเทศหาช่องทางช่วย

เหลือ นอกจากเตรียมแผนอพยพคนไทยออก

จากยูเครนแล้ว ยังได้ส่ังการให้เตรียมแผน 

มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนอีก

ด้วย  ท้ังสถานการณ์น้ำามัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อัตราแลกเปล่ียน การค้าและการลงทุน โดย

ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินมาตรการ

ต่างๆ อย่างรอบด้าน โดยท่ีประเทศไทยมีความ

สัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ การดำาเนินการ

ใดๆ ขอให้ทำาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

เหมาะสม และพร้อมรับมือหากสถานการณ์

ทวีความรุนแรงข้ึน ส่วนนายสุพัฒนพงษ์ระบุ

ว่า แม้ไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

จากการนำาเข้าพลังงาน ท้ังน้ำามันและก๊าซ

ธรรมชาติเหลว แต่กระทรวงพลังงานได้ติด 

ตามสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยได้เตรียมความ

พร้อมด้านปริมาณสำารองพลังงานไว้ รวมท้ัง

ได้เตรียมมาตรการบรรเทาให้เกิดผลกระทบ

กับประชาชนน้อยท่ีสุด

ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ 

และ รมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์

ว่า หากสถานการณ์ยึดเย้ือจะส่งผลกระทบ

ทุกมุมโลก ท่ีผ่านมาเราดำาเนินการไปหลาย

อย่าง แต่ไม่ได้ออกมาพูด ส่ิงท่ีรัฐบาลกังวล

คือ ผลกระทบจะมาจากความยึดเย้ือ ซ่ึงไม่ใช่

แค่คนไทย แต่เป็นทุกๆ ชาติ โดยฉพาะหาก

สถานการณ์บานปลาย ซ่ึงจะเป็นผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ล้วนอยู่

ในฐานะท่ีจะได้รับผลกระทบได้ 

เมื่อถามว่า ไม่ว่าผลจะออกอย่างไร

รัฐบาลมีแผนรองรับท้ังหมดใช่หรือไม่  

รองนายกฯ กล่าวว่า เราจำาเป็นต้องมี แผนการ

อพยพคนไทยท่ีเรามีอยู่แล้ว ซ่ึงจะออกมา 99  คน 

ในวันท่ี 1-2 มี.ค. แต่ก็ยังมีจำานวนหน่ึงท่ียัง

ไม่พร้อมจะออกมา เพราะมีครอบครัวอยู่น่ัน    

ส่วนท่ีมีนักการเมืองไทยเรียกร้องให้

รัสเซียถอนกำาลังสามารถทำาได้หรือเหมาะสม

หรือไม่ รมว.การต่างประเทศ  กล่าวว่า รู้ๆ อยู่

แล้วในเมืองไทย ส่ิงเหล่าน้ีคนก็จะพูดไปตาม

น้ัน ท้ังน้ีเราไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายไม่

ว่าท่ีไหนในโลกน้ี เราต้องการความสงบ 

 ถามว่า หากสถานการณ์ ไม่ดีเรา

จำาเป็นต้องเลือกข้างหรือไม่ รองนายกฯ กล่าว

ว่า อันน้ีเป็นอีกเรื่องหน่ึง ขอดูสถานการณ์

เป็นจริงในวันน้ี สถานการณ์วันน้ีไม่เลือก

ข้างดีท่ีสุด เพราะสถานการณ์จะสงบลงโดย

เร็ว โดยทุกคนต้องช่วยกันออกมาเรียกร้อง 

โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม

คนไทยต้องช่วยกัน ต้องมีความสามัคคี มี

ความเป็นปึกเเผ่น เป็นเอกภาพ ประเทศไหน

อ่อนแอก็เป็นเหยื่อได้ง่ายดาย 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าว

ว่า นายกฯ  ต้องการให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรายงาน

ถึงสถานการณ์ ซ่ึงในวันท่ี 1 มีนาคมจะต้องไป

รายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.)

ด้าน น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำานวย

การอาวุโส ฝ่ายบริหารการส่ือสารองค์กร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึง

กรณีท่ีสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรตะวัน

ตกประกาศท่ีจะใช้มาตรการคว่ำาบาตรทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมเติม ด้วยการตัดบรรดาธนาคาร

รัสเซียหลายแห่งออกจากระบบสมาคมธุรกิจ

โทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคาร

ท่ัวโลก หรือสวิฟต์ (SWIFT) ว่า ธปท.กำาลัง

ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

เบ้ืองต้นมองว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่ส่งผล 

กระทบต่อระบบการชำาระเงินของไทย

“เรื่องน้ีคงทำาให้ระบบการชำาระเงิน

ของรัสเซียมีปัญหาแน่นอน ส่วนประเทศ

ต่างๆ คิดว่าน่าจะมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเรื่อง

น้ี โดยเบ้ืองต้นเชื่อว่าระบบการชำาระเงินของ

ไทยไม่น่าจะมีปัญหา ขณะท่ีภาคธุรกิจไทยเท่า

ท่ีได้มีการพูดคุยกับคนท่ีเข้าไปลงทุนในรัสเซีย 

ส่วนใหญ่จะมีแนวทางในการบริหารจัดการได้

ในระดับหน่ึงอยู่แล้ว เพราะปัญหาการแซงก์

ชันไม่ใช่เพ่ิงเกิด มีเป็นระยะต่อเนื่อง ดังน้ัน

คงต้องรอดูความชัดเจนว่ารัสเซียจะมีแผน

รองรับเรื่องน้ีอย่างไร” น.ส.ชญาวดีกล่าว.

ว่�งง�น

พบว่าการว่างงานลดลงต่ำาสุดต้ังแต่ได้รับผล 

กระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภาพ

รวมการจ้างงานมีจำานวนท้ังส้ิน 37.9 ล้าน

คน ลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซ่ึงเกิดจากการลดลงของกำาลังแรงงาน ขณะ

ท่ีอัตราการมีงานทำาอยู่ท่ี 98.1% เพ่ิมข้ึนจาก

ไตรมาสก่อนท่ีมีสัดส่วนอยู่ท่ี 97.6% รวมถึง

ปีก่อนหน้าท่ี 98.0% สะท้อนสถานการณ์การ

จ้างงานท่ีปรับตัวดีข้ึน  

โดยอัตราการว่างงานอยู่ท่ี 1.64% ต่ำา

ท่ีสุดต้ังแต่ไตรมาส 2/2563 โดยมีจำานวนผู้

ว่างงานท้ังส้ิน 6.3 แสนคน เป็นการลดลงของ

จำานวนผู้ว่างงานท่ีเคยทำางานมาก่อน ท่ีลดลง 

21.7% ขณะท่ีแรงงานใหม่ท่ีเพ่ิงเข้าสู่ตลาด

แรงงานยังมีจำานวนเพ่ิมข้ึน 4.1% โดยเฉพาะ

นักศึกษาจบใหม่ท่ีจบการศึกษาในระดับอุดม 

ศึกษา ซ่ึงมีสัดส่วนถึง 49.3% ของผู้ว่างงานจบ

ใหม่ท้ังหมด การว่างงานในระบบปรับตัวดีข้ึน 

โดยสัดส่วนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่าง

งานต่อผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ท่ี 2.27% 

ลดลงเป็นไตรมาสท่ี 5 ติดต่อกัน 

สำาหรับการจ้างงานภาคเกษตรกรรมมี

จำานวน 12.6  ล้านคน เพ่ิมข้ึน 1.3% จากการ

เลื่อนการเพาะปลูกจากไตรมาส 3 ท่ีได้รับผล 

กระทบจากอุทกภัยมาเป็นไตรมาสปัจจุบัน และ

แรงจูงใจจากราคาสินค้าเกษตรบางชนิดท่ีปรับ

ตัวดีข้ึน นอกภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงาน 

25.3 ล้านคน ลดลง 2.1% จากการลดลงของ

การจ้างงานในสาขากิจการโรงแรมและบริการ

อาหารซ่ึงลดลง 7.9% ส่วนสาขาก่อสร้างท่ีมี

การจ้างงานลดลง 6.9% รวมท้ังสาขาการผลิต

ท่ีมีการจ้างงานลดลง 1.2% โดยเป็นการลดลง

ในสาขาการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรง  

สำาหรับหน้ีสินครัวเรือนในไตร 3/2564 

อยู่ท่ี 14.35 ล้านล้านบาท คิดเป็น 89.3% ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง

จากไตรมาสก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ี 90.6% ของจีดีพี 

ขณะท่ีคุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย แต่

ต้องเฝ้าระวังการเกิด NPLs เนื่องจากสัดส่วน

สินเชื่อค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือนต่อสินเชื่อรวม

มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีมูลค่า 1.5 แสน

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม

อยู่ท่ี 2.89% ลดลงจาก 2.92% ในไตรมาสท่ี

ผ่านมา ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการบริหารจัดการ

คุณภาพสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไร

ก็ตามยังต้องเฝ้าระวังปัญหาหน้ีเสียอย่างใกล้

ชิด เนื่องจากสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ หรือสิน

เชื่อค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือนของสินเชื่ออุปโภค

บริโภคส่วนบุคคลต่อสินเชื่อรวมมีแนวโน้มเพ่ิม

ข้ึนต่อเนื่อง ซ่ึงหากมีปัจจัยลบมากระทบต่อราย

ได้ครัวเรือนอาจส่งผลให้หน้ีเสียปรับเพ่ิมข้ึนได้ 

อย่างไรก็ตาม ขณะท่ีคุณภาพสินเชื่อ

ปรับตัวดีข้ึนเล็กน้อย แต่ต้องเฝ้าระวังการเกิด 

NPLs เนื่องจากสัดส่วนสินเชื่อค้างชำาระไม่

เกิน 3 เดือนต่อสินเชื่อรวมมีแนวโน้มเพ่ิมสูง

ข้ึน โดยมีมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ท่ี 2.89% ลดลง

จาก 2.92% ในไตรมาสท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงเป็น

ผลจากการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อของ

สถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวัง

ปัญหาหน้ีเสียอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสินเชื่อ

กล่าวถึงพิเศษ หรือสินเชื่อค้างชำาระไม่เกิน 

3 เดือนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

ต่อสินเชื่อรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ซ่ึง

หากมีปัจจัยลบมากระทบต่อรายได้ครัวเรือน

อาจส่งผลให้หน้ีเสียปรับเพ่ิมข้ึนได้ 

ท้ังน้ี ระยะถัดไปหน้ีสินครัวเรือนมีแนว

โน้มเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตุจาก 1.ครัวเรือน 

รายได้สูงหรือท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

ยังมีแนวโน้มก่อหน้ีเพ่ิม 2.กลุ่มท่ีได้รับผล

กระทบจากการระบาดของโควิด-19 ท้ังน้ี

สถานการณ์หน้ีสินครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง

ในปัจจุบัน อาจเป็นข้อจำากัดต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

มีนโยบายในการขับเคลื่อนทุกกลไกเพื่อช่วย

เหลือประชาชนในยุคท่ีต้องเผชิญกับผลกระ

ทบของสถานการณ์ โควิด-19 โดยรัฐบาลได้มี

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐ เพื่อแบ่ง

เบาค่าใช้จ่ายประจำาวันของประชาชน เป็นการ

กระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซ่ึงความคืบหน้ายอด

ค่าใช้จ่ายในรอบปีใหม่น้ี  (2565) ข้อมูล ณ วันท่ี 

26 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 40.12 

ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมรวม  47,708.21 ล้าน

บาท แบ่งเป็น 1.โครงการคนละคร่ึง  ระยะท่ี 4 

มีผู้ใช้สิทธิสะสม 25.91 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 

44,872.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนท่ีประชาชน

จ่ายสะสม 22,781.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย

สะสม 22,091.7 ล้านบาท 2.โครงการเพ่ิมกำาลัง

ซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 4 มีผู้

ใช้สิทธิสะสม 13.06  ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 

2,606.01 ล้านบาท และ 3.โครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือ

ให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะ

ท่ี 2 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.15 ล้านคน  ยอดใช้จ่าย

สะสม 229.30 ล้านบาท

นายธนกรกล่าวว่า สำาหรับการเปิดลง

ทะเบียนคนละคร่ึงเฟส 4 รอบน้ี ประชาชนให้

ความสนใจเป็นจำานวนมาก  กดลงทะเบียนอย่าง

รวดเร็ว ทำาให้เต็ม 29 ล้านสิทธ์ิเพียงไม่มีวันท่ี

เปิดให้ลงทะเบียนได้ โดยประชาชนสามารถใช้

จ่ายได้จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ท้ังน้ีขอให้

ประชาชนกลุ่มเดิม (คนละคร่ึงเฟส 3) รีบสแกน 

“เป๋าตัง” และใช้จ่ายภายในวันน้ี (28 ก.พ.65) 

เวลา 22.59 น. หากพ้นกำาหนดดังกล่าวจะถูกตัด

สิทธ์ิ ซ่ึงขณะน้ีมีประชาชนกลุ่มเดิมท่ียังไม่ได้เร่ิม

ใช้สิทธ์ิประมาณ 2.9 ล้านราย.

เชียงร�ย • ตำารวจปราบปราม

ยาเสพติด (ปส.) กก.2 บก.ปส.3 

ไล่ล่าสกัดจับรถขนยาบ้ากว่า 1 

ล้านเม็ด มาจากชายแดนไทย-

เมียนมา อ.แม่สาย ขับแหกด่าน

ก่อนจนมุมรวบผู้ต้องหา 4 คน 

พบเป็นขบวนการค้ายาเสพติด

เครือข่าย “ลพบุรี-สระบุรี” 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 

28 ก.พ. ที่ กองบังคับการตำารวจ

ภูธร จ.เชียงราย พล.ต.ท.ปิยะ  

ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ร่วมกับ นาย 

วราดิศร อ่อนนุช รอง ผวจ.เชียง 

ราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แถลงข่าวขยายผลการจับกุมคดี

ยาเสพติด พล.ต.ท.ปิยะเปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา 

ตำารวจปราบปรามยาเสพติด 

(ปส.) กก.2 บก.ปส.3 ติดตาม

รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อนิสสัน สีแดง 

ทะเบียน 1 ขง-967 กทม. ขับ

นำารถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สี

บรอนซ์ทอง ทะเบียน บธ-4780  

จ.ลพบุรี มาจากชายแดนไทย- 

เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

มุ่งลงทางใต้มาตามถนนพหล 

โยธิน ระหว่าง จ.เชียงราย-

จ.พะเยา เมื่อถึงด่านตรวจปูแกง 

อ.พาน จ.เชียงราย เขตติดต่อกับ 

อ.แม่ใจ จ.พะเยา กลับขับฝ่าด่าน

ไปทาง จ.พะเยา โดยไม่ยอมหยุด

รถให้เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจค้น 

ก่อนที่จะไปสกัดจับได้ที่ริมถนน

บ้านหลวง หมู่ 6 ต.ห้วยข้าวก่ำา 

อ.จุน จ.พะเยา พร้อมผู้ต้องหา

ได้ 4 คน 

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวต่อว่า 

จากการตรวจค้นภายในรถพบ

มีกระสอบฟางจำานวน 10 ใบ 

ภายในมียาบ้าซุกซ่อนอยู่รวม 

1,300,000 เม็ด เป็นขบวนการ

ค้ายาเสพติดเครือข่าย “ลพบุรี-

สระบุรี” ซึ่งเคลื่อนไหวทางภาค

กลางของประเทศและขึ้นมารับ

ยาเสพติดเพื่อนำาไปส่งยังภาค

กลาง ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 

จนถึงปัจจุบันทางตำารวจ ภาค 5 

สามารถตรวจยึดของกลางยาบ้า

ได้ทั้งหมด 80,00,000 เม็ด (แปด

สิบล้านเม็ด) 

ทำาให้ทางตำารวจได้ เร่ง

ดำาเนินการ 2 แนวทางคือ ป้องกัน

และปราบปรามและตรวจยึด

ทรัพย์ทุกกรณี เพื่อสกัดกั้นการ

เงินของขบวนการให้ถึงที่สุด 

ส่วนอีกแนวทางได้ร่วมกับฝ่าย

ปกครองใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภายในชุมชนเพื่อลดการเสพและ

ความต้องการยาเสพติดต่อไป.

กรุงเทพฯ • พล.ต.ท.สุรพงษ์ 

ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำารวจ

สันติบาล มีคำาสั่งทางปกครองให้ 

ด.ต.ชัยวัฒน์ ชัยวิริยะวารี ผบ.หมู่ 

กก.3 บก.ส.1 ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วม

งานเสียชีวิตออกจากราชการไว้

ก่อน

วันที่ 28 ก.พ.65 ที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่ง

ยศ เทพจำานงค์ โฆษก ตร. เปิด

เผยถึงกรณีเกิดเหตุยิงกันบริเวณ

ห้องประชุม ชั้น 6 กองบังคับการ

ตำารวจสันติบาล 1 ถนนเศรษฐศิริ 

แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต 

กทม. ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางเดิน

โถงห้องประชุม โดย ด.ต.ชัยวัฒน์ 

ชัยวิริยะวารี ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 

อายุ 51 ปี เมาสุราก่อเหตุยิงปืนขึ้น

ฟ้า และมี ด.ต.วราฤทธิ์ บุญพรหม 

ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.1 อายุ 50 ปี 

ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน เข้าระงับ

เหตุ จนถูกยิงเข้าที่บริเวณชาย

โครงซ้ายใต้ราวนม ได้รับบาดเจ็บ 

และได้นำาส่งโรงพยาบาลวชิระ แต่

ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น 

ต่อมา พล.ต.ท.สุรพงษ์  

ถนอมจิตร ผบช.ส. ได้รับทราบ

รายงานเหตุดังกล่าว พร้อมได้ราย 

งานให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  

ผบ.ตร.ทราบ โดย ผบ.ตร.ได้กำาชับ

ให้ดำาเนินการตามกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด พร้อมทั้งได้สั่งผู้บังคับ

บัญชาทุกหน่วยลงไปดูแลผู้ ใต้

บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้อง 

กันไม่ให้มีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ เบื้องต้นทาง ผบช.ส.ได้

สั่งให้นำาตัว ด.ต.ชัยวัฒน์ ผู้ก่อเหตุ

ส่งพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต และ

ส่งเข้าควบคุมตัวในห้องขัง เพื่อ

ดำาเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดย

เจตนาทันที และในขณะเดียวกัน

ทาง ผบช.ส.ได้มีคำาสั่งทางปกครอง

ให้ ด.ต.ชัยวัฒน์ออกจากราชการ

ไว้ก่อน พร้อมทั้งรายงานเหตุให้ 

ผบ.ตร.ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

สั่งให้ออกราชการ

ด.ต.ยิงเพื่อนตาย

พร้อมส่งดำาเนินคดี

ไล่ล่�รถขนย�แก๊งลพบุรี-สระบุรีแหกด่�น

พิษณุโลก • ผู้บัญชาการตำารวจ

ภูธรภาค 6 แถลงข่าวการ

จับกุมออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์   

“jokerslotz999.com” เครือข่าย

เว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ใน

เขตภาคเหนือ พบมีเงินหมุนเวียน

กว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน

วันที่ 28 ก.พ.65 พล.ต.ท. 

อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 6 แถลงข่าวผล

การจับกุมออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์ 

“jokerslotz999.com” เครือ

ข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ราย

ใหญ่ ในเขตภาคเหนือ พบมี

เงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้าน

บาทต่อเดือน หลังจากที่ทาง 

พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง 

ผบช.ภ.6 ให้ทำาการสืบสวน จน

พบว่าเป็นเครือข่ายการพนัน

ออนไลน์รายใหญ่ในเขตภาค

เหนือ (จ.ตาก) โดยมีช่องทาง

สมัครเข้าเล่นผ่านทางเว็บไซต์ 

ชื่อ jokerslot2999.com พบ

ผู้ร่วมเล่นจำานวนมาก มีการ

เสนอฝาก-ถอนเงินสดสำาหรับ

เป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่าน

ธนาคารพานิชย์ (ในประเทศ 

จับเว็บพนันออนไลน์เงินหมุน30ล.

ไทย) โดยมี โปรแกรมให้เลือก

เล่นพนันออนไลน์หลากหลาย

ประเภท เช่น ไพ่บาคาร่า, ไพ่

เสือมังกร, สล็อต, รูเล็ต และ

เกมยิงปลา เป็นต้น คล้ายกับการ

เล่นการพนันในบ่อนกาสิโนทั่วไป 

สามารถเข้าเล่นพนันออนไลน์

ได้ตลอดเวลา โดยมีพนักงาน

คอยให้บริการลูกค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชันไลน์ 24 ชั่วโมง

และจากการสืบสวนทำาให้

ทราบว่า เครือข่ายพนันออนไลน์

ดังกล่าวมีออพฟิศตั้งอยู่ในพื้นที่

ของ อ.แม่สอด จ.ตาก จึงได้ยื่น

คำาร้องต่อศาลจังหวัดแม่สอด ขอ

อนุมัติหมายค้น 2 จุด ได้แก่ บ้าน

เลขที่ 79 หมู่ 4 ต.ทำาสายลวด 

และบ้านเลขที่ 76 หมู่ 7 ต.ท่า

สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดย

เริ่มปฏิบัติการในวันศุกร์ที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จน

สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย 

ซึ่งกำาลังนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ 

และผู้กระทำาความผิดให้การรับ

สารภาพว่า เป็นพนักงานฝ่าย

การตลาดของเว็บไซต์พนันออน 

ไลน์ jokerslotz999.com จึง

ทำาการตรวจยึดของกลาง เป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอม 

พิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้

ในการคุยกับลูก และได้ตรวจยึด

อายัดบัญชีธนาคารที่ ใช้ ในการ 

กระทำาความผิดและที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบรายการเดินบัญชี

พบเงินหมุนเวียน 20-30 บาท 

ต่อเดือน 

เบื้องต้นยังพบว่ามีความ

เชื่อมโยงไปยังเว็บพนันรายใหญ่

อีกหลายรายในกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะ

ติดตามตัวมาเพื่อดำาเนินคดีต่อ

ไป ส่วนผู้ต้องหาแต่ละรายจะถูก

ดำาเนินคดีในข้อหาร่วมกัน และ

สนับสนุนการจัดให้มีการเล่น

พนัน (ออนไลน์และฟอกเงินฯ 

ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 

มาตรา 12 และ พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.255 มาตรา 5 ศปอส.ภ.6 

ผบช.ภ.6 กล่าวทิ้งท้ายว่า 

จึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชน

ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน

ออนไลน์ โดยเด็ดขาด เพราะ

นอกจากจะต้องถูกดำาเนินคดี

อาญาแล้ว อาจจะต้องถูกยึด

อายัดทรัพย์สินอย่างจริงจัง โดย

ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มี

อัตราโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 

10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 

200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ.



เพิ่มเติมที่เป็นแชตข้อความมาให้พนักงาน

สอบสวน จึงได้จัดพนักงานรอรับหลักฐาน

ดังกล่าว และจะรายงานความคืบหน้าทาง

คดีให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติและคณะ

ทำางานทราบ

พ.ต.อ.จาตุรนต์กล่าวต่อว่า จะต้องมี

การจำาลองเหตุการณ์ โดยจะต้องให้พยานมา

เป็นคนชี้จุดต่างๆ ไม่ใช่ผู้ต้องหา ส่วนจะมีการ

แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ อยู่ในระหว่าง

การรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งได้ ให้ชุด

สืบสวนไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม หาก

พบประเด็นเพิ่มก็จะต้องเชิญมาสอบปากคำา

ทั้งหมด โดยทั้ง 5 คนให้ปากคำาสอดคล้อง

กัน แต่ให้เป็นรายละเอียดในสำานวนว่าชี้

เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องอื่น เพราะยังไม่ได้

ตัดสินชัดเจน

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรีกล่าวอีกว่า ส่วน

กรณีที่พบรอยเสื้อของ 1 ใน 5 คนที่อยู่เรือ

ขาดนั้น จะต้องทำาการตรวจสอบรายละเอียด

เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน การเข้าเครื่องจับเท็จ

ของพยานนั้นจะต้องเรียกเข้ามาทำาการสอบ

ปากคำาใหม่ทั้งหมด และนำาเข้าสู่เครื่องจับ

เท็จเร็วที่สุด เพื่อตอบโจทย์ที่ทุกคนสอบถาม

หรือสงสัยว่าให้การจริงหรือไม่ โดยจะใช้หลัก

การทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ ส่วน

รายละเอียดในข้อเท็จจริงการสอบปากคำา

ครั้งแรกว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ เป็นเรื่องใน

สำานวน แต่การเข้าเครื่องจับเท็จ เป็นการ

ตอบคำาถามของสังคมให้ชัดเจน อย่างไร

ก็ตามหากทั้ง 5 คนมีความบริสุทธิ์ใจ ก็ควรจะ

เดินทางมาสอบปากคำาโดยให้เข้าห้องจับเท็จ

“สำาหรับกรณีผลชันสูตรรอยบาดแผล

ที่ขา ยังไม่ ได้มีผลจากแพทย์นิติ เวชโรง

พยาบาลตำารวจ รวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อ

หาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บน

เรือทั้งหมด 5 คนก็ยังไม่ออกมาเช่นเดียวกัน 

ส่วนกรณีกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือปรากฏภาพ

ของฮิปโป และโบ TK  ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อน หลัง

จากนี้จะต้องเรียกสอบปากคำาโดยเร็วที่สุด

เช่นเดียวกัน” ผกก.เมืองนนทบุรีกล่าว  

ที่อู่จอดเรือเอ็นบีซี ม.3 ต.บางศรีเมือง 

อ.เมืองนนทบุรี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข 

ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร 

ผบช.ภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

เข้าตรวจสอบเรือลำาที่เกิดเหตุอีกครั้ง โดย

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์เข้า

ตรวจสอบเครื่องและใบพัดเรือเพื่อตรวจหา

ดีเอ็นเอ และจำาลองความเป็นไปได้ในการนั่ง

ปัสสาวะของดาราสาว โดยได้ตรวจในส่วนที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งดีเอ็นเอ จีพีเอสเรือ 

และจะนำาไปตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสามารถเก็บคราบ

ปัสสาวะของแตงโมได้หรือไม่หากมีการถ่าย

ปัสสาวะจริง พล.ต.ท.ประจวบ ระบุว่า พฐ.ได้

เก็บหลักฐานไว้อยู่ รอให้เขาพิสูจน์นิดหนึ่ง  

ถามอีกว่า จะยังสามารถเก็บหลักฐานจาก

ใบพัดเรือได้หรือไม่เพราะผ่านมาหลายวัน

แล้ว พล.ต.ท.ประจวบระบุว่า  พฐ.ก็กำาลัง

เก็บอยู่ ได้มีการถอดมาพิสูจน์อยู่ บาดแผลที่

ขาต้องให้นิติเวชเขาตรวจพิสูจน์มาประกอบ

กันอีกที

ด้าน พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวถึงผลการ

ชันสูตรของนิติเวชว่า ยังไม่ได้รับรายงาน

อย่างเป็นทางการ ขณะนี้ยังยืนยันว่าคนบน

เรือมีทั้งหมด 6 คน ไม่มีบุคคลอื่นนอกเหนือ

จากนี้ ส่วนการจำาลองเหตุการณ์เป็นอีกสเตป

หนึ่งถ้ามีความจำาเป็น การตรวจหลักฐานวันนี้

เป็นการตรวจเพิ่มเติมบางจุดให้สอดคล้องกับ

รอยบาดแผลที่เกิดเหตุในร่างที่เราพบ ส่วน

การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจาก 2 คนที่

แจ้งไปนั้น ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้เชิญ

พยานที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นคนตกปลา 

4-5 คนมาสอบปากคำา ซึ่งต้องตรงเวลาที่เกิด

เหตุ มันแมตช์กันไหมกับเวลาที่เกิดเหตุ ส่วน

จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ต้องรอการ

สอบสวนทางคดีก่อน 

ผบช.ภ.1 กล่าวอีกว่า ในการตรวจสอบ

หาหลักฐาน มีการนำาเสื้อผ้าของคนที่อยู่บน

เรือไปตรวจหาดีเอ็นเอว่ามีอะไรติดที่เสื้อไหม 

ส่วนการตรวจร่างกายของ “แซน” ที่มีการ 

กล่าวอ้างว่าแตงโมจับขาขณะปัสสาวะ แต่ยัง

ไม่พบร่องรอยอะไร ในวันเกิดเหตุนั้นเสื้อผ้า

ของแตงโมอยู่ครบ เสื้อแจ็กเกตพันอยู่ที่เอว 

กระโปรงลายฉลุสีขาวไม่เห็น 

“ในเรื่องนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ได้สั่งการ

ให้หาความจริงให้ปรากฏ โดยเฉพาะสิ่งที่

สังคมสงสัย เราเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ไทม์ ไลน์ โดยละเอียดของแต่ละคน ปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปที่ ไหนจะระบุพิกัดวัน

เวลาอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ลงเรือไปปทุมฯ 

กลับเข้าเขตกรุงเทพฯ  พระราม 8 ทั้งหมดมี

ภาพถ่ายเป็นระยะ เราจะรู้บรรยากาศบนเรือ

เป็นอย่างไร มีการขัดแย้งกันหรือเปล่า จะเอา

วิทยาศาสตร์มาเป็นตัวพิสูจน์ ส่วนการเก็บ

หลักฐาน พฐ.ก็เก็บไป  หมอนิติเวชก็ชันสูตร

ไป” ผบช.ภ.1 ระบุ 

วันเดียวกัน ในรายการโหนกระแส 

ดำาเนินรายการโดย หนุ่ม-กรรชัย กำาเนิด

พลอย สัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนของดาราสาว 

ซึ่งประกอบด้วย ไฮโซปอ-ตนุภัทร เลิศทวี

วิทย์, กระติก-อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้

จัดการแตงโม, แซน และจ๊อบ 4 คนที่อยู่

ในเหตุการณ์ รวมทั้งมีการเปิดเผยคลิปช่วง

เวลาสุดท้ายของดาราสาวซึ่งนั่งอยู่บนเรือ 

พร้อมเสียงเพลงที่แตงโมเป็นผู้ขับร้องเอง 

ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุขของแตงโม

และกลุ่มเพื่อน ซึ่งเธอระบุก่อนเสียชีวิตว่า 

ไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแต่อยากเป็นนักร้อง 

ซึ่งทั้งหมดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่า

แตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือแล้วพลัดตกน้ำา

โดยนายตนุภัทร หรือไฮโซปอ ระบุช่วง

หนึ่งว่า วันนี้หลับตาก็เห็นหน้าโม นอนก็นอน

ไม่หลับ แถมถูกสังคมตีตราว่าเป็นฆาตกร ตน

เครียดมาก หลังจากนี้จะไปขอโทษคุณแม่ 

เพื่อนทุกคนจะดูแลคุณแม่ไม่ให้น้อยกว่าที่โม

ดูแลคุณแม่ พวกตนจะดูแลเต็มที่ ตนนับถือ

ศาสนาพุทธ สิ่งหนึ่งที่จะทำาหลังเสร็จงานคือ

จะบวชถวายบุญให้ โม.

และรู้สึกเป็นห่วง เป็นสิ่งที่อยากบอกทุกคน 

แม้ว่าจะทำาอะไรไม่ได้  แต่กำาลังใจหรือการ

อยู่เคียงข้างจะไม่มีวันลืม อะไรที่ทำาได้เพื่อ

ประชาชนตนยินดี และขอให้ประชาชนทุกคน

อดทนและรักษาสุขภาพให้ดี เชื่อว่าวันหนึ่ง

ความอดทนความเข้มแข็งของเราจะประสบ

ความสำาเร็จและได้เจอแต่สิ่งที่ดี แล้วหวังว่า

วันหนึ่งประเทศไทย ประชาชนจะได้มีโอกาส

ลืมตาอ้าปาก  ประชาชนมีรายได้ที่ดี ขอเป็น

กำาลังใจให้

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดเลือก

ตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี...)  

พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

(ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ท่ีฝ่ายค้านคัดค้านไม่ให้นาย

ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็น

ประธานว่า ยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็น

ประธาน เป็นเรื่องของ กมธ.ท่ีจะเลือกกันเอง

เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ แต่ปกติหากมีรัฐมนตรี

อยู่ใน กมธ.ด้วย คนเป็นประธานก็ควรเป็น

รัฐมนตรี แต่ถ้าไม่มีรัฐมนตรีอยู่ใน  กมธ. ก็เป็น

หน้าท่ีของ กมธ.ท่ีจะเลือกกันเอง.

จ่อเรียก

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ. 

จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผู้กำากับการ สภ. 

เมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน รวม

ทั้งชุดสืบสวน

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า ประเด็นที่ โซ

เชียลสงสัยถามกันว่ามีการทะเลาะเกิดขึ้นใน

เรือจริงหรือไม่ และบาดแผลที่ต้นขา น.ส.นิ

ดาเกิดจากอะไร โดยจะมีการออกหมายเรียก

พยานบุคคลมาสอบปากคำาเพิ่มเติม ขณะนี้

อยู่ระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ 

มารองรับคำาพูด เช่นการให้การว่าห้องน้ำาเสีย 

ก็จะต้องทำาการตรวจสอบ หลังเกิดเหตุได้

โทร.หาใครในเรื่องใดบ้าง ก็จะต้องพิจารณา

ดู ซึ่งการสอบสวนต้องตอบคำาถามที่สังคม

สงสัย และพิจารณาว่ามีการทำาร้ายร่างกาย

เกิดขึ้นจริงหรือไม่ มีสาเหตุโกรธเคืองกันมา

ก่อน รวมถึงมีการประกันชีวิตไว้ด้วยหรือไม่ 

ซึ่งต้องสอบสวนให้ชัดเจน

ส่วนกรณีท่ีมารดาของ น.ส.นิดาบอก

ว่าถูกคุกคามให้หวาดกลัวน้ัน พล.ต.อ.สุวัฒน์

กล่าวว่า หากมีหลักฐานว่าถูกข่มขู่จริงก็ต้อง

ดำาเนินการ แต่ขณะน้ียังไม่ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไป

ดูแล เว้นแต่จะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าถูกคุกคามจริง 

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.อ.จาตุรนต์

กล่าวว่า ในวันนี้ นางพนิดา ศิริยุทธโยธิน 

แม่ของแตงโม ได้นัดหมายนำาพยานหลักฐาน

‘ปู’ ไลฟ์สด

ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เพราะอยู่ไกลและไม่

ได้เป็นรัฐบาลแล้ว จึงได้แต่ส่งกำาลังใจและ

ติดตามตลอด หวังว่าอยากให้ทุกคนช่วย

กัน เข้มแข็ง และขอร้องรัฐบาลว่าให้ช่วย

ประชาชน เพราะทุกคนลำาบากจริงๆ

เมื่อถามว่าอยากเป็นนายกฯ อีกสักสมัย                                                                      

หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า ตอนนี้หมดยุค

แล้วหรือไม่ ตอนนี้เป็นรุ่นของคนรุ่นใหม่และ

สมัยใหม่แล้ว เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ

เยอะ ตอนนี้ก็อายุกว่า 50 ปีแล้ว ใกล้จะ

ปลดระวางแล้ว ซึ่งนายกฯ ต้องอยู่ที่พี่น้อง

ประชาชน จะบอกว่าเอาใครมาเป็นนายกฯ 

ไม่ได้ ต้องฟังเสียงประชาชนว่า อยากให้

ใครมาบริหารประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญ

ที่สุด เพราะประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความ

สามารถมาก ส่วนตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ

ไหนก็อยากจะช่วยเหลือประชาชน ในฐานะ

ที่ประเทศไทยเป็นบ้านเกิด เรามีความรักมี

ความผูกพัน แม้ว่าตัวจะมาอยู่ที่นี่ แต่ใจยังอยู่

ที่ประเทศไทยตลอดเวลา

ถามอีกว่า ลองจินตนาการหรือไม่ว่า

หากยังเป็นนายกฯ อยู่ นโยบายที่น่าสนใจ

อะไรที่อยากออกมา น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

ว่า ตอนนั้นนโยบายหลายๆ อย่างได้ออกไป

แล้วต้องสานต่อให้เสร็จ โดยเฉพาะโครงการ

ใหญ่ๆ เช่น  รถไฟความเร็วสูง และแท็บเล็ต 

เมื่อถามถึงการเป็นนายกฯ หญิงคน

แรกของไทยหนักใจหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์

กล่าวว่า ในฐานะนายกฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง

หรือผู้ชายก็ยากอยู่แล้ว เพราะตอนนั้นมาบริ

หารบ้านเมืองในยามที่เกิดความขัดแย้ง ช่อง

ว่างระหว่างคนจนและคนรวยก็เยอะ ต้อง

มาสานต่อ เรื่องหนี้สินของพี่น้องประชาชน 

และการเป็นผู้หญิงยิ่งลำาบากขึ้น เพราะความ

คาดหวังมีเยอะ เพราะเขาไม่ได้มองว่าเรา

จะอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์

ความตั้งใจจริงมาทำางาน แต่มองในเรื่องเพศ

หญิง อาจทำาไม่ได้ อ่อนแอ ซึ่งตนต้องอดทน

และทำางานหนักเป็นสองเท่า เพื่อพิสูจน์ว่า

ตนทำาได้ ตนอดทน ความเป็นผู้หญิงไม่ได้

ทำาให้งานลดน้อยถอยลงไป โดยเฉพาะการ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถือว่า

ท้าทายมาก เพราะต้องทำางานกับเหล่าทัพ 

ยอมรับว่าหนักใจ ศาลทหารจะเป็นอีกอย่าง

หนึ่ง การสั่งงานจะต้องใช้ข้อกฎหมายในการ

สั่งงาน เพราะถ้าไปสั่งตรงๆ เขาคงไม่ทำา  

เพราะเขามองว่าตนไม่มีอำานาจ และทำาบาง

ส่วนที่เกินกว่าอำานาจไม่ได้ และต้องทำาใน

หน้าที่ของเขา ตนต้องใช้กฎหมาย เช่น การ

สั่งเหล่าทัพต้องนั่งในส่วนของสภากลาโหม 

หรือวางนโยบาย ถ้าอยู่ๆ โทร.ไปบอกอย่าง

นี้ ถ้าไม่ใช่เรื่องงานทำาไม่ได้ เขาไม่ปฏิบัติตาม

ถามว่าถ้าเจอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ  และ รมว.กลาโหมจะคุยได้

หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์สวนกลับว่า “ต้องถาม 

พล.อ.ประยุทธ์ ว่าหากเจอหน้ายิ่งลักษณ์ยัง

คุยกันได้หรือเปล่า” ถามอีกว่าหากพูดถึงชื่อ

ยิ่งลักษณ์  พล.อ.ประยุทธ์อาจอารมณ์เสีย

ก็ได้ ทำาให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ระบุว่า “นั่นสิ เรา

ก็เปลี่ยนเรื่องก็ได้นะ หรือแฟนคลับอาจไม่

ถูกใจ บอกอยากคุยต่อ”

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังพูดถึงคนรุ่นใหม่กับ

การเมืองไทยและเรื่องการชุมนุมในปัจจุบัน

ว่า ต้องถามก่อนว่าสนใจเป็นนักการเมืองหรือ

สนใจการเมือง ถ้าสนใจเป็นนักการเมืองต้อง

คุยกันอีกยาว แต่ถ้าสนใจเรื่องการเมืองถือว่า

เป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะได้รับข้อมูลข่าวสาร

และมีความสนใจ เพราะอยากเห็นบ้านเมือง

พัฒนาไปในทางที่ดี และอยากมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นเพื่ออนาคตของเขา ซึ่ง

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในฐานะผู้ใหญ่ก็ควรจะรับ

ฟัง เหมือนเวลาเรามีลูกคนหนึ่ง ลูกต้องการ

แบบนี้บางทีเราจะคุยต้องใจเย็น  ต้องอธิบาย

ให้เขาฟัง สิ่งนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะต้องให้ โอกาส

เด็กและเยาวชนในการแลกเปลี่ยน รวมถึง

ทำาความเข้าใจกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำาให้

น้องๆ เยาวชนเขามีส่วนร่วมและมี โอกาส

แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และควรเปิด

พื้นที่ให้เยาวชน

เมื่อถามว่า ภาพที่เห็น น.ส.ยิ่งลักษณ์

เป็นคนใจเย็น  ดังนั้นด่าเป็นหรือไม่ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์กล่าวว่า ความจริงนั้นก็เป็นมนุษย์

ปุถุชนคนหนึ่ง มีความรู้สึกมีจิตใจ ตนก็มีโมโห  

โกรธ เสียใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไประบายกับ

คนรอบข้างเอา ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่

สบายใจกับตน การที่ตนทำางานกับคนหมู่มาก 

โดยเฉพาะสมัยที่เป็นนายกฯ ต้องใจเย็น หาก

คนอื่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้ว ทำาไมต้องไป

ให้เขารับรู้กับการอารมณ์เสียของตน ฉะนั้น

ต้องไปคุยกับคนรอบข้าง ไประบาย หรือหาวิธี

ระบายความเครียดของตัวเองให้ได้ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังเผยถึงการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศว่า จะบอกว่าสบายดีก็คงไม่ใช่ 

คนเราจากบ้านเกิด จากสิ่งที่เราเคยทำามาทุก

วัน กลับมาว่างงาน ได้มาอยู่ห่างบ้านห่าง

เมือง ไม่ได้เจอญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จัก 

ก็คิดถึง แต่ต้องทำาอย่างไรให้ดำารงอยู่ให้ได้ 

ในช่วงท้ าย น .ส .ยิ่ งลักษณ์กล่ าว

ขอบคุณแฟนเพจที่ ได้เข้ามาฟัง พร้อมระบุ

ว่าอยากจะบอกตามเพลงของพี่เบิร์ด คือเล่า

สู่กันฟัง ไม่ว่าฝนจะตกที่ ไหน คนทางนี้ต้อง

คิดถึงและต้องอยากรู้เรื่องราว และสะเทือน

ถึงทางนี้เช่นเดียวกัน  ถ้าบ้านเรามีความทุกข์

ยาก ประชาชนมีความลำาบากอะไร คนที่อยู่

ทางนี้ ทั้งตนเองและพี่ โทนี่รู้สึกสะเทือนใจ
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

น้ํามันรั่วในทะเลอาวไทยบริเวณจังหวัดระยองเม� อเดือนที่ผาน

มา ไมใชครั้งแรกและครั้งเดียว แตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้ง 

และเปนปญหาเรื้อรังที่สรางผลกระทบอยางกวางขวางมานาน โดยที่

รูปแบบการบริหารจัดการอยางเปนบูรณาการนั้นยังไมปรากฏใหเห็น

ชัดเจนแมจนวันนี้

ดวยความหวงใยและมีขอกังวลเกี่ยวกับปญหาน้ํามันรั่วสูทะเล 

หน�วยงานที่เกี่ยวของไดจัดเสวนาออนไลนผานระบบ ZOOM ใน

หัวขอ “น้ํามันรั่วสูทะเล (อีกแลว)..ถึงเวลาสรางระบบใหมเพ� อนิเวศ

ที่ยั่งยืนและเปนธรรม” เพ� อแสวงหาทางเลือกและทางออก ตลอด

จนการเสนอแนะแนวทางที่พึงปฏิบัติ ดวยเจตนาที่อยากจะเห็นการ

สรางระบบปองกันปญหาที่ยั่งยืน และสามารถเยียวยาใหความเปน

ธรรมตอทุกฝาย โดยเฉพาะผูเคราะหรายที่ตองไดรับผลกระทบจาก

อุบัติภัยน้ํามันรั่วไหล ซึ่งถือเปนอันตรายตอชีวิตและสิ่งแวดลอมอยาง

ประมาณคาไดยาก

ในการเสวนาครั้งนี้ มีการหยิบยกเหตุการณยอนหลังน้ํามันรั่ว

ไปเม� อ 10 ป ที่อาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วาสงผลกระทบ

เปนระยะยาวจนถึงวันนี้ โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสถาบัน

ชุมชนทองถิ่น ในฐานะผูดําเนินการเสวนา เปดประเด็นวา การที่น้ํามัน

รั่วลงทะเลโดยที่จัดการกับปญหานี้ ไมได เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา   น้ํามัน

รั่วเม� อป 2556 ยังยืดเยื้อคาราคาซังอยู แมวาศาลจะตัดสินไปแลว แต

ยังไมไดรับการแกไขเยียวยา โดยเฉพาะการคิดในเชิงระบบใหญ เรา

จะออกจากปญหาวังวนเหลานี้ ไดอยางไร เพ� อใหเกิดความเปนธรรม 

นายวีรศักดิ์ คงณรงค นายกสมาคมประมงพื้นบานทองถิ่น

ระยอง อภิปรายเปนคนแรกวา น้ํามันรั่วที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

อาวระยองเปนเร� องผิดปกติ ปนี้รั่วที่จุดเดิมเหมือนป 2556 โดยไมรู

สาเหตุของการรั่วไหล เม� อป 2556 สมาคมชาวประมงฯ ไดรับผล 

กระทบจากน้ํามัน 5 หม� นลิตรรั่วไหลเขาเกาะเสม็ดระยะทาง 36 กม. 

ครั้งนั้นมีผลกระทบ 10 ป ครั้งนี้ป 2565 รั่ว 4 แสนลิตร รุนแรงกวาป 

2556 ความเสียหายประเมินคาไมได ไดรับผลกระทบแบบเฉียบพลัน   

“ผมประเมินความเสียหายครั้งนี้ถึง 20 ป กระทบตออาชีพชาว

ประมง ใจจริงผมอยากออกไปหาปลา แตถาจับปลาเลอะน้ํามันที่มีสาร

เคมี สมควรเอาไปขายใหคนกินไหมครับ ปลาเลอะน้ํามัน แมจะลาง

คราบน้ํามันที่ปนเปอนออกหมดแลว สมควรที่จะขายไหม ใครจะกลา

กิน แตถาเราไมทําอาชีพจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัว ผมวาความ

เสียหายอยางต่ํา 20 ป ประมงพื้นบานลมสลาย ไมแน�วาชีวิตนี้ผมคง

ตองปลดเกษียณจากอาชีพชาวประมง คนที่มีอาชีพประมงที่นี่กวา 

4,000 คน เปนจํานวนไมนอยไดรับผลกระทบ” นายวีรศักดิ์กลาวย้ํา 

และแสดงความเห็นวา ปญหาคาชดเชยใหกับสมาคมประมงพื้นบาน 

ประมงพาณิชย ประมงคาขายปลาสดนั้น ไมสําคัญเทากับวาจะมีการ

ฟนฟูทะเล คืนสภาพธรรมชาติใหกับอาวระยองอยางไร 

“วันนี้สิ่งแวดลอมทางทะเลจะคืนกลับสูสภาพปกติไดอยางไร 

ใครจะเปนผูรับผิดชอบ” นับเปนคําถามปลายเปด ที่นายกสมาคม

ประมงพื้นบานทองถิ่นระยองสงเสียงออกมา และคาดหวังวาจะมีคํา

ตอบจากหน�วยงานที่เกี่ยวของ 

ขณะที่ ศ.ดร.ศิวัช พงษเพียจันทร อาจารยคณะพัฒนาสังคม 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา สถาบันนิดา ไดนํา

เสนองานวิจัยน้ํามันรั่วที่อาวพราว เกาะเสม็ด ซึ่งตีพิมพใน Marine 

Pollution Bulletin Journal วา เม� อป 2556 สารกอมะเร็งเหลานี้อยูใน

น้ํามันดิบ มีปริมาณน้ํามันดิบปนเปอนสิ่งแวดลอม มีการเก็บตัวอยาง

น้ํามันดิบรั่วไหลตามจุดตางๆ เวลาผานไป 2 ป เราพบการตกคาง

สารกอมะเร็ง เม� อป 2556 มีการบันทึกขอมูล

ภาพถายดาวเทียมจากจิสดา น้ํามันดิบจํานวน

มหาศาลไหลเขามาปนเปอนตามจุดตางๆ เม� อนํา

อุปกรณทางวิทยาศาสตรมาวิเคราะหเพ� อจําแนก

สาร ซึ่งมีความแมนยํามาก ผลของการวิเคราะห

มีสารกอมะเร็งกระจุกตัวอยูที่อาวพราว ไดรับ

การปนเปอนมากที่สุด

“ผมมั่นใจวา 10 ปผานไปยอมสงผลกระ

ทบตอนิเวศบริเวณชายฝง เรายังไมไดเจาะหวง

โซอาหารที่ปนเปอนมากับสาหราย” 

งานวิจัยยังไมครอบคลุม เราพบวามี

สัดสวนพิเศษเม� อนํามาเปรียบเทียบกับสารกอ

มะเร็งที่เกิดขึ้นในประเทศอ� นๆ น้ํามันดิบรั่วไหล

ที่มีสารกอมะเร็งคือการรวม

ตัวของวงแหวน 2 วง 3 วง 

4 วง 5 วง 6 วง 7วง ความ

เปนพิษระดับกอมะเร็งแปรผันตามจํานวนวงแหวน นักวิชาการกังวล

ใจกับสาร PIS ที่มีวงแหวนมาก มีความเสี่ยงสูงทําใหเกิดโรคมะเร็งได

เปนเร� องน�ากังวลใจที่มีการปนเปอนน้ํามันดิบรั่วไหล มีวงแหวน 

3 วงที่อาวพราว กลายเปนวาสีชมพู สีน้ําเงิน วงแหวน 5 วง 6 วง

เปนองคประกอบหลักที่เราคนพบ และยังพบที่อาวลุงดํา อาวนอยหน�า 

อาวชอ อาวปะการังและจุดอ� นๆ เกาะเสม็ด เกิดคําถามวาถาน้ํามัน

ดิบมีแหลงกําเนิดตางกัน สัดสวนวงแหวนไมเหมือนกันดวย จุดปน

เปอนน้ํามันดิบรั่วไหลในประเทศอ� นทั่วโลก 3 วง 4 วง จํานวน 78% 

วงแหวน 5 วง 6 วงเปนสวนนอย แตสารกอมะเร็งที่อาวพราวมีความ

เปนพิษสูง มีวงแหวน 5 วง 6 วง 

ดังนั้นขอยืนยันวา การรั่วไหลของน้ํามันปโตรเลียมที่อาวพราว 

เกาะเสม็ด แมเวลาผานไปแลว ผลกระทบจากน้ํามันปโตรเลียมยังมี

อยูเหมือนเดิม ขอยืนยันวาอาวพราวไดรับผลกระทบจากครั้งนี้จริงๆ 

เปนไปตามหลัก Cluster Analysis มาจากน้ํามันดิบรั่วไหล 

ศ.ดร.ศิวัชชี้ปญหาวา โครงสรางขององคการปองกันและขจัด

มลพิษทางน้ํา เน� องจากน้ํามันภายใตแผนปองกันและขจัดมลพิษทาง

น้ําเน� องจากน้ํามันแหงชาติ ในเมืองไทยยังไมมีหน�วยงาน Super 

Agency บริหารจัดการปญหา บานเรามีกรมควบคุมมลพิษดูแล จะ

ตองจัดทําระบบฟนฟูและเขามาบริหารจัดการปญหา

สวน น.ส.เพ็ญโฉม แซตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณานิเวศ กลาววา 

จากการเก็บขอมูลน้ํามันรั่วไหลที่อาวพราวครบ 10 ปพอดี ครั้งนี้

น้ํามันรั่วในอาวไทยป 2565 รุนแรงรายแรงที่สุดยิ่งกวาป 2556 มี

การใชสารเคมีสลายคราบน้ํามันสูงมากๆ ตั้งแตเกิดเหตุการณขอมูล

ที่เปดเผยตอสาธารณะ ทางบริษัทน้ํามันเปนผูออกแถลงการณฝาย

เดียว เพียงแตแจกแจงวาน้ํามันรั่วไหลในทะเล 4 แสนลิตร แตการที่

ใชสารเคมีเยอะมาก น�าแปลกใจขอมูลภาพถายดาวเทียมของจิสดาก็

ไมมี การที่ปริมาณน้ํามันรั่วไหลลงสูอาวไทย ในขณะที่เมืองไทยตอง

นําเขาน้ํามันควรมีการตั้งคณะกรรมการกลาง ตัวแทนนักกฎหมาย 

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับปโตรเลียม ผูเชี่ยวชาญเขารวมพิจารณา

เพ� อตรวจสอบขอเท็จจริง  วางมาตรการเพ� อเยียวยาผูเสียหายใหเกิด

ความเปนธรรม 

“ปญหาน้ํามันรั่วที่เกาะเสม็ดยอมสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

การทองเที่ยว การประมงอยางรุนแรง หอย ปู ปลา ปะการังเสียหาย

เปนอยางมาก อาวไทยเปนแหลงอาหารทางทะเลหลายหม� น กม. ที่

สําคัญที่สุด มีทอสงน้ํามันทอกาซหลายหม� น กม. มีระบบโครงขายที่

สรางมาแลว 40 ป โครงขายการซอมบํารุง เราไมเคยไดรับรายงาน

จุดผุกรอน มีความเสี่ยงที่จะกัดกรอนใตทะเล ตองมีการสอบสวนหา

สาเหตุ หลายหน�วยงานตองขับเคล� อนจากสถานการณที่รุนแรงใหผอน

เบาลงได แตทุกครั้งที่เกิดปญหาใหญภัยพิบัติรุนแรงในประเทศไทย 

ไมมีกลไกนําไปสูการแกไขที่เปนรูปธรรม ระบบการจัดทํารายงาน 

ไมมีการสรุปในที่ประชุม ตองใชกลไกคณะกรรมการกลาง ไมใชบริษัท

ตนทางของปญหาเปนผูสรุปรายงานการประชุม การใหขอมูลที่เปน

จริง เปดโอกาสใหหลายฝายขบคิดแกไขปญหา จะทําใหประชาชนมี

ความศรัทธา” เพ็ญโฉมกลาว 

เสียงสะทอนจากผูเดือดรอน ตลอดจนขอเสนอแนะทั้งหลาย

จากนักวิชาการ หน�วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ� อ

ปองกันหรือหาทางออกมิใหน้ํามันรั่วไหลซ้ําซากอีกแลว สมควรที่จะมี

การนําไปตอยอดสรางระบบระเบียบการแกปญหาที่ยั่งยืน อยางนอย

ที่สุดควรตองเริ่มจากมุมมองการมีสวนรวมวา ปญหานี้เปนปญหา

ของสาธารณชน มิใชแคชาวประมง หรือชาวบานที่มีวิถีชีวิตอาศัย

ทะเลเปนแหลงทํามาหากินเทานั้น.

ถึงเวลาสรางระบบใหมที่ยั่งยืน 

หยุดการรั่วไหลน้ํามัน...สูทะเล

ก�ำหนดกำรสวดอภิธรรมและฌำปนกิจ

คุณพ่อ ซุยลิ้ม แซ่จิว
ณ วดัผำสกุมณจีกัร, ศำลำ 3
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